

สารบัญ

กัณฑ์เทศน์เรื่อง	เทศน์วันที่	หน้า
ธรรมวินัย คือ องค์แทนพระศาสดา	๑๔ ก.ย. ๔๕	๑
พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์	๓ ก.ย. ๔๑	๑
โครงการช่วยชาติ โครงการมหากุศลของปวงชนชาวไทย		๔
* คลังหลวงในความหมายของหลวงตา	๒๑ มิ.ย. ๔๓	๔
* เงินคลังหลวงชดใช้หนี้	๑๓ มิ.ย. ๔๕	๕
* สมบัติในคลังหลวงออกสู่ชาติ	๑๔ มิ.ย. ๔๕	๖
* พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ	๒๑ พ.ย. ๔๕	๘
* เอาหนี้คืนไป เอาไทกลับมา (ใช้หนี้ ไอ.เอ็ม.เอฟ.)	๖ ม.ค. ๔๖	๑๐
กิจของสงฆ์ : <i>ไม่ใช่กิจของสงฆ์</i>	๒๙ พ.ค. ๔๑	๑๒
ภาษาธรรม : <i>ภาษากิเลส</i>	๑๙ ก.ย. ๔๕	๑๔
พระจริง : <i>พระปลอม</i>	๕ พ.ย. ๐๕	๑๖
พระกาฝาก	๕ พ.ย. ๐๕	๑๙
ศูนย์ต้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา	๗ ก.พ. ๔๕	๒๑
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา	๑๗ เม.ย. ๔๕	๒๒
หลักใหญ่ที่พระสงฆ์ทั่วประเทศคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์	๒๑ เม.ย. ๔๕	๒๒
พ.ร.บ.สงฆ์ หรือ พ.ร.บ.บีบสงฆ์	๒๓ เม.ย. ๔๕	๒๕
มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้า คือ มหาวิทยาลัยป่า	๙ พ.ค. ๔๒	๒๗
ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นขำศึก หรือ เป็นคุณ	๑ มี.ค. ๔๕	๓๐
วิชาทางธรรม : <i>วิชาทางโลก</i>	๑๔ พ.ย. ๔๕	๓๔
กระทรวงพระพุทธเจ้า : <i>กระทรวงพระพุทธศาสนา</i>	๑๕ ธ.ค. ๔๕	๓๗
* ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาหาอะไร	๑๗ ก.ย. ๔๕	๔๑
หลวงตาสงเคราะห์โลก ไม่สะสมเงินทอง		๔๕
* สำนักบประมาณวัดป่าบ้านตาด	๑๔ ธ.ค. ๓๗	๔๕

* หลวงตาช่วยโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง	๓ พ.ย. ๔๓	๔๖
* เมตตาธรรมของหลวงตา	๒๖ มี.ค. ๔๕	๔๗
* หลวงตา ไม่สะสมเงินทอง ช่วยโลกเป็นหมื่นล้าน	๗ ม.ค. ๔๖	๔๘
ธนาการสงฆ์ ผิดพระธรรมวินัย		๔๙
* ธนาการสงฆ์ ธนาการเส็ง	๑๘ ธ.ค. ๔๕	๔๙
* พระพุทธเจ้า บัญญัติไม่ให้พระสงฆ์ยุ่งเรื่องเงินเรื่องทอง	๑๘ ธ.ค. ๔๕	๕๐
พวกทำลายชาติ ทำลายศาสนา	๒๗ ก.ย. ๔๕	๕๒
พระเดินขบวน ผิดพระธรรมวินัย	๓ ต.ค. ๔๕	๕๔
โจมตีหลวงตาเอาเงินบริจาคเข้าถุงตัวเองหมด	๖ ม.ค. ๔๖	๕๖
เด็ดหัว ! ฟังซิแม้แต่ฆราวาสเขายังไม่กล้าพูด	๑๘ ธ.ค. ๔๕	๕๘
ของผิดจะเอาไว้ทำไม	๑๙ ม.ค. ๔๖	๖๐
น้ำใจแห่งลูกศิษย์ตถาคต ร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา	๒๐ ม.ค. ๔๖	๖๕
เหตุผลที่ต้องปิดร่าง พ.ร.บ.สงฆ์	๒๒ ม.ค. ๔๖	๖๗
ผลสรุป...มติประชุมคณะสงฆ์ไทย เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.สงฆ์	๒๒ ม.ค. ๔๖	๗๑
ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามนักหนา	๒๓ ม.ค. ๔๖	๗๔
แผน ๓ ชั้น สร้างพุทธลัทธิใหม่ จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	๑๘ ก.ย. ๔๕	๗๘
พระหรือ ? จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	๘ เม.ย. ๔๕	๘๐

ฟังเทศน์หลวงตาทางวิทยุ

คลื่น AM 945 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 09.00 น.

คลื่น AM 1350 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.

เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันต่อเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร

ทาง INTERNET www.luangta.com

และโปรดติดตามข่าวโครงการช่วยชาติทางไทยทีวีสี ช่อง ๓

พิมพ์ที่ : บริษัท ศิลป์สยามบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด

โทร ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑ ถึง ๙ แฟกซ์ ๐-๒๔๔๔-๐๐๗๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม

ธรรมวินัย คือ องค์แทนพระศาสดา



ดั่งที่ท่าน (พระพุทธเจ้า) แสดงไว้กับพระอานนท์ ที่พระอานนท์ไปทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นเวลานานแสนนาน ไม่อยากให้พระองค์ปรินิพพานไปอย่างง่ายดาย พระองค์ก็ภาษาของเราก็เรียกว่า ดูเอาบ้าง “อานนท์ จะมาหวังอะไรกับเราอีก ธรรมทั้งหมดเราสอนไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อมรรคเพื่อผลนิพพานทั้งนั้น ไม่บกพร่อง เราก็ยังเหลือแต่ร่างเท่านั้นเวลานี้ ธรรมะนี้เป็นศาสดาแทนเราตถาคตแล้ว คุณก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแล้ว ผู้ใดปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม แก่ศาสนธรรมนี้อยู่ พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะ อานนท์” นี้ประกาศกังวานไว้อย่างนั้น

พระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์

หลวงตาได้ประกาศตนออกมา ปีนี้เป็นปีที่เปิดอกให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน ในสมบัติของตนที่ครองมาเป็นเวลานาน ได้ครองสมบัติวิมุตติธรรมความหลุดพ้น ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าแล้วมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ นี้ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ๒๕๔๓ เป็นปีเผาศพหลวงปู่่มั่นเรา ปีนั้นเป็นปีที่เราเผาศพกิเลสให้บรลัยจากหัวใจ ตั้งแต่บัดนั้นมาแล้ว เราครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้น คำว่าทุกข์ที่จะเจียดเข้าไปในจิตใจเราไม่เคยมีเลย เพราะกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์หมดแล้วภายในหัวใจ ทุกข์จึงไม่มีภายในหัวใจ มีแต่บรมสุขล้วนๆ เต็มหัวใจ

เราครองธรรมประเภทนี้มาได้ ๔๙ ปีแล้ว แล้วก็ทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมา ไม่มีอันใดที่จะเป็นของตัว สมบัติมากน้อยทุ่มเทลงไปเพื่อช่วยโลกช่วยสงสาร นับแต่คนทุกข์คนจนขึ้นไป สงเคราะห์ทั่วไปหมดทุกภาคของเรา สร้างโรงร่ำโรงเรียน สถานที

ราชการต่าง ๆ จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาล มีเท่าไรทุ่มลงไปหมด ๆ ไม่เคยเก็บอะไร จนสามารถพูดได้ว่า เราเป็นนักเสียสละ ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเลย เงินทองข้าวของไม่เคยมี เพราะความเมตตา กวาดออกไปหมดเพื่อสงเคราะห์โลก ความตระหนี่ถี่เหนียวมาอยู่กับเราไม่ได้ มีแต่การจะให้ทาน มีแต่การสงเคราะห์โลกอย่างเดียว

เราทำมาเป็นลำดับอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงเอาตัวของเรา ออกเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย ด้วยความเชื่อตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้เอง สมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาค เพื่อชาติไทยของเรา โดยผ่านหลวงตาบัวเอง จึงเป็นที่แน่ใจว่า สมบัติเหล่านี้จะเข้าคลังหลวงทุกบาททุกสตางค์ ไม่รั่วไหลแตกซิมไปที่ไหน เพราะหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินนี้ทั้งหมด ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเงินการทอง พอที่จะมารับผิดชอบอย่างนี้ได้มา เท่าไรมากน้อย สั่งให้ออกแจกทาน สั่งให้ช่วยสงเคราะห์สงหาโลกทั้งหลายทั่ว ๆ ไปตลอด ไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับเงินกับทอง

แต่มาครั้งนี้ได้เป็นผู้ถือบัญชีเงินเสียแล้ว ฟังซิ พี่น้องทั้งหลาย เราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองมา แต่มาครั้งนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์ หลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว เพื่อกันความรั่วไหลแตกซิม เราจะเป็นผู้รับผิดชอบสมบัติของพี่น้องทั้งหลายแต่ผู้เดียว เต็มความสามารถของเรา

เราจึงเป็นผู้ถือบัญชีเอง เราจึงเป็นผู้คุมอำนาจในการเงินทั้งหลาย บัญชีเงินทุกบาททุกสตางค์ เป็นบัญชีของหลวงตาบัวแต่ผู้เดียว ไม่ให้ใครมาถือบัญชีแทนเราเลย เราเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว เป็นผู้สั่งเก็บ สั่งจ่ายแต่ผู้เดียว แล้วการสั่งเก็บสั่งจ่ายนี้ สั่งจ่ายไปในทางใดบ้าง นี้เราก็จะเปิดเผยให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเป็นระยะ ๆ ไป โดยไม่มีปิดบังลี้ลับแต่อย่างใด สมกับเราทำด้วยความเมตตาล้วน ๆ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงไวใจ ตายใจ



ในการที่เราพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินเพื่อชาติบ้านเมือง
ของเราคราวนี้ ว่าจะเป็นไปได้เพื่อความสมบูรณ์พูนผลโดยแน่นอน
เพราะกำลังวังชาความสามารถ และความเชื่อถือของพี่น้องทั้งหลาย
รวมตัวกันแล้ว จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่หนุนชาติของเรา ให้หลุดพ้น
จากความทุกข์ความจนนี้ไปได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์
พูนผลเต็มที

เพราะฉะนั้นจึงว่าผู้นำเป็นของสำคัญมากนะ เราคิดก่อนแล้ว
หาผู้นำ มันหาไม่ได้ทั่วประเทศไทย ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามท่าน
ผู้หนึ่งผู้ใด แต่มันปลงใจลงไม่ได้ เราก็บอกปลงใจลงไม่ได้ เวลาจะ
ปลงใจลงได้ ก็คือมาหาหลวงตาบัวเสียเอง เอาตัวประกัน ปลงใจลงได้
เพราะอะไร เพราะเราไม่มีอะไรแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว

ถ้าพูดถึงเรื่องใจของเรา เราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้ว หากิเลส
ตัวใดมาแทรกไม่มีแล้วเวลานี้ ถึงจะประกาศเป็นว่า เรานี้คือ
พระอรหันต์องค์หนึ่งก็จะผิดไปไหนถ้าจะพูด พระพุทธเจ้ายังพูดได้
ครั้งพุทธกาลยังพูดได้ ธรรมอันเดียวกัน ผู้รู้ผู้เห็นธรรม ธรรมแบบ
เดียวกัน ทำไมเราจะพูดไม่ได้

กิเลสตัวไหนจะมาเย็บปากหลวงตาบัว ให้มันมาเย็บ จะฟาด
ให้มันหงายลงไปเลย เราปฏิบัติ เราแทบเป็นแทบตาย เราก็รับรู้
ของเรา ผลรายได้มากน้อยเพียงไร เรารู้ของเรา ความบริสุทธิ์วิมุตติ
หลุดพ้น เราก็เห็นในหัวใจของเรา แล้วจะนำออกมาพูดไม่ได้หรอก จะ
ให้แต่กิเลสมันเย็บปากไว้หมดหรอก ไม่เชื่อถือกัน หว่าไอ้อวดเหอ

เอ้า ฟังให้ดีพี่น้องทั้งหลาย วันนี้เป็นวันเปิดอกให้พี่น้อง
ทั้งหลายได้ทราบวันนี้แหละ ผลแห่งการปฏิบัติศาสนา ตลาดแห่ง
มรรคผลนิพพาน คือ พุทธศาสนาของเราโดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัย เป็น
แต่ไม่มีใครปฏิบัติเท่านั้น เทียบแล้วเหมือนกันกับว่า น้ำนี้มีอยู่เต็ม
สระใหญ่ ทั้งใสสะอาดทุกสิ่งทุกอย่าง รสเอร็ดอร่อยจิตสนิทดี แต่ถูก

จอกแห่น้ำมันปกคลุมเอาไว้ไม่ให้มองเห็นน้ำ มองไปเห็นแต่จอกแต่แห่น
ปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้หมด น้ำอยู่ใต้มองไม่เห็นเลย คือจอกแห่นได้แก่
กิเลสตัณหาหมั่นปกคลุมหุ้มห่อมรรคผลนิพพาน ซึ่งเป็นสระน้ำอันใหญ่
เอาไว้ ไม่ให้พวกเราทั้งหลายเห็น

มีหน้าซำมันยังหลอกเอาด้วยว่า สมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มี
นั้นเห็นไหม มันโกหกเป็นชั้นๆ นะ สมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มี ใคร
จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหน ก็ไม่มีทางได้มรรคผลนิพพาน ตัว
โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยปฏิบัติ จะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหน
เราอยากพูดว่าอย่างนั้น หรือเราพูดไปแล้วก็ไม่ทราบนะ

ผู้ปฏิบัติมีอยู่ ธรรมสอนเพื่อมรรคผลนิพพานก็เป็นศาสดา
องค์เอก มีตนมีตัวอยู่ สอนมรรคผลนิพพานเป็นมรรคผลนิพพาน
ทำไมเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน จะรู้มรรคผลนิพพานไม่ได้

ปฏิบัติตามกิเลส ให้กิเลสมาเผาหัวใจได้ทุกคนๆ เห็นไหม
กิเลสเป็นอกาลิโกมีอยู่ทุกเวลา คิดให้เป็นกิเลสเมื่อไร เป็นกิเลสเมื่อนั้น
คิดให้เป็นธรรมเมื่อไร ก็เป็นธรรมเมื่อนั้น ทำไมธรรมจึงจะหมดเขต
หมดสมัยไป ถ้าไม่ถูกหลอกของกิเลสเสียจนตัวแหลกตัวเหลวเปื่อย
ไปหมดแล้ว

โครงการช่วยชาติ โครงการมหากุศลของปวงชนชาวไทย

* คลังหลวงในความหมายของหลวงตา

สมบัติเหล่านี้ เป็นสมบัติพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ นับแต่
วงศ์ษัตริย์ลงมาทรงบริจาคทองคำ ดอลลาร์ เงินสด เข้ามากับพวก
ลูกๆ ของท่าน วงศ์ษัตริย์ของเรา กับลูกๆ ของท่านทั่วประเทศไทย
รวมกันมาบริจาคเวลานี้ เราก็มุ่งที่จะเข้าสู่คลังหลวง ซึ่งเป็นของคู่ควร
กันอย่างยิ่งกับชาติไทยของเรา

คลังหลวง นี้คือ คลังหลวงของชาติ สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติ



ของชาติล้วน ๆ ที่จะเข้ามานี้ เพื่อจะให้เข้าสู่คลังหลวงอันเป็น
 ของคู่ควรกัน อย่างอื่นไม่ควรอย่างยิ่ง จะแยกจะเยาะไปที่ไหน
 ชัดทั้งนั้น เป็นก้างขวางคอหรือเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเราอย่างยิ่ง
 เพราะฉะนั้น เราจึงเอาลงในจุดที่เป็นความต้องการของพี่น้องทั้งหลาย
 ทั่วประเทศไทยของเรา ตามที่เราได้ประกาศไว้แล้วว่า เงินจำนวน
 เหล่านี้จะรับบริจาคจากพี่น้องทั้งหลายแล้วจะเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียว
 คลังหลวง คือ หัวใจของชาติ นี่เป็นความมุ่งหมายของเรา นี่
 เราจะเอาเข้าสู่คลังหลวง ก่อนที่จะเอาเข้าสู่คลังหลวง เราไล่ดูทุกสิ่ง
 ทุกอย่างละเอียดลออลงในจุดที่ว่าหัวใจของชาติ ถ้าอย่างที่เป็นปัจจุบันเขา
 พูดว่า ฝ่ายออกบัตร (ฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย) นี้คือ
 หัวใจของชาติ เราก็จึงเอาเข้าตรงนี้

* เงินคลังหลวงชดใช้หนี้

ผู้กำกับฯ : เรื่องคลังหลวงครับ เขาจะเอาเงินคลังหลวงชดใช้หนี้

หลวงตา : ใช้หนี้ยังไง

ผู้กำกับฯ : อ่านตั้งแต่ต้นเลยจาก น.ส.พ.เดลินิวส์ วันนี้หนี้สิน
 ก้อนมหึมาของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 จำนวน ๘.๘๖ แสนล้านบาท มีหนทางชดใช้แล้ว นั่นก็คือ กระทรวง
 การคลังจะเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ทั้งหมด และจ่ายดอกเบี้ยปีละ ๔ หมื่น
 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับภาระชดใช้เงินทั้งหมด
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาของหนี้ก้อนนี้ก็คือ ถ้าชดใช้ตามวิธีการปกติ
 คือ นำผลกำไรของธนาคารชาติมาทยอยจ่าย ก็ต้องกินเวลานานถึง
 ร้อยปีกว่าถึงจะใช้หมด เป็นภาระชั่วลูกชั่วหลาน แต่ถือว่าเป็นโชคดีที่
 ธนาคารแห่งประเทศไทยพบช่องทางที่จะใช้หนี้และลดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว
 นั่นคือ การกู้ยืมเงินจากคลังหลวงมาใช้หนี้ไปก่อน

คลังหลวงที่ว่านี้ ก็คือ คลังหลวงเดียวกับที่ หลวงตามหาบัว
 ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด เคยออกมาปกป้องไม่ให้รัฐบาล

ชุดก่อน (ชุดนายเกษขวน หลีกภัย) ยุกทิ้งและเอาเงินไปใช้แบบไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละ แล้วก็เป็นคลังหลวงเดียวกับที่หลวงตามหาบัวกำลังเร่งระดมรับบริจาคเงินดอลลาร์ และ ทองคำ ส่งเข้าไปเพื่อเพิ่มพูนสินทรัพย์ให้มากขึ้น

เพราะ หลวงตามหาบัว ต้องการให้คลังหลวงเป็นเงินก้อนสุดท้ายของประเทศ สำหรับค้ำประกันเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนำไปใช้ในยามจำเป็น และขณะนี้ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องนำเงินคลังหลวงมาแก้ไขปัญหาหนี้สินก้อนใหญ่ ที่สำคัญการนำเงินคลังหลวงมาใช้หนี้กองทุนฟื้นฟู ก็จะเป็นการยืม โดยไม่ใช่เป็นการยึดโดยยุบคลังหลวงทิ้ง เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วตั้งทำอะไร

ส่วนวิธีการยืมเงินคลังหลวงมาใช้หนี้เป็นอย่างไร คงต้องยกยอดไปว่าต่อในวันพรุ่งนี้ จะได้รู้กันเสียทีว่า ทำไมคลังหลวงถึงมีความสำคัญเอามากๆ เทียบแล้วคลังหลวงเหมือนเป็นหัวใจของประเทศเลยทีเดียว วันนี้จบแค่นี้ครับ เรามีพรุ่งนี้ต่อ

* สมบัติในคลังหลวงออกกู้ชาติ

ผู้กำกับฯ : ต่อเรื่องคลังหลวงวันที่สองครับ “วิธีใช้คลังหลวงกู้ชาติ” ธนาคารแห่งประเทศไทย พบสูตรการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงินจำนวน ๘.๘๖ แสนล้านบาท โดยจะให้รัฐบาลออกพันธบัตรค้ำประกันนี้ทั้งก่อน รวมถึงจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรในแต่ละปี ขณะเดียวกันธนาคารชาติจะใช้หนี้เงินต้นทั้งหมด โดยเตรียมที่จะกู้ยืมเงินบางส่วนจากคลังหลวง เพื่อลดภาระเงินต้น

คลังหลวงในปัจจุบัน ก็คือ ฝ่ายออกบัตร ธนาคารชาติ ที่แม้เป็นหน่วยงานในแบงก์ชาติ แต่ก็แยกอยู่อย่างอิสระ เพราะมี พ.ร.บ. เงินตราดูแลเป็นการเฉพาะ และทำให้สินทรัพย์ในฝ่ายออกบัตรเป็นส่วนรวม แบงก์ชาติเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลให้เท่านั้น และวิธียืมเงิน



คลังหลวง จะอาศัยช่องตาม พ.ร.บ.เงินตราที่ใช้ในการพิมพ์
ธนบัตรออกใช้ ต้องมีสินทรัพย์ที่มีค่าเก็บแยกเอาไว้ต่างหาก
เพื่อให้ธนบัตรมีค่าในตัวเอง ไม่ใช่เป็นแค่แบงก์งเด็ก

สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังธนบัตรต้องเป็นทองคำ เงินตราต่างประเทศ ฯลฯ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล โดยในส่วนพันธบัตรรัฐบาลจะมีได้ไม่เกิน ๓๐% นี้แหละธนาคารชาติจะนำพันธบัตรรัฐบาลที่ออกใหม่ไปใส่ไว้ในคลังหลวง เพื่อหนุนหลังการพิมพ์ธนบัตร แทนที่จะต้องใช้เงินตราต่างประเทศของแบงก์ชาติเข้าไปแลกเปลี่ยน และจะทำให้แบงก์ชาติประหยัดเงินในกระเป๋า มีเหลือไว้ใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ หรือเอาไปสร้างรายได้เพื่อชดใช้หนี้ มูลค่าสินทรัพย์ในคลังหลวงที่ยืมได้มีหลายแสนล้าน ที่สำคัญยังเสียดอกเบี้ยต่ำ หรือไม่เสียเลยก็ได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้รัฐบาล

ใครอยากช่วยชาติในขณะนี้ก็ยังทำได้ โดยบริจาคทองคำ เงินดอลลาร์ ผ่านโครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อส่งเงินเข้าคลังหลวง และมีส่วนใช้แก้ปัญหาหนี้สินก่อนหมี่มาจะได้ปลื้มใจที่เกิดมาได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณแผ่นดิน จบครับ

หลวงตา : ก็ถูกต้องแล้วนี่ เราเห็นดีและอนุโมทนาด้วย เงินในคลังหลวงของเราออกเพื่อกู้ชาติไทยของเรา อย่างที่ประกาศนี้เราเห็นด้วย ไม่ขัดข้องอะไรเลย ไม่เหมือนที่ดึงออกไปเหยียบคลังหลวงเหยียบคนทั้งชาติให้จม ไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลย ดังที่ผ่านมานั้นนั่นล่ะที่ได้เอากันอย่างหนัก ลากคลังหลวง ซึ่งเท่ากับ ลากคนไทยทั้งชาติให้จมไปด้วยกันหมด อันที่ผ่านมาแล้วนั้น จึงต้านทานเอาไว้เพื่อชาติไทยของเราเป็นชาติไทย ไม่ให้มาแตะ

เงินคลังหลวงที่กล่าวนี้ไม่ให้มาแตะในวาระก่อน วาระนี้ให้ออกก็ประกาศไว้แล้วว่า ไม่ใช่เอามาไว้แบบขอนแก่น เอามาไว้เป็นรากเป็นฐาน เป็นสิริมงคลแก่ชาติด้วย หากมีความจำเป็นจริงๆ ที่ควรจะ

มาเกี่ยวข้องกับสมบัติชิ้นนี้ ก็ตั้งคราวนี้แหละ มันจำเป็นจริง ๆ ออกมาก็เป็นการดี ไม่ได้เอาไปถลุง ยี้มไป แล้วนำไปอย่างนี้ ออกภูซาคติของเรา แล้วดอกผลก็ค่อยไหลเข้ามา ๆ เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นด้วย ไม่มีอะไรขัดข้อง

เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาแล้ว ก็กรุณาบริจาคต่อไป ๆ ทั้ง ทองคำ และ ดอลลาร์ จะเข้าจุดเดียวกันนี้เพื่อหนุนชาติไทยของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึ่ม ไม่มีคำว่าจมให้จำเอาคำนี้ก็แล้วกัน นี่ละขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดนะ คิดให้เต็มใจ

* พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ

ผู้ว่าการธนาคารชาติ (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) มาเล่าให้ฟังเลยเล่าให้ฟังแบบเป็นที่ภูมิใจ เงินเราเวลานี้เป็นพื้นฐานแล้ว ทั้ง ๆ ที่เราติดหนี้เขา จนจะเอาตัวไปไม่รอดแล้ว หายใจแหม่ว ๆ บัดนี้เงินพื้นฐานของเรามีเต็มที่แล้ว ที่นี้ก็ก้าวออกหน้าเรื่อย ส่วนเงินพื้นฐานมีแล้ว อันนี้ก็มาจากพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ๓ แสนล้านบาทเข้ามาหนุนปั๊บเลย อันนี้ก็จนผู้ว่าการฯ มาพูด พูดด้วยความตื่นเต้น ด้วยความเหลือเชื่อ

เหตุที่เหลือเชื่อก็คือว่าคราวก่อนมัน ๒ หมื่นล้านบาท ขายอยู่ตั้งเท่าไรเดือน (๒-๓ เดือน ไม่หมด) ได้หมด หรือ ไม่หมด ก็ไม่ทราบนะ (ได้หมดครับ) ตั้ง ๒-๓ เดือน เงิน ๒ หมื่นล้านบาทขายพันธบัตร แต่คราวนี้ถึง ๓ แสนล้าน ประชุมปรึกษาหารือตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่สุดลงมา นายกรัฐมนตรีมาประชุมกัน มันไม่มีทางออก จะทำยังไง เอาตรงนี้ละนะ ขายพันธบัตร แต่ก่อนก็คำนวณกันแล้ว ที่แรกขายเพียง ๒ หมื่นล้าน ก็ขายตั้ง ๒-๓ เดือน คราวนี้จะขายตั้ง ๓ แสนล้าน จะทำไป ปรึกษาหารือกัน ไม่มีทางออก มีทางเดียวเท่านั้น จึงประชุมปรึกษากันตัดสินใจขายพันธบัตร ๓ แสนล้าน ที่นี้เวลาขายนี้ซิ มันน่าแปลก อัจฉรย์ว่างั้น คือไปเช่าหนังสือพิมพ์มาตั้ง ๗-๘ วันหรือ (๗-๘ ฉบับ)



เออ ๗-๘ ฉบับไปเช่าหนังสือพิมพ์เขามา คือต้องจ้างเขา
 พุดง่าย ๆ ว่าจั้น ที่นี้พอมายาย ๒ วันครึ่งเท่านั้น ๓ แสนล้านบาท
 ๒ วันครึ่งหมดเกลี้ยง ยังหลังไหลจะมาซื้ออีก นี่ละ ที่ว่าเหลือเชื่อ
 ไม่เคยคาดเคยคิดไว้เลย เหลือเชื่อ! ได้ถึง ๓ แสนล้านบาทต่อ ๒ วัน
 ครึ่งเท่านั้น ที่นี้หนังสือพิมพ์ก็ต้องไปคืนเขา ค่าจ้างจ่ายครึ่ง ๆ คือ
 ไม่ได้ออกทางหนังสือพิมพ์นั่นเลย จะออกอยู่ แต่ว่า ๒ วันครึ่งเสร็จแล้ว
 เงินมันก็หมุนขึ้นมาอย่างนี้ละ ถึงว่าเหลือเชื่อ ว่าจั้นนะ เราพุดย่อ ๆ
 เท่านี้ละ นี่เป็นเครื่องหมุนขึ้นอีก อย่างอื่นก็มาเรื่อย ๆ เวลานี้

เขาก็อยากพุดถึงเรื่องพุทธศาสนา เราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า
 เราก็ไม่เคยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไร ในหัวใจเรามีแต่ธรรมล้วน ๆ เมื่อเขา
 พุดอะไร เราก็พิจารณา เพราะอำนาจคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม
 พระสงฆ์นี้ครอบหัวใจของชาติไทยเราอยู่แล้ว เวลาทำอะไรนี้ เขา
 กระชิบออกมา นี่เราก็ฟัง เป็นแต่เพียงว่าบางข้อ เราก็ตอบบ้าง บางข้อ
 นี่เฉยปล่อยให้เขาพุดไป เมื่อเป็นธรรมแล้วปล่อยให้เขาพุดไป ถ้าพุด
 ตอบรับกันผลได้เสียจะมีในนั้น ๆ เราก็ไม่พุดเสีย อย่างนี้มีเป็นลำดับลำดับ
 ด้วยอำนาจพุทธศาสนาของเรานี้ละ เขาขยับเข้ามาเรื่อย ๆ แต่เราค่อย
 บัดออกข้างนอกไปเสีย ไม่ให้เข้ามา ถ้าไม่ใช่พุทธศาสนา มันจะเป็น
 ไปได้อย่างไร ๆ

จากนั้นเขาก็มาถามเราอีก ก่อนที่จะขายพันธบัตรว่าจะให้ชื่อ
 พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ คือตั้งสัจอธิษฐาน คุณพระพุทธเจ้า
 พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ ขอให้ความปรารถนาสำเร็จ
 แล้วก็เขียนอันนี้แทรกอยู่ในนั้น ในนามของการช่วยชาติ เข้าใจไหม คือ
 พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ เลยเอานี้ออกประกาศ

นี่มันจะเป็นเพราะเรื่องพุทธศาสนาเราไหม เราอยากตีปากเอา
 มันโมโห ได้ก็ได้มาแล้ว ยังไปทางม หาดตามรอยอยู่ มันอะไรกัน
 นี่ละเรื่องราวที่เป็นมาแล้ว เป็นที่น่าปลื้มใจสำหรับพี่น้องชาวไทยเรา

ในการช่วยชาติคราวนี้รู้สึกว่ามีแต่การขึ้นโดยลำดับลำดา ไม่มีการทรุด ไม่มีอุปสรรคมากีดขวาง หรือทำลายการดำเนินของเรา ทั้งประเทศ ค่อยเป็นค่อยไป

*** เอาหนึ่คืนไป เอาไท้กลับมา (ใช้หนึ่ ไอ.เอ็ม.เอฟ.)**

เวลานี้คือว่า เมืองไทยกำลังจะจม เราต้องให้ได้นะ หลวงตา เอาจริงเอาจังมากนะ ออกจากนี้ให้เข้าคลังใหญ่ อะไรติดหนึ่เขาเท่าไรๆ ไปสืบทราบออกมาจนหมด ติดหนึ่เมืองนอกเขานะ ยิ่งเพิ่มเข้าๆ มันยิ่ง แหม จะสลบไสลเรา ถ้าอย่างนี้แล้วจม ถึงขนาดนั้นนะ ถ้าอย่างนี้แล้วจม ถ้าเราไม่รีบดีดรีบดี้น ตั้งแต่บัดนี้แล้ว จมแน่ๆ ชาติไทยเราจะมาถึงจุดนี้ จุดจมจะว่าไ้ เราก็พูดทันทีเลยว่ เอา ถึงจะมากจะน้อยก็ตาม เวลานี้ ถ้าหากว่เป็นเหยี่ยวใหญ่นะ เขาก็เพียงกางเล็บอยู่หนึ่ เราเท่ากับหัวหนู

คนไทยทั้งชาติ ๖๒ ล้านคนเท่ากับหัวหนูที่เหยี่ยวใหญ่มันจะกำเอา คือเขาเป็นเจ้าของหนึ่เรา เจ้าหนึ่เราขนาดไหน นั้นละเขากำที่เดียวหมด ไหนเอาหนึ่ของข้ามา ว่าอย่างนี้คำเดียวเท่านั้นใช้ใหม่ กำหมดเลย แต่หนึ่เขายังไม่กำ เขายังกางเล็บ เอา ให้รีบดี้น เราพอดี้นได้แบบไหน ดี้น เอา ดี้น ๆ นี้ละเรื่องราวมันถึงได้พอเป็นพอไป ที่นี้สรุปรมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันอยู่ ท่านนายกฯ ท่านบอกรว่ จะใช้หนึ่เขา ให้เป็นระยะๆ นี้ว่ายังไ้ เอา แปลการ์ตูน ให้ฟังหน่อย ลองแปลให้ฟังซิ นี้ละหลักฐานพยานมันมีอยู่

โยม : อันนี้เป็นการ์ตูนนะครึบ นายกฯ ทักฉิณจะใช้หนึ่ ไอ.เอ็ม.เอฟ. เป็น ๓ ระยะๆ ละ ๒ เดือน รวมทั้งหมดเป็น ๔,๘๐๐ ล้านดอลลาร์ นี้บอกรว่ เอาเงินคืนไป เอาความเป็นไท้คืนมา อันนี้ เป็นเหมือนชาวไทย ประชาชนโดนโซ่ตรวนล่ามโซ่ เป็นหนึ่เขา

หลวงตา : หนึ่เขามัดคอเห็นใหม่ละ เวลานี้ นายกฯ เรากำลัง แก้ออกจากคอของคนไทยเราทั้งประเทศ เห็นใหม่ นี้ดูเอา เอา



อันนี้เอาไป เอาไทคืนมา นั้นเห็นไหมละ นี่กำลัง ก็ค่อยบีกบีนกัน
มาอย่างนี้ ได้มาขนาดนี้แล้วว่ ำง ที่อยู่ในอุ้งเล็บของเรา เวลา
เราชื่นชมยินดีทั่วหน้ากันแล้วด้วยความรักชาติ ด้วยความเสียสละ
ของพี่น้องชาวไทยแล้วรวมหัวกัน ถึงขนาดที่ว่าจะใช้หนี้ให้หมดเท่าไร

โยม : ทั้งหมด ๔,๘๐๐ ล้านบาทดอลลาร์ครับ

หลวงตา : ดูเหมือนว่าจะจ่ายให้เป็นระยะๆ

โยม : ระยะละ ๒ เดือนครั้ง ภายใน ๖ เดือนให้หมด

หลวงตา : ๒ เดือน จ่ายครั้งหนึ่งๆ แล้วก็ผ่านไปได้ เวลา
เงินเรามีอยู่แล้ว ถึงจะจ่ายทีเดียวหมดเลยก็ได้ ฟังซินะ นี่จะจ่ายให้
พอเหมาะพอดี เรียกว่าเรามีอยู่แล้ว จะจ่ายเดี๋ยวนีทั้งหมดก็ได้แล้ว นั้น
แต่นี้จะทำเป็นระยะๆ เรียกว่า ราบรื่นกว่ากัน ก็เป็นเรื่องของนายภย
ท่านพิจารณา ท่านสุขุมมากนะ ควรชม เราต้องชมนายภย คนนี้

ที่เราผ่านนายภย เราไม่ได้ตำหนินายภย ผู้ใดคนใดละนะ เรา
ดูตามเหตุตามผลมา แต่เวลานี้ปรากฏว่านายกรัฐมนตรืเราคนปัจจุบัน
รู้สึกว่เด่นมาก ความสุขุมรอบคอบ รู้สึกว่ละเอียดลออ เข้ากันได้
กับธรรมๆ คือเอาธรรมวัดนะ เราเอาธรรมวัด เราไม่ได้ยกโทษเฉยๆ
มายกยอเฉยๆ นะ เราเอาธรรมเข้าเทียบๆ ธรรมเป็นความถูกต้อง
แม่นยำทุกอย่าง นี่รู้สึกว่ราบรื่นมา ไม่นานนักท่านก็จะเอาเงินใช้หนี้เขา

อ้อ เอาหนีไป เอาไทกลับมา ก็อย่างนี้แหละ เขาใจไหมละ
ระยะ ๓ ปี ๔ ปี ที่เราช่วยชาติบ้านเมืองของเรา มา จะใช้หนี้ให้หมด
เดี๋ยวนีก็ได้เลย แต่ท่านไม่ทำ ท่านกะให้พอเหมาะพอดี หนี้ระยะ
๖ เดือนจึงจะใช้ให้หมด เรียกว่าหนี้ที่เขาอยู่กับเรา ก็เรียกว่าหมดแล้ว
นี่เราตัดนิ้วมัน ตัดเล็บอุ้งเล็บเหยี่ยว นั้นเข้าใจไหม ตัดมันออกด้วย
มีดของเรา

เอาหนีไป เอาไทกลับมา เห็นชัดๆ อย่างนี้ นี่กำลังแห่ง
ความรักชาติ ความสามัคคีพร้อมเพรียง มีมากมีน้อย อ้อ หนุ่กัน

เข้าไปเลย เราก็เห็นชัด ๆ อย่างนี้ มีแต่ความฟุ้งฟูขึ้นเป็นลำดับ ๆ นับตั้งแต่ต่างคน ต่างรู้เนื้อรู้ตัว แล้วต่างคน ต่างช่วยชาติบ้านเมืองมาก็เห็นอย่างนี้แหละ ทางไหน ๆ ก็เป็นไป ๆ มาบทยุคท้าย ก็คือว่าเราจะให้เมืองไทยเราเต็มตื่นด้วยความพอใจทุกอย่าง ด้วยน้ำหนักรถทองคำ ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ เราก็แน่ใจแล้วว่าไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้าน ได้นี้พอใจเลย

ขอให้พี่น้องทั้งหลายทุกๆ ท่านทั่วประเทศไทยเรา ต่างมีแกจิด แก่ใจของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้ดูผลที่ผ่านมาแล้วนี้ เป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไร เมื่อเราดำเนินอย่างนี้แล้วจะผ่านไปได้อย่างไร ไม่มีปัญหาอะไรละ รอเวลาเท่านั้นเอง วันนั้นก็พูดเพียงเท่านี้เสียก่อน

นี่ละเห็นชัดอยู่ ดูซิ โช้ เขาทำเอาไว้ อู๊ย! น่าสลดสังเวชนะ เมืองไทยถูกล่ามโซ่ โซ่มัดคอ ๆ ไว้ ล้วนแล้วตั้งแต่พวกเขียนกฎหมายที่มัดชาติก็มี มัดคอก็มี อยู่ในนี้ด้วยกันหมดเลย เวลานี้แก้ออกทั้งทางด้านกฎหมาย กฎหมาย คือ กฎหมอย เข้าใจไหม มันมาพันคอเรา เวลานี้กำลังแก้ออกอันนี้ แล้วทรัพย์สินก็หามาหนุนเข้าแล้วนี้

กิจของสงฆ์ : *ไม่ใช่กิจของสงฆ์*

ถาม : มีอยู่บ้างที่ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ตามประชาของมนุษย์ปุถุชนนะครับว่า เอ้ เรื่องช่วยชาตินี้จะใช่กิจของสงฆ์ไหมขอรับ

หลวงตา : พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า มหาการุณีโก นาโถ หิตาย สัพพปาณินิ นี้แปลว่ายังไง คนที่พูดนั้น พูดไม่ได้แปลหนังสือ ไม่ได้ดูศาสนา ไม่ได้เห็นศาสนา พูดปา ๆ เกื่อน ๆ อันนี้นำเรื่องศาสนา นำหัวใจของพระพุทธเจ้ามาแสดงให้โลกทั้งหลายได้เห็น แปลในใจความที่ว่า มหาการุณีโก นาโถ หิตาย สัพพปาณินิ พระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณา มีความเมตตาตามมหากรุณาธิคุณแก่โลก และทำประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลย เรียกว่า หาประมาณไม่ได้



นี่คือศาสดาองค์เอกที่นำโลก ท่านเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ มีเมตตาต่อโลกสงสาร ตลอดถึงสามแดนโลกธาตุ พระพุทธเจ้า ทรงช่วยเหลือหมด

นี่เราช่วยเหลือเมืองไทยอย่างนี้ เพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้า จะผิดที่ตรงไหน นอกจากผิดที่ปากของบุคคล ที่หาเรื่องหาราวกู่เข้ามา ทำลายงานของเราทั้งหลาย ที่กำลังช่วยชาติอยู่เวลานี้ให้ล้มเหลวไป เท่านั้น นี่ละงานของสงฆ์โดยตรง เข้าใจหรือเปล่า ให้รู้เสีย

นี่ละงานของสงฆ์ พระพุทธเจ้าช่วยโลกไม่ได้ ไม่มี ธรรมช่วยโลกไม่ได้ ไม่มี พระสงฆ์ช่วยโลกไม่ได้ ไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละ เพราะธรรมเป็นธรรมสง่างามด้วยความเสียสละ เมตตาคุณเต็มอยู่ในธรรมนั้นหมด พระสงฆ์เป็นนักเสียสละ เป็นนักเมตตาอย่างยิ่ง คือ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของศาสดา ถ้าท่านเหล่านี้ ไม่มีเมตตาแล้ว ประชาชนจะหาความร่มเย็นมาจากไหน ขาดที่พึ่ง ไม่มีที่พึ่ง

เช่นอย่างการช่วยชาติบ้านเมืองอย่างนี้ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติ ตามหลักธรรมแล้ว คำว่า “จำเป็น” คือจะต้องเกี่ยวข้องเป็นหัวหน้า หัวหน้านั้นก็คือศาสนา ได้แก่ พระ เป็นความชอบธรรมในการช่วยโลกช่วยสงสาร ไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่ประการใดเลย ดังที่พวกเปรตมันมีมาก่อนแล้วแหละ เราออกช่วยบ้านช่วยเมืองก็มา คัดค้าน ทำไม่ไปทำ ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ฟังซินะ มันเป็นเจ้าของคัมภีร์ใหญ่ ไปทำอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ทางนี้มันก็สวนหมัดละซี อย่างนั้นละ ถ้าต่ออย่า มันสวนกันทีนะ

ถ้าช่วยบ้านช่วยเมืองนี้ว่า ไม่ใช่กิจของสงฆ์ แล้วอะไรละเป็นกิจของสงฆ์นะ หนังสือพิมพ์หนังสือเพลินนั้นหรือ วิทยุหรือ วิดีโอโทรทัศน์นั้นหรือ โทรทัศน์มือถือนั้นหรือ เป็นกิจของสงฆ์นะ นั้นเห็นใหม่ละมันสวน สิ่งอย่างนี้ มันเป็นบ้า มันไปสนใจหาอะไร

มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ เป็นข้าศึกของพระร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ ไปเลย
ทำไม่ไม่คิด

ภาษาธรรม : ภาษากิเลส

ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นชาวพุทธในเมืองไทยของเรา ส่วนมาก
ต่อมากจะไม่เคยได้ยินภาษาอย่างที่เรานำมาพูดนี้ เขาจะถือเป็นภาษา
หยาบโหลน ไม่ฟังปรารภของคณาจารย์เราทั้งนั้นแหละ

แต่ธรรมนี่ เป็นธรรมของชาวพุทธเรา แต่ชาวพุทธเราฟังแล้ว
แสดงหู ไพเราะเพราะพริ้งแต่ภาษาของกิเลส ซึ่งมีมันปลิ้นปล้อน
หลอกหลวงตัมตุน นิ่มนวลอ่อนหวานไม่มีอะไรเกินกิเลสนะ แล้ว
แทรกยาพิษๆ ไปกับสำนวนนั้นๆ ไปเรื่อย สำหรับสำนวนธรรม ไม่มี
มีแต่คุณ ถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วเป็นคุณล้วนๆ แน่ะ ถ้าไม่ปฏิบัติ
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ผู้สอน สอนด้วยความจริง ผู้ไม่ปฏิบัติตาม ก็ไม่ได้ความจริง
เราพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใครจะมากัดคำด้านทานสามแดนโลกธาตุ
ภาษาธรรมนี้ ถ้านำธรรมออกอยู่ ภาษาของธรรมจะออกตลอดอย่างนี้
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็นภาษาของธรรม

กิเลส ฟังกันมาแล้วเป็นภาษาของกิเลส มันควรจะลบล้าง
ภาษาของกิเลสตัวหลอกหลวงนี้ก่อนอื่น ที่จะมาตำหนิติเตียนธรรมและ
ลบล้างธรรม ธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่ร้อยถอนสัตว์โลกออกจากกองทุกข์
ทั้งหมดโดยลำดับ จนกระทั่งถึงนิพพานสุดยอดแห่งธรรม มีแต่ภาษา
ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยความสัตย์ความจริงทั้งนั้น ไม่
ปลิ้นปล้อนหลอกหลวงเหมือนภาษากิเลสเลย แต่ภาษากิเลสออกแ่งไหน
เป็นเลยๆ มันมีมาแต่โคตรแช่ปุ๋ย ยา ตา ยาย ของมัน กองตัมตุนคือ
กองกิเลส เคียงข้างกันมากับธรรม เกิดในหัวใจดวงเดียวกัน ฝ่ายนี้
เป็นฝ่ายกิเลส ฝ่ายหลอกหลวงตัมตุนลบล้างความจริง ฝ่ายนี้เป็น



ฝ่ายธรรมลบล้างความจอมปลอม เพราะฉะนั้นมันถึงขัดแย้งกัน

เราที่เป็นชาวพุทธนี้ กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจ ธรรมมีก็จริง แต่ธรรมออกไม่ได้ ภาษาของกิเลสจะโน้มนวลกว่า เพราะเราชินชากับ กิเลสนี้มานาน ภาษาของธรรมยังไม่เข้าถึงใจ ที่นี้พอภาษาธรรม เข้าถึงใจ ก็คือความจริงเข้าถึงใจๆ ดึงออกมาจากความจริงซี แล้วดึง ออกมาจากความจริงจะไปไหน ก็ต้องเป็นไปตามความจริง นี่ละ การพูดจาแนะนำสั่งสอน ดูด่าว่ากล่าวก็ดี โนมวลอ่อนหวานก็ดี ท่านทั้งหลายให้ทราบตามเรื่องราว

ภาษาธรรมที่จะควรโน้มนวล โนมวลไปเอง ที่จะควรเข้มข้น เข้มข้น ควรเด็ด เด็ดเอง เพราะ กำลังของธรรม กับ กำลังของกิเลส มีเต็มที่เหมือนกัน รวดยอดแล้วภาษาของธรรมเป็นภาษาที่มีกำลัง มากยิ่งกว่ากิเลส จึงลบล้างกิเลสได้ ภาษากิเลสมีมากตามธรรมดา ของมัน ถ้าไม่มีธรรมเข้ามาแทรกนะ ถ้ามีธรรมเข้ามาแทรก ภาษา ของธรรม รสชาติของธรรม จะสูงกว่าๆ เป็นลำดับลำดับ

ผู้ที่ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับรสชาติแห่งธรรมในหัวใจแล้ว ก็ จะตำหนิธรรม เพราะรสชาติของกิเลสมันกล่อมตลอดเวลาอยู่แล้ว จนชินในหัวใจ ไม่ทราบว่าจะมีอะไรแฝงเข้ามา ที่นี้พอธรรมแฝงเข้ามา เพื่อชะล้าง มันก็หึ่งก็หวงของมัน มันไม่ยอมปล่อยยอากวาง

นี่ละ ภาษาของธรรม ภาษาของกิเลส ฟีน้องทั้งหลายเริ่มทราบ มาตั้งแต่หลวงตาเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยชาติบ้านเมือง ที่แรก ค่อยวางลง หย่อนลงๆ เสียก่อน ต่อไปก็ค่อยเข้มข้นๆ ขึ้นเรื่อยๆ แล้วยังมีผู้ต้องการความจริงเท่าไร ธรรมนี้จะออกเองนะ ไม่ได้คำนึง ว่านี่เด็ด นี่เผ็ด นี่ร้อน ไม่มี เหมือนกับสถานที่นี้ มันสกปรกมากน้อย เพียงไร สิ่งที่จะชะล้างกัน เช่น น้ำ เป็นต้น ถ้าสกปรกน้อย น้ำก็น้อย สกปรกมาก น้ำก็มาก สกปรกทั้งหมด เทถึงลงเลย นี่ละแก้กัน ไม่จิ้น แก้ไม่ตก

พระจริง : พระปลอม

คำว่า พระ แปลว่า ประเสริฐ ถ้าเป็นเรื่องของคน ก็แปลว่า คนประเสริฐ ถ้าแยกออกไปสู่การงาน ก็แปลว่า การงานประเสริฐ ที่จะ เป็นไปเพื่อความประเสริฐ หรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐ เราต้อง พิจารณาเสมอ

พระของพระพุทธเจ้า เป็นพระมาโดยลำดับ ด้วยปฏิปทาที่ ดำเนินตามสวากขาตธรรมซึ่งตรัสไว้ชอบแล้ว การดำเนินทุก ๆ อากา รที่เคลื่อนไหวของศิษย์พระตถาคตในครั้งนั้น ปรากฏว่าดำเนินไปโดย ชอบ สมกับคำว่าสวากขาตธรรมที่ประทานไว้ ผลที่ได้รับจึงปรากฏ แต่ต้นว่า ท่านองค์นั้นสำเร็จเป็นพระโสดาข ทานองค์นั้นสำเร็จเป็น พระสกิทาคาข ทานองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอนาคาข และท่านองค์ นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ อยู่ในที่นั้น ๆ

นี่คือผลที่สืบเนื่องมาจากสวากขาตธรรม กลายเป็นนียยานิก ธรรมต่อตนเอง คือยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยเหตุนี้ ก็ ธรรมที่ประทานไว้สวาททั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลอย่างนี้ มาสมัย ทุกวันนี้ เป็นพระของใคร

เราทุกท่านก่อนบวชต่างก็เปล่งวาจาถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยกันทั้งนั้น คำว่า พุทฺธ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แม้แต่ สามเณร เณร ชี ก็ไม่เคยละเว้น แต่เหตุใด เราจึงกลายเป็นเหมือน พระอริฐ พระปุน ซึ่งไม่เห็นความสำคัญในมรรคผลนิพพานไปเสียหมด โดยกลายเป็นพระหนังสือพิมพ์ กลายเป็นพระวิทยุ กลายเป็นพระ โทรทัศน์ กลายเป็นพระบัตรพระเบอร์ พระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรม ล้างบาปล้างเวรไปเสียอย่างนั้น

พระที่กล่าวมานี้ เป็นพระของพระพุทธเจ้า หรือ เป็นพระของใคร ถ้าปลอมด้วยความประพฤติ ปลอมด้วยความรู้ ความเห็น และ ความ เข้าใจไม่ถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว จะจัดว่าเราเป็นพระ

๑๘

ฟังโอวาทจากครูอาจารย์ ต่างก็ปล่อยวางเสียสิ้น ไม่มีอันใดเหลือ กลายเป็นเรื่องของรายการต่างๆ ทำหน้าที่แทนเป็นประจำไปเสียหมด เพราะฉะนั้นจิตจึงกลายเป็นโลกโดยตลอด แม้อาการของกาย วาจา ใจ ทุกส่วนก็เคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียสิ้น แล้วเราจะหาพระ ความประเสริฐ ความสงบเยือกเย็นใจจากกรรมของพระพุทธเจ้าได้ที่ ตรงไหน เมื่อเรื่องเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะหาบรรคผลนิพพานที่ไหนมา เพราะบรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้น

การบวช หรือ การปฏิบัติธรรม มุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลและ มัวหมองจากจิตใจของตนให้ได้รับความสงบเยือกเย็น เพราะเหตุแห่ง ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องวิทยุ โทรทัศน์ และ หนังสือพิมพ์หนังสือเพลิน จะสามารถทำจิตใจของ นักบวชเราให้ได้รับความสงบเยือกเย็น และกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนให้มีศีลธรรมอย่างถึงจิตถึงใจ ได้ความ เชื่อความเลื่อมใสฉลาด และเคารพพระศาสนา มาจากสิ่งเหล่านี้ ไม่มีเลย นอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของประชาชน พุทธบริษัท และ คนต่างชาติถือศาสนาอื่นเท่านั้น

ฉะนั้นเราทุกท่านผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติ จงเกิดทุนตนเอง และพระศาสนาด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องตามหลักธรรม จะเป็นความ เจริญแก่ตนและชาติบ้านเมือง ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่า พระกับ ชาวาวาสไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกัน เพราะลำพังผ้าเหลืองอยู่ในร้านค้า ต่างๆ มีถมเถไป เพียงผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกได้แล้ว ร้านค้าไตรจีวรมีทั่วไปจะเอาสักเท่าใดก็ได้ เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามา ในวัด การที่เขาเข้ามาในวัด เนื่องจากเขามีความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระสงฆ์องค์นั้นๆ ในวัดนั้นๆ

เขาไม่มีความเชื่อ ความเลื่อมใส และก้าวเข้ามาในวัด เพราะ พระมีวิทยุ เพราะพระมีโทรทัศน์ และเพราะพระมีหนังสือพิมพ์



หนังสือเพลิน และเพราะพระมีโรงลิเกละคร โรงระบำ ที่เด่นรำต่าง ๆ และโรงหมัดโรงมวยอยู่บนกุฎี คือ อยู่ในโทรทัศน์ มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฎี คือ วิทยู และมีข่าวอยู่บนกุฎี คือ หนังสือพิมพ์ สิ่งเหล่านี้มีถมไปในบ้านค้า เอาเงินใส่รถยนต์ไปซื้อบรรทุกรถไฟไปก็ไม่หมด ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเป็นที่เคารพเลื่อมใส ได้จากกิจการของพระที่ทำไปโดยวิธีนี้ และจะให้เป็นทีไว้วางพระทัยของพระพุทเจ้าได้ที่ตรงไหน

เมื่อเราปฏิญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคต แต่ทำกาย วาจาใจ ของตนให้ล้มละลายไปตามกระแสแห่งโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แล้ว จะให้เขากราบสนิทได้อย่างไร วิทยู โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โรงลิเก ระบำ โรงหมัดโรงมวย และการละเล่นต่างๆ ชมราวาสเขามีไม่อด ไม่จำเป็นที่เขาจะพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัด โดยสละเวลาลำเวลา และกิจการต่างๆ ทั้งเงินทองของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในวัด

การที่เขาเข้ามาในวัด ก็เพื่อจะกราบไหว้พระ ซึ่งเป็นเพศที่เย็น และความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจืดจับใจ เป็นที่เคารพเลื่อมใส เป็นทีไว้วางใจ เป็นทีดับทุกข์ดับร้อน สำหรับผู้มีความทุกข์ร้อนภายในใจ ให้จิตจางหายไปได้ เพราะอำนาจแห่งเพศของพระ ข้อปฏิบัติของพระ และโอวาทของพระ ที่กล่าวออกด้วยหลักธรรมอันเยือกเย็น ซึ่งเกิดจากข้อปฏิบัติของพระจริง ๆ ขอให้ทุกท่านจงตระหนักใจในเรื่องที่กล่าวมา

พระกาฬาก

บางคนเชื่อว่า นักบวชเป็นกาฬากเกาะชาวบ้านกิน นี่ไม่ใช่เป็นการตำหนิผิดเสียทีเดียว ยังมีถูก ซึ่งควรรับไปพิจารณาสำหรับท่านผู้มีธรรมในใจไม่ลำเอียง เพราะนักบวชอาศัยเกาะชาวบ้านเขากิน โดยไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเอง และไม่ได้ทำโลกให้เจริญด้วย

อุบายใดๆ ที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดและเกิดความรุ่มเย็น เพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้โดยนั้น มีจำนวนไม่น้อย

พระประเภทนี้ เรียกว่า “พระกาฝาก” เพราะเกาะชาวบ้าน เขากินเปล่าๆ เรียนวิชาทางโลกด้วยเพศของพระ ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ กลายเป็นโลกไปเสียสิ้น ไม่มีความสนใจใครต่อ อรรถธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่อาศัยชาวบ้านเขากิน โดยไม่ต้องซื้อต้องหา

ศาลาในวัดก็เขาสละทรัพย์สร้างขึ้นให้อยู่ กุฏิทุกหลังก็เป็นภาระของประชาชนช่วยกันสละทรัพย์ปลูกสร้างขึ้นให้อยู่ ถาด กระโถน ถ้วย จาน ฯลฯ เครื่องใช้ภายในวัดในกุฏิ ก็เป็นของประชาชนมีศรัทธา นำมาถวายไว้ เพื่อให้ความสะดวกของพระเณรในวัด แต่แล้วก็ทำงานในหน้าที่ของโลกไปเสีย ให้ผิดจากหลักธรรมของสมณะ ซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของตนผู้เป็นนักบวช ตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานไว้ กลับกลายเป็นอย่างอื่นไปเสีย เช่นนี้เรียกว่า พระกาฝาก ทำบ้านเมืองให้ล่มจมไปได้ และทำพระศาสนา วัดวาอาราม ตลอดจนเพื่อนฝูง ซึ่งเป็นเพศอันเดียวกันให้ล่มจมไปด้วย โดยไม่มีความผิด แต่อาศัยเพศอันเดียวกันทำให้เปื้อน

ถ้าเป็นพระประเภทนี้ แม้เขาจะดีทีเดียวว่าเป็น “พระกาฝาก” พระเกาะชาวบ้านกิน นั้นจัดเป็นการตำหนิที่ชอบธรรม เพราะเป็นการตำหนิเพื่อให้ผู้ผิดแก้ไขส่วนบกพร่องของตน ไม่ใช่ตำหนิเพื่อเป็นการล้างผลาญพระศาสนาและนักบวชที่ดีทั่วๆ ไป ให้ล่มจมไปด้วย เพราะพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้ ท่านอาศัยชาวบ้านเขามาเสวยและมานั้น นับแต่วันเสด็จออกทรงผนวชด้วยกันทั้งนั้น แต่พอยังธาตุขันธ์และชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งๆ เพื่อความเพียรและความอยู่สบายในภิกษุธรรมเท่านั้น





ศูนย์ด้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา

ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าปกครองโลกมานี้ มาว่าอะไรแต่เมืองไทยของเราครอบแดนโลกธาตุ ธรรมได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่เคยมี แต่นี้มันทำไมมาตั้งกำหนดกฎบัญญัติขึ้นมาบ้าง เกือบๆ จะมาเหยียบหัวคนไทยทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งประชาชนให้จมลงไป มันจะครองตั้งแต่ยักษ์แต่ผี กินบ้านกินเมืองต่อไปอีกนะ จึงว่าเอาให้แน่นหนามันคงนะเวลานี้ก็หลวงตาออกหน้าแล้วนะ ตั้งแต่ชาติบ้านเมืองมาก็ดังพี่น้องทั้งหลายเห็น คราวนี้เข้ามาในจุดสำคัญด้วย คือศาสนาซึ่งเป็นหัวใจของเราด้วย เพราะฉะนั้นถึงพัดกันเต็มเหนี่ยว

เวลานี้ข้าศึกเข้ามาสองด้านแล้วนะ อยู่ดีๆ มันเป็นบ้า มันกระเสือกกระสน อยากได้ฤทธิ์ได้เดช อำนาจบาตรหลวงครอบหัวคนทั้งชาติ ก็เลยเต็มหัวใจความโหดร้ายทารุณ ไม่ได้มองดูบาป ดูบุญ ดูธรรม ดูวินัยเลย มันเหยียบไปได้หมด ตัวนี้แหละตัวเปรต เพราะฉะนั้นจึงได้ประกาศออกมาว่า “ศูนย์ด้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา” เราออกแล้วเวลานี้ ให้ออกทั่วประเทศไทย คำนี้ออกจากหลวงตาบัวคนเดียวประกาศไปหมด เอ้า...ออกเลย ถ้าหลวงตาบัวได้ลงประกาศออกแล้ว ขึ้นเวทีแล้ว ใครเก่งให้มาความหมายก็ว่างั้น ให้มาเลย ถ้าลงได้ขึ้นเวที ไม่มีถอยใครง่าย ๆ ละ

นี่เราสละเพื่อพี่น้องชาวไทย หัวใจชาติไทยอยู่ในพุทธศาสนาทั้งหมด เราจะอ่อนได้หรือ แล้วก็เพื่อชาติก็ดังที่เห็นมาแล้ว ชาติเป็นสมบัติของคนไทย คนไทยรักษามาตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย ดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษทำไมเราจึงจะยอมให้โจรให้มาร มากลืนต่อหน้าต่อตา หายใจแหลมๆ ไม่ได้ว่างั้นเลย คอขาด ให้ขาดไปเลย อย่างนั้นถึงเรียกว่านักรบ จำให้ดีนะพี่น้องทั้งหลาย



ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา

เวลาที่เราสดสังเขวนะ ท่านแม่ทัพ ศาสนาเรา เวลาที่กำลังเป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้ เริ่มขึ้นแล้วเวลานี้ นี่ที่เราสดสังเขวมมากก็คือว่า พระเรานี้แหละ ก่อไฟเผาศาสนาเสียเอง อย่างที่ว่า “ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา” นี่ก็คือ “ศูนย์สังหารชาติศาสนา” จะไม่มีอะไรเหลือเลย ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ คำนี้เป็นคำของหลวงตาบัว พูดออกมาจากความสัตย์ความจริงที่มีเมตตาต่อโลกเต็มสัดเต็มส่วน

ช่วยบ้านช่วยเมืองมานานสักเท่าไรแล้ว คิดดูสิสต่างค์หนึ่งยังไม่เคยมาแตะ เราเพื่อชาติบ้านเมือง แต่กลุ่มนี้ยกตัวหลอกหลวงโลกว่า ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา พอเห็นแล้วกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับที่จะบีบบังคับทั้งชาติ ทั้งศาสนา ให้อยู่ในเงื้อมมือของคนเพียงกลุ่มสองกลุ่มเท่านั้นนะ มันออกมา มันดูไม่ได้ ฟังไม่ได้เลย เทียบกับหลักธรรมหลักวินัยก็ไม่ได้ ถ้าพูดถึงว่า กฎหมายข้อไหนที่จะเอามาเป็นกฎข้อบังคับที่จะรัด จะไถ จะบีบบังคับชาติไทยเรา ไม่มีในกฎหมาย ไม่มีในธรรมวินัย นี่ละกำลังก่อตัวขึ้นไป

หลักใหญ่ที่พระสงฆ์ทั่วประเทศคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์

ต้องเอาให้หนักนะพี่น้องชาวไทย เรื่องศาสนาจะกระเทือนไปหมด จนกระทั่งถึงสังฆเภทขึ้นมา ถ้าไม่มีการลดหย่อนผ่อนคลาย จะให้ธรรมนี้ลด ลดไม่ได้แล้ว ถ้าเราพูดว่า การต่อสู้กันต้องฟังไปคนละฝ่ายเลย ทางนี้ฟัง ทางนั้นก็ฟัง ที่ให้ถอยกันไม่ถอยแล้ว

เรื่องมันจะเป็นสังฆเภทแล้วเวลานี้ จะเป็นสังฆเภทขึ้นในท่ามกลางแห่งสังฆมณฑลเรานะ นี่กำลังยุแห่ยกก่อวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายร้อนเป็นพื้นเป็นไฟ ถึงขนาดพระอยู่ทั่วประเทศไทยแตกกระจัดกระจายเข้ามารวมหัวกันอยู่วัดอโศการาม ในเช้าวันนี้* (๒๑ เม.ย.๕๕)

*พระสงฆ์ทั่วประเทศ ทั้ง ๒ นิกาย ซึ่งเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จำนวนร่วมหมื่นรูป ร่วมประชุมคัดค้าน พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ วัดสระเกศ เสนอต่อรัฐบาล



พวกนี้ตั้งกำหนดกฎบัญญัติ มหาอำนาจป่าเถื่อนที่จะปกครองประเทศไทยทั้งประเทศ จะเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ทั่วประเทศไทยทุกวัดทุกวาเพียงคนสองสามคน ใครจะมาตัดค้ำหน้าด้านทานฟ่องร้องอย่างไรไม่ได้ ปรับทั้งโทษทั้งติดคุกด้วย มันตั้งข้อบังคับมา เรื่องของสงฆ์ทั้งหลายเขาจะปกครองเอง อันนี้ที่มันรุนแรงคือเรื่องของสงฆ์ที่เขาจะปกครองเองนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์ปกครองกันเอง ปฏิบัติกันเองมาตั้งแต่ตรัสรู้แล้ว จนกระทั่งปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามหลักพระวินัยข้อนี้เป็นความราบรื่นดีงามมาตลอด เช่น วัดนี้ก็ดูแลรักษามีหัวหน้าวัดเป็นสำคัญ ที่จะดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ เป็นฝ่ายลูกภิกษุ หรือ ครุภิกษุ ถ้าลูกภิกษุแจกจ่ายกันได้ก็แจกจ่ายกันได้ทั่ววัดทั่ววา ถ้าเป็นครุภิกษุแจกจ่ายไม่ได้ก็จัดไว้เป็นของกลาง แล้วสังฆาริมทรัพย์ และ อสังฆาริมทรัพย์ สังฆาริมทรัพย์โยกย้ายไปมาได้ และอสังฆาริมทรัพย์โยกย้ายไปมาไม่ได้ เช่น ที่ไร่ ที่นา ที่เขาถวายเป็นอันนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในวัดนั้น ปฏิบัติดูแลในสมบัติที่กล่าวมาเหล่านี้

นี่คือพระวินัยของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะวัดใดที่ใดให้เป็นหน้าที่และเป็นอำนาจของพระวัดนั้น มีสมภารเป็นหัวหน้า เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยข้อนี้ ก็ได้พากันปฏิบัติราบรื่นดีงาม สงบร่มเย็นตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แล้วบัดนี้พวกนี้จะปิดพระวินัย คือ จะปิดหัวพระพุทธเจ้าออก เขาจะมาปกครองเองทั่วสังฆมณฑล ไม่ว่าจะวัดใดพวกนี้จะไปกินโต๊ะกินเลี้ยง พระวินัยข้อนี้ไม่มีความหมายอะไร ถอนข้อบัญญัติพระพุทธเจ้าออก ซึ่งขัดกับที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นมา และไม่รื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว นี่ท่านสั่งไว้แบบนี้ อันนี้ทั้งบัญญัติทั้งถอนด้วยสองประการ เข้าในพระวินัยข้อนี้

ข้อนี้เป็นข้อที่กระทบกระเทือนพระสงฆ์ไทยเรา ซึ่งปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยข้อนี้มานานแสนนาน นี่แหละที่ยกทัพออกมา ยกทัพออกมาจะรักษาพระวินัยข้อนี้ไว้ ดีพวกเปรต พวกผี ที่มาทำลายพระวินัยข้อนี้ออก นี่แหละที่ว่าต้านทานให้ถอนออกหมด อุบายวิธีการมหาโจรที่จะมาปล้นพระศาสนา ฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งเป็น พระพุทธเจ้าก็หมายถึง ธรรมวินัย เวลาท่านจะปรินิพพาน ท่านก็รับสั่งไว้ นี่พระอานนท์เป็นผู้รับสนองว่า “อานนท์ ธรรมและวินัยนั้นแลจะเป็นศาสนาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้ว” ธรรมวินัยหรือ ศาสนานี้ เป็นศาสนาแทนองค์ศาสดา

เมื่อเขามาทำตรงนี้ก็เรียกว่า มาทำลายพระพุทธเจ้า หรือทำลายองค์ศาสดา จึงเรียกว่าเป็นสังฆเภทสองครั้งนี้ ครั้งนี้ทำลายคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา ครั้งแรกทำลายพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงเป็นสองประเภทเหมือนกัน นี่ที่ว่าจะเป็นสังฆเภท จะยุยงให้สงฆ์แตกกัน ในคราวนี้จะแตกกันทั่วประเทศไทย คิดดูพระสงฆ์ทั่วประเทศไทย ท่านเคยเดือดร้อนอย่างนี้ มีเมื่อไหร่ไม่เคยมี คราวนี้ไปดูเอาวัดตอโคศการาม พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยที่มารักษาธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาไว้ และตีต้านทานสิ่งเหล่านั้น ที่เรียกว่ามหาโจรปล้นศาสนา ให้เข้าใจตรงนี้นะ

นี่เราเผด็จเพียงเล็กน้อยให้พี่น้องทั้งหลายทราบ หลักใหญ่ที่พระสงฆ์ออกต้านทาน รักษาธรรมวินัยข้อนี้ไว้ ที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติ เกิดทุนมานานให้ความร่มเย็นตลอดมา แต่เวลานี้พวกนี้จะเข้าทำลายถอนออกหมดแล้ว ตั้งบัญญัติป่าเถื่อนของตนเข้าแทน จึงต้องรื้อออกให้หมด คงเส้นคงวาหนาแน่นธรรมวินัยนี้ไว้ตามเดิม บางคนจะไม่เข้าใจวันนี้เราชี้แจงให้ฟัง จึงว่าเป็นเรื่องหนักมาก จะเข้าถึงขั้นสังฆเภทครั้งที่สองจะเกิด ถ้าระงับกันไม่ได้



พ.ร.บ.สงฆ์ หรือ พ.ร.บ.บิณฑัง



ความเลวร้ายเป็นอย่างนี้ เวลาที่กำลังเลวร้ายจาก
พระเปรต พระผี ไม่มีขึ้นดีเลยพระเรา ทำไมเป็นอย่างนั้น บวชมา
โกนผมโกนคิ้ว นุ่งเหลืองห่มเหลือง แต่กิริยาออกมาเป็นโจร
เป็นมาร เป็นเทวทัตต่อหน้าต่อตา เวลาจะเริ่มแยกแล้วนะ เริ่มแยก
เป็นสังฆเภทครั้งที่สอง

ครั้งที่หนึ่ง เทวทัตแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าไปเป็นศาสดา
องค์ใหม่ขึ้นมา ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ พระองค์
เป็นศาสดาเสียเองนะ แล้วพระเทวทัตมา เรียกว่ามาต่อสู้อุทิศพระพุทธเจ้า
เพราะจะมาเอาคะแนนจะเป็นศาสดาแทน มาต่อสู้อุทิศพระพุทธเจ้า พระองค์
ไม่ยอมรับในความผิดทั้งหลาย เทวทัตจึงประกาศตนออกเป็นสงฆ์
ประเภทหนึ่งขึ้นมา สงฆ์ของเทวทัต สงฆ์ของศาสดา นี้เรียกว่า สังฆเภท
ทำสงฆ์ให้แตกจากกันในครั้งนี้ เป็นครั้งที่หนึ่งแล้วนะ

ครั้งที่สองก็ ศาสนธรรม คือ พระธรรม และ พระวินัย นั้นแล
นี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่า “อานนท์ พระธรรมและพระวินัย
นั้นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตาย
ไปแล้ว” เวลาที่กองทัพเทวทัตกำลังเข้าถึงศาสนาธรรม ธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นองค์ศาสดาแทนพระองค์ นี้เป็นลำดับที่สองไม่ผิด
กันเลย ครั้งแรกเป็นองค์ศาสดาเสียเอง ครั้งที่สองเป็นธรรมวินัย
ซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาเสียเอง เวลาที่กำลังเข้าอยู่วาระองค์ศาสดา
ครั้งที่สองคือเข้ามาทำลายธรรมวินัย หลักธรรมวินัยท่านสอนไว้โดย
ถูกต้องแล้วนี่คือองค์แทนศาสดา แล้วพวกนี้บุกเข้ามา ไม่มีธรรมมีวินัย

ตั้งกฎข้อบังคับ บัญญัติด้วยอำนาจบาตรหลวง ปา ๆ เกื่อน ๆ
ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมพระวินัย ซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดา
อยู่เวลานี้ ไม่มีคำว่าลละ ตั้งกฎข้อบังคับขึ้นมาใหม่ เรียกว่าบัญญัติ
ใหม่แทนศาสดา เป็นบัญญัติของเทวทัตองค์ใหม่ หรือศาสดาองค์ใหม่

เราไม่ยากพูดนะ

นี่กำลังบุกทำลายธรรมวินัย ให้แหลกเหลวหมด จะเอาอำนาจบาตรหลวงของเทวทัตขึ้นมาแทนที่ แล้วเหยียบหัวพระไทยทั้งประเทศให้อยู่ในอำนาจของกฎขี้บังคับปกครอง สมบัติเงินทองข้าวของทั่ววัดทั่ววา ทั่วประเทศไทย พวกนี้จะเป็นผู้เก็บผู้กวาดยึดอำนาจไว้หมด นี่เป็นข้อบัญญัติที่เขาตั้งกฎหมายขึ้นมาว่า พ.ร.บ.สงฆ์

สำหรับเรา ตั้งชื่อตามเรื่องของเรา เขาตั้งขึ้น พ.ร.บ.สงฆ์ พระราชบัญญัติสงฆ์ ปกครองสงฆ์ เราก็ตัดขึ้นใหม่ว่า พ.ร.บ.บิภสงฆ์ พวกนี้เป็น พ.ร.บิภ พ.ร.บิภสงฆ์ทั่วประเทศไทย นี่เป็นคำของเราตั้งขึ้นมาจาก พ.ร.บ.นี้ เขาตั้งได้ เราก็ตั้งได้ เขามีปาก เราก็มียปาก เขาตั้งเป็นความมุ่งหมายยังงี้ เรามีความมุ่งหมายยังงี้ เราก็ตั้งมาอย่างงั้น

นี่กำลังเริ่มเข้ามาจะทำลายธรรมวินัยข้อนี้ ซึ่งเป็นการทำลายองค์ศาสดาร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระไทยทั่วประเทศไทยที่มีความเทิดทูนพระพุทธเจ้า ตลอดประชาชน พี่น้องชาวพุทธในแดนไทยของเรา อยู่ที่ไหนก็อาจมีนะ มีจำนวนมากเท่าไร ซึ่งเทิดทูนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ตลอดมา จะทนให้เขาเหยียบหัวอยู่ได้หรือ

เขากำลังรุกล้ำเข้ามาเหยียบธรรมวินัย ซึ่งเป็นกำแพงอันหนาแน่นสำหรับกันความชั่วช้าลามกให้ชาวพุทธอยู่สบาย ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย แล้วเวลานี้กำแพงนี้กำลังทำลายเข้ามาๆ โดยการตั้งข้อบัญญัติใหม่ เป็นอำนาจบาตรหลวงขึ้นมา ในขณะเดียวกัน ถอนพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนโลกไว้ด้วยความร่มเย็นแล้วออก ให้มีแต่พวก พ.ร.บิภของพวกเทวทัตนี้เข้ามาแทนที่ จุดนี้แหละ เป็นจุดสำคัญ

เราพูดอย่างนี้ได้เลยตามหลักความจริง ถ้าว่า พ.ร.บิภ พ.ร.บ.นี้ ไม่ถอนตัวออกไปตามหลักความจริง ที่เป็นของจอมปลอมมาตั้งเดิม



อยู่แล้ว ตั้งแต่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาด้วยความมิดมิดปิดทวาร จนกระทั่งถึงมันเป็นเถาว์ลัยเลื้อยออกมาทั่วประเทศไทย ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายแก่ชาติไทยเดือดร้อนทั่วหน้ากันหมด

อย่างวันที่ ๒๑ (๒๑ เมษายน ๔๕) พระทั่วประเทศไทยมาเต็มอยู่ที่วัดโคศคาราม เดือดร้อนไปตามๆ กันหมด มันทำความเดือดร้อนถึงขนาดนั้น เราเป็นผู้รักษาศาสนาองค์เอก กราบไหว้บูชาโดยการเทีตุนหลักธรรมหลักวินัยนี้อยู่ประจำ แล้วพวกนี้มันจะมาทำลายหลักธรรมหลักวินัยที่เราเทีตุนตลอดมานี้อย่างไม่สะทกสะท้าน ทางนี้ก็ไม่สะทกสะท้าน ยกมาเท่าไร ก็พีดกันเท่านั้น ตอนนั้นตอนสังฆเภทมันจะขึ้น จะขึ้นตรงนี้ละ ถ้า พ.ร.บ.บ.นี้ไม่ถอนตัวไปก็เรียกว่าเข้าเหยียบย่ำศาสนาของเราให้จมไปหมดทั้งพระ ทั้งประชาชน ทั่วประเทศไทย แล้วใครจะยอม

เมื่อไม่ถอนทางนี้ต้องพีดกัน ให้ถอยไม่มี คนทั้งชาติ พระสงฆ์ทั่วประเทศจะถอยกองทัพของเปรต ของผี ซึ่งเป็นมหาโจรมหาจอมปลอมนี้ไม่ได้ ยังไงก็ต้องคอยไปตามๆ กันเลย นี่เป็นหลักใหญ่ที่สังฆเภทจะเกิดขึ้น เหตุการณ์อันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นที่จุดนี้ ถ้า พ.ร.บ. พ.ร.บ.บ.นี้ไม่ถอนตัวออกไปตามความจอมปลอมของตนเสียเท่านั้น ทรงความคงเส้นคงวา หนาแน่นด้วยความถูกต้องแม่นยำของธรรมวินัย พระพุทธเจ้าไว้แล้ว มันยังฝืนเข้ามา เอากันตรงนี้ ไม่เป็นอย่างอื่น เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ต้องเป็นอย่างเดี๋ยวนี้นี้เท่านั้น นี่เป็นข้อสำคัญอันหนึ่ง

มหาวิทยาลัยพระพุทธเจ้า คือ มหาวิทยาลัยป่า

เวลาบวชใหม่ อุปัชฌาย์ต้องให้อโวาทข้อนี้เว้นไม่ได้ ไม่ว่าจะอุปัชฌาย์องค์ใดก็ตาม ต้องสอนอนุศาสน์นี้ให้ชัดเจนนทุกๆ รูปไป คือ รุกขมูลเสนาสน์ นิสฺสสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชฺวี อุตฺตสาโห กรณฺเอย บรรพชาอุปสมบทแล้ว ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามรุกขมูล

ร่วมไม้ ในป่าในเขา ตามถ้ำเงี้ยวผา ป่าช้า ป่ารกชัฏ อันเป็นสถานที่
สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญภาวนาเพื่อชำระกิเลส คือภูเขาภูเราซึ่งมี
อยู่กับตัวนี้ ให้ค่อยจางหายไปเป็นลำดับ ยกหลักวิชาทั้งห้านี้ขึ้น เกสา
โลมา นขา ทันตา ตโจ พิจารณาคลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ที่เคยติดเคยพัน
เคยยุ่งเหยิงวุ่นวาย ที่รัก ที่ชอบ ที่ยึด ที่ถือ เอานักหนาให้ เห็น
ตามหลักความจริงของมัน ในสถานที่สงัดวิเวก ดังที่ท่านประธาน
พระโอวาทไว้แล้วนั้น แล้วให้พยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้น
ตลอดชีวิตเถิด

ในสถานที่เช่นนั้น ถ้าเราจะเรียกว่ามหาวิทยาลัยอย่างทุกวันนี้
ก็คือ มหาวิทยาลัยป่าของพระพุทธเจ้า เป็นมหาวิทยาลัยอันเริ่มแรก
ที่สุด มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า คือ ในป่า ในเขา ตามถ้ำเงี้ยวผา
ป่าช้าป่ารกชัฏ เหล่านี้เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกสบาย

วิชาแห่งการเรียนทั้งหลาย ตั้ง อริยสัจ ๔ สติปัฏฐาน ๔ ชั้น
อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค สติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา
จิต ธรรม นี่เป็นรากฐานสำคัญ จากนั้นก็แยกไป เริ่มแรกตั้งแต่
อนุสสติ ๑๐ เป็นกรรมฐาน ๔๐ ห้อง จนกระทั่งโพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประการ เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่หลักวิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอน
ในครั้งพุทธกาล ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้

ผู้บำเพ็ญ ผู้ศึกษาก็ปฏิบัติตามนั้นๆ ในมหาวิทยาลัยเช่นนั้น
องค์นั้นสำเร็จเป็นพระโสดาตย์ นี้เรียนได้ชั้นแล้วเวลานี้ องค์นั้นสำเร็จ
พระสกิทาคาย องค์นั้นสำเร็จพระอนาคาย องค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์
ขึ้นมาภายในสถานที่เช่นนั้น แล้วก็ออกมาสั่งสอนโลกเหมือนเขาเรียน
มหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วนำมาสั่งสอนพวกนักศึกษาทั้งหลายต่อไป

นี่ท่านก็เรียนสำเร็จแล้วในมหาวิทยาลัยป่านั้น แล้วมาแนะนำ
สั่งสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย ให้ดำเนินปฏิบัติตามท่าน ก็ได้สำเร็จ
เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเรื่อยๆ นี้เรียกว่า มหาวิทยาลัยป่า ที่



พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรก เป็นแต่เพียงว่า ไม่ได้ให้ชื่อว่า มหาวิทยาลัย เท่านั้นเอง นี่เป็นสถานที่ศึกษาอบรม สถานที่เช่นนี้เรียกว่า มหาวิทยาลัย เพื่อฆ่าเพื่อสังหารกิเลส ให้ขาดสะบั้นออกจากจิตใจล้วนๆ แล้วนำนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกต่อไปเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ผู้มีอุปนิสัยปัจจัยเข้าไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าในป่าในเขา ยกตัวอย่างเช่น เบญจวัคคีย์ทั้งห้า เป็นต้น นี่ไปศึกษาอบรมมา หลังไหลกันไปศึกษาอบรมอยู่ในมหาวิทยาลัยป่า องค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดา ย องค์นี้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาย องค์นี้สำเร็จเป็นพระอนาคาย องค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ นี่เรียนสำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยป่า เป็นวิชาที่จะเกิดทุนตัวเอง ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้โดยลำดับลำดับไป ผู้นอกจากนั้นก็ศึกษาอบรมกันสำเร็จออกมาๆ อย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชน เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสงบเสงี่ยมเจียมตัว รัญญู รัญญาป มีหิริโอตตัมปะประจําใจ นี้ผู้ที่เรียนออกมาจากมหาวิทยาลัยป่า ดังพระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนั้นนะ

ที่นี้พวกเราเรียน มันไม่ได้เรียนแบบพระพุทธเจ้าซี เรียนเข้ามาเพื่อเผาตัวนั่นซี ความรู้นี้ก็เป็นความรู้ที่กิเลสผลิตให้นะ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมผลิตให้ ออกมาจากธรรมๆ ออกไปจึงเป็นธรรมเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นสรณะของพวกเรา ออกมาจากป่าทั้งนั้นนะ เกือบจะว่าร้อยทั้งร้อย

สรณะของพวกเราที่สำเร็จนี้ ส่วนมากมาจากป่า มาเป็นสรณะ พุทธิ์ พุทธะก็ธรรมเกิดในป่า ธมฺมํ ธรรมเป็นหลักธรรมชาติ วัตรธรรม นี้อยู่ในป่า พระสงฆ์ปฏิบัติตามกัตรัฐธรรมขึ้นมาอยู่ในป่าในเขา แดนแห่งสถานที่บำเพ็ญอันสะดวกผาสุกร่มเย็น ท่านสำเร็จแล้วออกมาเป็นสรณะของพวกเรา นี่ละต้นรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาในเมืองต้น

สถานที่ก็เหมาะสมการบำเพ็ญก็เหมาะสมเจาะทุกอย่าง ผลได้ขึ้นมาเป็นที่พึงใจ เป็นที่พึงต่อสัตว์โลกได้โดยสมบูรณ์ โดยลำดับลำดับมา นี้ละรากฐานเป็นอย่างนั้น

ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นข้าศึก หรือ เป็นคุณ

โลกท่านเรียกว่า “เดรัจฉานวิชา” คือ วิชาของโลก ของสงสารของสัตว์ของสสารสิ่งไปอย่างนั้น ตามประสีประสาเขา ท่านจึงเรียกว่า เดรัจฉานวิชา นั้นเป็นเรื่องของโลกแยกให้ไปเป็นโลกไปเสีย เรื่องของธรรมที่จะแก้กิเลสนี้ ท่านแยกเป็นธรรม เพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญธรรมจึงไม่มีวิชาทางโลก วิชาขี้หมูขี้หมา วิชาส้วม วิชาถ่านเข้าไปแทรกเลย ท่านบำเพ็ญองค์ของท่านเต็มความสามารถ สำเร็จออกมาเป็นสรณะของพวกเราโดยลำดับนี้เห็นไหม นี้เรียกว่า วิชาป่า มหาวิทยาลัยป่า พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาและพระสงฆ์สาวก ครั้นต่อมาทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาลัยบ้านแล้ว ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมา เห็นไหมละ

“มหาวิทยาลัยสงฆ์” ที่ตั้งปัจจุบันนี้ กับ “มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า” ต่างกันอย่างไร มหาวิทยาลัยสงฆ์ทุกวันนี้ส่วนมากว่างั้นเลย มันจะมีตั้งแต่หลักวิชาทางโลก ทางกิเลสตัณหา ธรรมมีก็เป็นเขียงเหยียบขึ้นของกิเลสเท่านั้นละ วิชาทางธรรมเรียนบ้างเล็กน้อยๆ เพื่อเหยียบได้เต้าขึ้นไปหาวิชาของกิเลส ซึ่งเป็นความมุ่งหวังอันแรงกล้าของผู้ไปศึกษาในสำนักมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้น แล้วก็ว่าเพื่อเป็นเกียรติ เขามีมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ ทางสงฆ์ก็ให้มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมา มันก็วิ่งตามเขาละซิ

นี่เป็น “มหาวิทยาลัยธรรม” อันนั้นเป็น “มหาวิทยาลัยโลก” เขาก็เลยเอา “มหาวิทยาลัยธรรม” นี้เป็นเขียงรองรับให้ “มหาวิทยาลัยโลก” เหยียบเอาๆ มหาวิทยาลัยสงฆ์ๆ เต็มบ้านเต็มเมือง แล้วใครมีหลักมีเกณฑ์มาสั่งสอนโลก ตัวเองก็หาความร่มเย็นได้ที่ไหน



เอาชี ยืนยันมาชี พระพุทธเจ้ามีความร่วมมือมาจนเป็นขั้นถึงศาสดา พระสงฆ์สาวกสำเร็จโสดา ย สกิทาคา ย อนาคา ย อรหันต์ จากการศึกษาอบรมธรรมะเหล่านี้ แล้วมาเป็นสงฆ์ สรรณี คจฉามี ของพวกเรา นี่สักขีพยานของมหาวิทยาลัยป่าที่นี้สักขีพยานของมหาวิทยาลัยบ้านคืออะไร ก็มีตั้งแต่เลอะ ๆ เทอะ ๆ ไปอย่างนั้นนะ

เรียนวิชาทางธรรมเดี๋ยวนี้ จะชั้นนั้นชั้นนี้ มีแต่สักแต่ว่าชื่อ ว่านาม มันอ่านไปเพื่อผ่านแล้ว เพื่อเป็นเชิงเหยียบขึ้นของวิชาทางกิเลสตัณหาเพื่อโลกเพื่อสงสาร วิชาเป็นการบ้านการเมืองไปเสีย มันก็เลยเลอะ ๆ เทอะ ๆ **นี่มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นประโยชน์อะไรบ้าง ถ้าพูดถึงเรื่องเป็นประโยชน์ทางโลก วิชาทางโลกมหาวิทยาลัยเขาก็มี เต็มบ้านเต็มเมือง บกพร่องที่ไหน จำเป็นอะไรไปแย่งเขามาหาอะไร**

วิชาทางธรรมของเรา พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว เอามาปฏิบัติ ถ้าตั้งใจจะให้ เป็นคุณงามความดีต่อผู้ศึกษาในอรรถ ในธรรมตามหลักศาสดาสอนไว้จริงๆ ว่า มหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยป่า นั้นเห็นไหมละ พระพุทธเจ้าสอน มหาวิทยาลัยบ้านแต่ก่อนไม่มี มีตั้งแต่ไล่เข้าป่า ๆ ไล่เข้าบ้านเข้าตลาดตเล หากกระดูกหมู กระดูกวัว พระพุทธเจ้าไม่ได้สอน ไม่สอน เราก็บอกว่าไม่สอน เราไม่เห็นในคัมภีร์ แต่ไล่เข้าป่านี่มีทั้งนั้น องค์ไหนก็ตามสอนมา

พระแม่องค์เดียวที่จะไม่ได้รับพระโอวาทข้อ รุกขมูลเสนาสน์ นี้เป็นไม่มี อุปัชฌาย์จะรังเกียจการศึกษากรรมฐาน รุดงควัตร อะไรก็ตาม แต่เวลาสอนกุลบุตรผู้มาบวชด้วย ต้องสอนธรรมข้อนี้ ไม่สอนไม่ได้ ปลอดภัยจากอุปัชฌาย์ ผิดหลักเกณฑ์ของอุปัชฌาย์ที่สอนกุลบุตรนั้นเข้าใจไหมละ ท่านเน้นหนักถึงขนาดนั้น

เพราะฉะนั้นโอวาทข้อนี้ จึงยังมีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ไม่มัน ถูกตัดออกหมดแล้วนะ จะมีแต่บวชแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตาม

ตลาดลาดเล กระจุกหมู กระจุกวัว มันชุมนุมะ ก็จะบอกไปอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้บอก ถึงขนาดนั้นมันยังบินเข้าไปหากระจุกหมู กระจุกวัวอยู่ เห็นไหมล่ะ นี่แหละเรื่องศาสนา มันจะไม่เสื่อมโทรม ได้ยังไง ก็ผู้ปฏิบัติศาสนาอย่างพระเรานี่

ผู้ที่ตั้งมาเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น เป็นพระผู้ห้อยเมื่อไร เป็นพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นที่ออกอุบายวิธีการตั้งขึ้นเป็นกิ่งเป็นก้านขึ้นมา พอเป็นรากเป็นฐานแล้ว ก็ตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยนี้ ขึ้นมา แล้วผลที่เป็นประโยชน์เป็นยังงัยบ้าง พิจารณาดูซิ มันเป็นข้าศึกต่อพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า หรือเป็นคุณต่อพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระศาสดาขึ้นมาสอนโลกนี้ ออกมาจากมหาวิทยาลัยป่า บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาอบรมกับพระพุทธเจ้าสำเร็จออกมา องค์นี้สำเร็จเป็นโสดา ย องค์นี้สำเร็จเป็นสกิทาคา ย องค์นี้สำเร็จเป็นอนาคา ย องค์นี้สำเร็จเป็นอรหันต์ ออกมาจากมหาวิทยาลัยป่า มาสั่งสอนสัตว์โลก จนพวกเราทั้งหลาย ได้ประกาศอย่างโจ่งแจ้งมาเป็นเวลานานแล้วว่า สงฆ์ สรรณ คจจามิ พระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของเรา คือพระสงฆ์ที่อยู่ในป่า สำเร็จมาจากป่า เป็นพระโสดา ย สกิทาคา ย อนาคา ย อรหันต์ มาทั้งนั้น ๆ มาเป็นสรณะของพวกเรา นี้มหาวิทยาลัยป่า

แต่เวลานี้ก็ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นมาแล้ว มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งขึ้นมา มีแต่วิชาทางโลก ทางสงสาร เต็มมหาวิทยาลัยนั้น เรียนก็เรียนแต่พอเป็นพื้นเป็นฐานที่เหยียบขึ้นของวิชาทางโลกทางกิเลสตัณหาทั้งนั้นแหละ พระก็ไปเรียนวิชาทางโลกกันทั้งนั้น ไม่สนใจกับวิชาทางธรรม นี้มหาวิทยาลัยบ้านเป็นอย่างนั้น

เราจึงเรียกว่า “มหาวิทยาลัยป่า” คือ “มหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้า” นั่นเป็น “มหาวิทยาลัยพระสังฆารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไป นำอมตะมหานิพพานเป็นความบริสุทธิ์เต็มภูมิเข้ามาครองใจ”



แล้วกลับมาเป็นมหาวิทยาลัยบ้าน “มหาวิทยาลัยบ้าน” นี้ เป็น “มหาวิทยาลัยกิเลสสังหารพระ” มีเท่าไรแหลกหมดๆ ไม่มีอะไรเหลือเลย แล้วเราก็ยังจะพากันแข่งขันตั้งกันอยู่หรือ มั่นหน้าคิดใหม่ เรื่องเหล่านี้

ศาสนาสมบูรณแบบมาดั้งเดิมแล้ว มาเปลี่ยนมาพลิกมาแปลง อะไร หวาอะไรพิจารณาดูแล้ว มันก็ไม่เห็นเหตุเห็นผล ว่าจะเป็ผล ประโยชน์อะไรขึ้นมาจาก การที่มาตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบ้าน แล้วเอา วิชาทางโลก ทางสงสาร กิเลสตัณหาเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่ พระนั้นแหละ เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย แล้วพระนั้นแหละเข้าไป ศึกษาที่นั่น แล้วพระเหล่านี้บกพร่องที่ตรงไหน จึงต้องไปศึกษาวิชากิเลส

ถ้าต้องการวิชาของโลก ของสงสาร ก็ออกไปซิ สึกออกไป ถ้าต้องการที่จะศึกษาธรรม เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อความดีงาม สำหรับตนแล้วให้ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้า ไม่เคยบกพร่อง แต่ไหน แต่ไรมา มันบกพร่องแต่ตัวของเรา มันเสือกไปหาอย่างนั้นซิ เพราะฉะนั้นมันถึงเลวลงทุกวัน ๆ

บวชมาแล้วเอาวิชาทางโลกมาศึกษา อาศัยข้าวชาวบ้านเขากิน บวชที่ไหนก็กินที่นั่นซิ เรามันทำอะไรทำนาไม่เป็น ไปบิณฑบาต เขาก็ให้ทานมา ครั้นกินแล้วก็เรียนวิชาทางโลก ทางสงสาร ทางกิเลส ไปเสียทั้งหมด ไม่สนใจกับศีลกับธรรมเลย มันเข้ากันได้หรือ กับนักบวชตามศาสนธรรมที่ท่านทรงสอนไว้

นักบวชเป็นประเภทใด มันก็เห็นอยู่ด้วยกัน นักบวชประเภทใด ที่ท่านเป็นคนดีคนดี เป็นสรวงของพวกเรา ท่านไม่ใช่กับนักบวชแบบนี้ อย่างพวกเรา อาศัยข้าวชาวบ้านเขาไปกิน แล้วไปสร้างตัวด้วยความ ลามกจากเปรต มันดูกันได้เมื่อไร



วิชาทางธรรม : วิชาทางโลก

ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า ให้คงเส้นคงวา หนาแน่นด้วย สวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว อย่ามีสิ่งใดที่เป็นข้าศึก หรือความ มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นการเหยียบย่ำ ทำลายศาสนาให้เสียหายไป แล้วก็เท่ากับเสียคนทั้งชาติอีกด้วย นี่จึง เป็นข้อที่วิตก หลวงตาจะคิดวิตกคนเดียว เป็นบ้าคนเดียวก็ยอมรับ ในบ้านดั่งที่กล่าวกับพี่น้องทั้งหลายเวลานี้

คือที่ให้เหมาะสมจริง ๆ ก็อย่างชาวพุทธเราปฏิบัติกันมา แม้ ที่สุดตั้งแต่เด็กเล็กที่เข้าไปเรียนหนังสือ เขาไปเรียนหนังสืออยู่ตามวัด ตามวา เขาก็ไม่ได้เอาวิชาความรู้ของโลกของสงสารนั้นเข้ามาละเกล้า หรือเหยียบย่ำทำลายพุทธศาสนาในวัดในวา ในครูอาจารย์ ตลอดถึง แขนงแห่งวิชาทั้งหลาย เขาก็ไม่เข้ามาแทรกแซง ไม่มาเหยียบย่ำทำลาย เขาอยู่ในวัด เขาอาศัยพระ ถึงเวลาไปเรียนหนังสือ เขาก็ไปเรียนตาม โรงร่ำโรงเรียนของเขาเอง พระก็มีหน้าที่ปฏิบัติตัวเองตามหลักธรรม หลักวินัย และเรียนอรรถเรียนธรรม เพื่อปฏิบัติตามเป็นลำดับลำดับ มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้

เพราะฉะนั้น “หลักวิชาทางโลก” กับ “หลักวิชาทางธรรม” ถึง จะเป็นชาวพุทธยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ เป็นที่กราบไหว้บูชาด้วยกัน แต่ก็ไม่เคยให้หลักวิชาทางโลกเข้ามาละเกล้ากับวิชาทางธรรม ให้ ต่างอันต่างคงหลักเดิมตนไว้ วิชาทางโลก ก็ให้เป็นวิชาทางโลกไป ใครมีความสมัครรักใคร่ทางโลก ก็เรียนทางโลกไป ผู้ที่เรียนทางธรรม ก็เรียนทางธรรมไป เฉพาะพระแล้วเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนทาง ธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีวิชาโลกเข้ามาแฝงเลย

เพราะวิชาโลกนี้เข้ามา ต้องมาเหยียบย่ำทำลายธรรม ซึ่งเป็น ของสะอาดเลิศเลอ ให้เศร้าหมองหรือเสื่อมทราม สูญหายอันตรธานไปได้ เพราะวิชาทางโลกเป็นวิชาของคนมีกิเลส ถ้าเข้ามาคลุกเคล้าตรงไหน



ก็เหมือนกับส้วมกับถ่านไปคละเคล้ากันกับสิ่งที่สะอาดสะอาดอัน ซึ่งมีคุณค่ามีราคาให้เสียราคาราคาไปตามๆ กัน จนไม่มีราคาติดตัวอยู่เลยก็ได้

แต่เวลานี้ปรากฏว่า หลักวิชาทางโลก กับ หลักวิชาทางธรรม ทางโลกจะหนาแน่นมาก เข้าไปเหยียบย่ำหลักวิชาทางพุทธศาสนา ภายในพระ ภายในเณร ภายในวัดวาอาราม ตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเป็นสถานที่ให้การศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยสงฆ์ นี่เป็นเรื่องของโลกเกือบจะว่าล้วน ๆ ไปเลย ธรรมะเป็นแต่เพียงเขียงเหยียบขึ้น เพื่อวิชาของกิเลสได้เหยียบย่ำทำลายธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะว่าอะไรเจริญ เราพิจารณา

หลักวิชาทางโลก เขาก็เจริญของเขาอยู่แล้ว เขาเรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ออกไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเข้ามา มาทำประโยชน์ในเมืองไทยของเรา มีมากต่อมาก ทางพุทธศาสนาของเราก็เป็นคำสอนที่สมบูรณ์แบบทุกแบบทุกฉบับ เอ้า ถ้าพูดถึงเรื่องมรรค เรื่องผล แบบแปลนแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้ว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่มีอะไรบกพร่อง นี่สมบูรณ์แบบ

พระเราที่ตั้งใจมาบวชในพุทธศาสนา ควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามอรรถตามธรรม และมีความรักใคร่ใส่ใจกับการปฏิบัติศีลธรรมไปด้วยดีๆ สมเพศของพระ ไม่ควรนำวิชาทางโลก ซึ่งเป็นความสกปรกโสภณสำหรับธรรม เข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรม ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างสมบูรณ์พูนผลอยู่ตามแบบของตน แล้วก็สมบูรณ์ไปทุกอย่าง สมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ

วิชาทางโลกเราก็ปฏิบัติ วิชาทางธรรมเราก็เกิดทุนไม่มากำวกำย ไม่มาเหยียบย่ำทำลาย อย่างนี้จะเป็นความเหมาะสมมาก เวลานี้คละเคล้าขึ้นมา มีแต่วิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนา

๓๖

สุดท้ายศาสนา วัตวาอวาส พระเณร นี้กลายเป็นโลก เป็นสงสาร เป็นสัวมเป็นถานไปหมด เรียนวิชาทางธรรม ก็เรียนเพื่อก้าวเหยียบขึ้นไปหากิเลสโดยถ่ายเดียว แล้วก็กลายเป็นเรื่องนำกิเลสเข้ามาเหยียบศาสนธรรม จนจะไม่มีเหลือแล้ว พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรา เวลานี้มีแต่เรื่องวิชาสกปรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย

ตามภาษาบาลี ภาษาของพระพุทธเจ้า ท่านไม่บอกวิชาทางโลก ท่านบอกว่า **ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาของสัตว์โลกผู้ยังติดข้องพัวพันอยู่กับโลกกับสงสาร** แผลออกเป็นอย่างนั้น ท่านจึงไม่ให้เข้ามาคละเคล้ากัน ใครที่ต้องการวิชาทางโลก ก็ให้แยกไปเรียนทางโน้น ผู้ต้องการศีลธรรมเพื่อความดีงามจากศีลจากธรรม ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรม ด้วยความสนใจใคร่ต่อธรรมจริงๆ มีหิริโอตตบประมาณ สะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรม มีความขะเขย่งต่อสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย ตามแนวทางธรรมที่ท่านสอนไว้ ซึ่งเป็นความถูกต้องแม่นยำอยู่แล้ว ต่างฝ่ายต่างไม่มาคละเคล้ากันอย่างนี้ จะสมเหตุสมผลกับเมืองไทยเรา เป็นเมืองแห่งชาวพุทธ

วิชาทางโลก เราก็เรียนมาตั้งดึกดำบรรพ์ **วิชาทางธรรม** ก็ถือเป็นธรรมชาติที่เหตุทวนหัวใจเรามา กราบไหว้บูชามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ จนกระทั่งปัจจุบันนี้ สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกต่อธรรม จึงไม่ควรนำสิ่งนั้นเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย เช่น **วิชาทางโลก** แยกให้เป็นทางโลกไป ไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่มีอะไรเสียหาย ทางโลก เอ้า เรียนไปทางโลก อยากจะเรียนถึงชั้นไหน จรวด ดาวเทียม ก็เรียนได้ ไม่มาก้าวกาย ไม่มาเหยียบย่ำกัน

วิชาทางธรรม เอ้าเรียน เอาปฏิบัติไปจะให้ถึงมรรคผลนิพพาน อันเป็นแดนของพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ ตลอดสาวกทั้งหลายสถิตอยู่ ก็ เอ้าเรียนไปปฏิบัติไป ไม่ปิดตันอันตั้นะ เปิดทางตลอด ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เปิดทางตั้งแต่พื้นๆ คือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นจจริต



นิสัยอันดีงามของคนผู้มีธรรม มีความสงบร่มเย็นในตนและ
ครอบครัว ตลอดจนส่วนรวม เรื่อยๆ มาอย่างนี้ เอ้า นี่ก็ให้ปฏิบัติไป

พระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนปฏิบัติทางศาสนา ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตา
สลัดปัดออกให้หมดเรื่องของโลก คีล สมานธิ ปัญญา เป็นสมบัติของพระ
ให้นำมาประพฤติปฏิบัติ ให้เคารพศีล ให้เคารพธรรม หิริโอตตปปะ
มีประจำตัว ชื่อว่าเป็นผู้มีศัสตาคุ้มครองรักษาตลอดเวลา เพราะเป็น
ผู้มีธรรมมีวินัยซึ่งเป็นองค์แทนศัสตาศาปครองเราอยู่แล้วๆ ผู้ปฏิบัติ
หรือผู้บวชมาควรจะแยกเข้ามาเป็นอย่างนี้ ไม่ควรจะมาคละเคล้ากัน

กระทรวงพระพุทธเจ้า : กระทรวงพระพุทธศาสนา

ปัจจุบันนี้ พระชอบไปเที่ยวรุกขมูล อยู่ในกระดุกหมุกระดุกวัว
ตามตลาดตเล กระทรวงนั้น กระทรวงนี้ละ จะตั้งกระทรวงนั้น
จะตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมา เพื่อจะเอาไฟมาเผาชาติบ้านเมือง และ ชาติ
ศาสนานั่นแหละ

พระพุทธเจ้า ไม่ได้มีกระทรวงไหน มีกระทรวงหัวอกนี้เท่านั้น
ปฏิบัติตามหลักธรรม ได้เป็นศัสตาศึกษาขึ้นมาจากกระทรวงนี้ งานของ
กระทรวงนี้ที่ใหญ่โตที่สุด สามารถที่จะรื้อถอนทุกซอกทุกจิดใจ
ได้โดยสิ้นเชิงก็คือ กระทรวงที่ ๑ ทุกขสังข์ กระทรวงที่ ๒ สมุทัยสังข์
กระทรวงที่ ๓ นิโรธสังข์ กระทรวงที่ ๔ มรรคสังข์ รวมแล้วเป็นอริยสังข์ ๔
นี้ที่พระพุทธเจ้าได้พาสาวกทั้งหลาย ท่านชวนชวยท่านอุตสาห์
พยายามมา จนได้เป็น พุทธิ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ แก่พวกเรา
ท่านเป็นมาด้วยวิธีนี้

วิธีการเสาะแสวงหาของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลาย หาแต่
ที่เหมาะสม ซึ่งจะได้อรรถไ้ธรรมขึ้นมาครองใจและเป็นประโยชน์แก่โลก
โดยท่านไปอยู่สถานที่โนป่าในเขา ดังเวลาบวชแล้ว ท่านประทานพระ
โอวาทให้พระสงฆ์ตลอดมา จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่า รุกขมูลเสนาสน์

นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชิวํ อุตฺตสาโห กรณียโ

“บรรพชาอุปสมบทแล้ว ให้เธอทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายาม ไปอยู่ตามรุกขมูลร่มไม้ ในป่าในเขา ตามถ้ำ เจือมผา ที่เป็นสถานที่ สงบสงัด กำจัดกิเลสได้ด้วยความเพียรในป่าในเขาเช่นนี้ และจงพากัน ทำความอุตส่าห์พยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิด” นี่คือ พระโอวาท ของพระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์มาตลอดทุกวันนี้ ไม่มีเว้นองค์ใดที่ ไม่ได้รับพระโอวาทข้อนี้ บรรดาพระในพุทธศาสนา

จะมีก็แต่พระแหวกแนวไม่สนใจกับศาสนา แล้วยังถือศาสนา เป็นข้าศึก และเป็นคู่แข่งต่อศาสนา ศาสนาไล่เข้าป่า มันวิ่งเข้าบ้าน วิ่งเข้ากระทวงนั้น กระทวงนี้ โดดเข้ากระทวงนั้น โดดเข้ากระทวงนี้ เพื่อจะเอาหน้าเอาตา เอาชื่อเอาเสียง เอายศถาบรรดาศักดิ์ชี้หมูชี้หมา ที่ศาสนาปิดอกหมดแล้วเข้ามาเกิดทุนในหัวใจ จิตใจต่ำทรามไหม จิตใจประเภทนี้นะ

จิตใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยุ่งกวนกับใคร ดำเนินตามหลัก ธรรมล้วน ๆ พระสงฆ์สาวกก็ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยให้ เครื่องครัด ไม่ยุ่งกับกระทวงไหน ๆ ไม่มีในคัมภีร์ เรายันได้เลย เรากี่ เรียนมาเหมือนกัน คัมภีร์ไหนเป็นกระทวงนั้น กระทวงนี้ มีที่ไหน

ถ้าว่า คัมภีร์ มันมีอยู่ ๓ พระไตรปิฎก พระวินัยปิฎก ปิฎก ๆ ปิฎก ๆ แปลว่า ภาษา นะ เอาฟังนะวันนี้ มหาบัวจะแปล เรียนมา เป็นมหา แปลบ้างชิ ปิฎก ๆ เป็นภาษาบาลี มาแยกเป็นภาษาไทย เรียกว่า ปิฎก “ปิฎก” แปลว่า ภาษาสำหรับใส่พระวินัย บรรจุไว้ที่ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ปิฎกนี้แปลว่าภาษา เหมือนภาษานี้ แล้วบรรจุพระวินัย พระสูตร พระปรมัตถ์ นี้ปิฎก ของพระพุทธเจ้า กระทวงของพระพุทธเจ้ามีอยู่ตรงนี้ ให้ดูกระทวง นี้ให้ดี อย่าไปหาเกาะในที่ไมคั่น

พระที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดในสมัยปัจจุบันนี้ คือเวลานี้



แต่ก่อนประชาชนหรือโลกทั่วๆ ไป เขาไม่มีแบบมีฉบับ เขาก่อ
เรื่องราวอะไรก็ไม่มีใครคอยถือสืถือสา อันนี้พระสมัยปัจจุบันนี้
เป็นพระที่ชอบก่อเรื่องก่อราว หาผลหาประโยชน์ไม่ได้ อ้างคัมภีร์ไหน
ก็ไม่มี กระทบงั้น กระทบนี้ มีมาจากคัมภีร์ไหน พิจารณาซิ

กระทบพระพุทธเจ้า อริยสัจ ๔ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก
พระอภิธรรมปิฎก เอ้า เรียนตรงนี้ ไม่มีความเดือดร้อน พระสงฆ์
สาวกเป็นสรณะของโลก ด้วยการเรียนและปฏิบัติตามพระปิฎก
ทั้งสามนี้ ไม่ได้ไปปฏิบัติตามกระทบงั้น กระทบนี้

กระทบพระพุทธศาสนา กระทบงั้น กระทบนี้ มันหาพูด
โก้ๆ โอ้อวดตัวเองเฉยๆ ลมๆ แล้งๆ หาหลักฐานเกณฑ์ไม่ได้ นี่ละ
พวกก่อกวนชาติและศาสนาให้ล่มจม คือพวกนี้ ใครก็ตามเป็นอย่างนี้
เรียกว่าพวกนี้ พวกที่เป็นข้าศึกต่อศาสนา ศาสนาพระพุทธเจ้า
ไม่มีอย่างนี้ เอาหลักเอาเกณฑ์พระพุทธเจ้ามาตั้งซิ เราเรียกว่า
พุทธศาสนา คือตรงไหน เหล่านั้นไม่ใช่พุทธศาสนาละ เรื่องราว
ที่จะมาทำลายศาสนา อย่างน้อยกวนให้โลกหาความสงบไม่ได้ ใน
วงพระภิกษุสำระสายเวลานี้ ไม่ทราบจะเชื่อใครต่อใคร หัวโล้น
เหมือนกัน ผ้าเหลืองเหมือนกัน ออกทำนั่นทำนี่

อย่าไปหาเรื่องนั้น เรื่องนี้ เข้ามามากกวนบ้านเมือง โดยยก
ธนบัตรปลอมขึ้นเป็นของจริง เหยียบธนบัตรของจริง คือพุทธศาสนา
ที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับผู้ปฏิบัติดีทั้งหลายให้ได้รับความร่มเย็น ให้
ແຫລກແຫລวไปหมด ไม่ใช่ทาง อย่าอวดดีอวดเด่น มันจะเหยียบชาติ
เหยียบศาสนาของตนเอง พวกหน้าด้าน คือ พวกนี้เอง ไม่มีธรรมวินัย
มันเรียนธรรมวินัยมาขนาดไหน มันทำไม่ผิดดูธรรมวินัย แล้ว
ทำไมดูตั้งแต่ฟืนแต่ไฟ เผาชาติ เผาศาสนา

เวลานี้กระเทือนไปหมดแล้วนะ พระนั้นแหละเป็นผู้ก่อกวน
ยกพรรค ยกพวก ประชุมกัน เป็นพวกนั้น พวกนี้ เข้าไปหมดนะเวลานี้

มันมีที่ไหนในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า แล้วมันอุตรีเอามาจากไหน มาอวดอยู่เวลานี้ มันเลิศเลอที่ตรงไหน มีแต่พวก อย่างน้อยกาฝาก มากกว่านั้นกัดตบกัดปอดทั้งชาติทั้งศาสนาให้จม ถ้าใครเชื่อตามพวกนี้ จมทั้งนั้นแหละ

ถ้าผู้เป็นชาวพุทธแล้วให้ดูหลักธรรมหลักวินัยให้ดี ปฏิบัติตามนี้สงบร่มเย็น ไม่มีใครที่ไหนร่มเย็นยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัย ในบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนะ และไม่มีใครที่จะก่อความเดือดร้อนขึ้นแก่ผู้ทำลายธรรมวินัย เช่นอย่าง พระเทวทัต เป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้า เป็นยังไงเป็นมหามงคลไหม พิจารณาซิ

นี่แหละคู่แข่งพระพุทธเจ้า นี่จะเหยียบหัวพระพุทธเจ้า หลักธรรมหลักวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ก็จะถูกเหยียบย่ำทำลาย จะเอาของปลอมขึ้นมาเหยียบ เอาชื่อเอาเสียง เอายศ เอาลาภเข้ามา เพื่อพระนี่จะได้ไปทำการงานในกระทรวงเขา มีหน้ามีตา พระหัวโล้นๆ ไปทำหน้าที่การงานในกระทรวงนั้น กระทรวงนี้ โถ พระพวกนี้ มีอำนาจวาสนามากนะ แต่ศีลธรรมมันไม่เคยสนใจเลย....

ไม่ได้ดูบ้างหรือ ศาสนายังมีอยู่เวลานี้ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กับหลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ และเอาความเลิศเลอมาจากไหน ป่าๆ เกือบๆ มาเสกสรรปั้นยอว่าดีบว่าดี ว่าเลิศว่าเลอ ด้วยอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกือบๆ พุดแล้ว มันน่าสลดสังเวชมากนะ

พี่น้องทั้งหลายฟังทุกคน ธรรมที่พุดเหล่านี้ผิดไป เอาหลวงตา บัวไปติดคุกติดตะราง หลวงตาบัวเข้าทันที ไม่ต้องหาพยานอย่างนั้น อย่างนี้ละ เราจะเข้าทันที ถ้าพุดเหล่านี้ผิดไปนะ นี่พุดนี้เอาขึ้นได้เลย ออกทางไหนได้เลย เราจะเอาของจริงล้วนๆ มาพุด เราไม่เอาคำเสกสรรปั้นยอ หลอกหลวงต้มตุ๋น และโจมตีคนนั้นคนนี่มาพุดละนะ นั่นของปลอม มันเอามาพุดอย่างนั้น เข้าสนามจริงๆ มันไม่ยอม มันไม่เข้า มันหาอ้อมๆ อย่างงั้น ธรรมของจริงนี้เข้าได้หมด พวกมันจำเอานะ



เวลานี้พวกพระของเรากำลังก่อกรรมมากทีเดียวเต็มบ้านเต็มเมือง สุดท้ายทางวงรัฐบาลก็จะร้อนไปตามๆ กันหมด ผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แห่งการปกครองของบ้านเมือง ก็อุตสาหกรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใ้อู่ทำลาย ก็คอยจะทำลาย ทางศาสนา ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เฉพาะอย่างยิ่งท่านอยู่ตามป่าตามเขาที่ตั้งใจปฏิบัติดี ก็ถูกไฟเผาถูกไฟเผาตามป่าไป กระทบกระเทือนถึงท่าน จนท่านได้รับความลำบากลำบาก นี่คือ พวกก่อกรรม พวกทำลายทั้งชาติทั้งศาสนา จำให้ตีทุกคนนะ

* ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาทำอะไร

นี่มาแล้วนะ เรื่องใหญ่ๆ ก็มาหาเราองค์เดียว เมื่อมาหาเราองค์เดียว เราก็พิจารณาตามหลักกรรมหลักวินัย เรื่องกฎกระทรวง ทบวงกรม อะไร เราไม่ได้สนใจ เพราะนั่นเป็นเรื่องของบ้านของเมืองของเขา แต่พระเรามันเป็นหมาขี้เรื้อน อยากไปเป็นขี้เรื้อนแทรกเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าตา อย่างนี้ก็ไม่ได้นะ **ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาขึ้นมา กระทรวงพระพุทธศาสนา มันหมายความว่ายังไง**

พุทธศาสนา คือ กระทรวงใหญ่โตอยู่แล้ว ครอบคลุมประเทศสามแดนโลกธาตุนี้เข้าในกระทรวงพุทธศาสนา คือ องค์ศาสดา พระองค์ตรัสรู้ที่กระทรวงอกนี้ เห็นไหม ทรวงอกพระพุทธเจ้านี้ ตรัสรู้ธรรมชั้นที่ทรวงอก เรียกว่ากระทรวงพระพุทธศาสนาอยู่ที่กระทรวงอกของพระพุทธเจ้า และอยู่ที่กระทรวงอกของบรรดาสาวกทั้งหลาย ที่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึง **พุทฺธํ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ** นี่ออกจากกระทรวงอก ธรรมที่เลิศเลอที่ว่า **ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ** ออกจากกระทรวงอกของพระพุทธเจ้า

นี่เราจะแปลเป็นธรรม เรื่องโลกๆ เล็กๆ อะไร เราไม่เอามายุ่งนะ เราจะแปลเป็นธรรม ให้ตรงตามความหมายนี้เลยว่า ไม่ผิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่หัวใจด้วยภาคปฏิบัติ พระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรม

ด้วยหัวใจจากภาคปฏิบัติ ที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนมาจากพระพุทธเจ้าแล้ว ทีนี้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่โต กระทรวงพระพุทธศาสนา เรียกว่า พุทธศาสนาคอบทัวโลกธาตุ นี้เรียกว่าเป็นกระทรวงแล้ว กระทรวงอันนี้สมบูรณ์แบบแล้ว

ถ้าว่าจะแยกกระทรวงนี้ไปทรวงกรมใด เอาแยกไป เริ่มต้นตั้งแต่มาบวช นี้กระทรวงศีลแล้ว หรือทรวงกรมศีลแล้วนะ ทำศีลให้บริสุทธิ์ ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีล ตั้งแต่วันบวชมาจากอุปัชฌายะแล้ว ให้รักษาเข้มงวดกวดขัน อยู่ในกฎกระทรวงอันนี้ กฎกระทรวงอันนี้คือ กฎกระทรวงศีล ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติมอบให้เรียบร้อยแล้ว ให้ไปปฏิบัติตามหน้าที่ของพระโดยสมบูรณ์ นี้เรียกว่า กระทรวงศีล เข้าใจไหม

แล้วกระทรวงธรรม สมถธรรม วิปัสสนาธรรม สมถธรรม ได้แก่ ทำจิตใจให้สงบ มีศีลเป็นภาคพื้น มีกระทรวงใหญ่ครอบไว้แล้ว ทีนี้ดำเนินอยู่ในวงศีลที่เป็นภาคพื้นอยู่แล้วนั้น ให้เป็นจิตสงบร่มเย็น ด้วยภาคจิตตภาวนาตามที่ศาสดาทรงสั่งสอนไว้ จิตจะมีความสงบขึ้นมา นี่ผลเกิดขึ้นจากกระทรวงแต่ละกระทรวงๆ กระทรวงศีล กระทรวงสมาธิ กระทรวงปัญญา กระทรวงวิมุตติหลุดพ้น อยู่ในวงกระทรวงใหญ่แห่งพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ทั้งนั้น นี่ท่านสอนลงในกระทรวงนี้ละ

หลักธรรมวินัยไม่ได้บกพร่องตรงไหน ในกระทรวงที่กล่าวมาแล้วนี้สมบูรณ์แบบ แล้วจะไปตั้งกระทรวงที่ไหนมาอีก เราอยากจะทำ เพราะเราไม่เคยเห็นกระทรวงนี้ เราอาจค้นเดาไปก็ได้แหละว่า กระทรวงนี้เป็นกระทรวงหมาขี้เรื้อนหรือหมาดี เราอยากว่าอย่างนั้น เพราะเราไม่เคยเห็น แต่กระทรวงของพุทธศาสนาเราเห็น เราเห็นมาโดยลำดับลำดับ

ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียน เรียนกระทรวงนี้ทั้งนั้น ไม่ได้ไปหาเรียน กระทรวงหมาขี้เรื้อนที่ไหน หาเกานันหาเกานี้ ศีลไม่ได้สนใจกับการ



ประพฤติปฏิบัติตามที่ตนบวชมาจากอุปัชฌาย์ แล้วจะหาอะไร มาวิเศษวิโส เอากระทรวงไหนมาเทียบกระทรวงศีลของ พระพุทธเจ้า กระทรวงสมาธิ กระทรวงปัญญา กระทรวงวิมุตติหลุดพ้น ของพระพุทธเจ้าไปได้ละ

แล้วจะไปตั้งกระทรวงที่ไหนอีก ถ้าไม่ใช่กระทรวงหมาขี้เรื้อน คำว่า หมาขี้เรื้อน เพราะหลงตาไม่เคยเห็นกระทรวงนี้ ตั้งแต่เกิดมา แต่พ่อแต่แม่หลงตาบวาก็ไม่เคยเห็น อยู่ๆ ก็จะมาตั้งเป็นเจ้าอำนาจ บาตรหลวง ตั้งขึ้นเป็นเจ้าคณะ คณะมันใหญ่อะไรนักหนา คณะ มีหน้าที่อะไรบ้าง ที่มาตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดประกาศพระสงฆ์ ทั้งประเทศนี้ให้เข้ามา แล้วจะรวมหัว หรือ มันจะบีบอำนาจอยู่ในนั้น เราก็มั่นใจนัก ให้พระทั้งหลายเหล่านี้รวมยอมใจตั้งตามที่หัวหน้าใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ ขึ้นไปหาผู้ใหญ่ขึ้นไปอีก เราก็มั่นใจได้ละนะ ตรงไหนที่ดันที่เดา เราก็ดันเดา แต่ดันเดาเพื่อหาความจริง ไม่ใช่ ดันเดาเพื่อหลอกลวงโลก

แล้วตั้งไปหาอะไรอีก เราก็มั่นใจอีกนะ มันเกิดประโยชน์ อะไร ตั้งเข้ามานี้ก็มากวนพุทธศาสนา มาเทียบย่ำทำลายศาสนา เพราะพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบแล้ว เอาอะไรมายุ่งทำไม

ตั้งมาหาอะไร มายุ่งกันอย่างนี้นะ ศาสนาสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว บกพร่องที่ตรงไหน เอ้า ว่ามาซิ ศาสนา ที่มันบกพร่องก็คือตัวดีน อยู่เดี๋ยวนี้ คือตัวมันบกพร่อง มันอยู่ไม่เป็นสุข มันหิวมันโหย มันคิด มันดิ้น เกาะพรรคเกาะพวกยุ่งกันไปหมด ที่จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนาไปด้วยกัน พี่น้องทั้งหลายให้ทราบเอานะ

หลงตานี้พูดอย่างตรงไปตรงมา เอาคัมภีร์ออกมาพูด เรา ไม่ได้เอาคัมภีร์ป่าๆ เกื่อนๆ กระทรวงนั้นกลุ่มนี้ มาตั้งเพื่อความโก้ๆ นั้นเอง เห็นโลกเขาเป็น พระก็อยากโก้ หัวโล้นๆ ก็อยากโก้กับเขา อยากเด่น อยากดัง อยากมีชื่อเสียง ไปที่ไหนนี่ โถ ดีไม่ตีกลองนี้

แขวนคอไปด้วย โทศัพท์มือถือ ถือจ้อไปเลย ดีไม่ดีมองเห็นอีสาวแล้ว
ตาใสยิ่งกว่าตาแมวกก็ได้ นี่ล่ะพวกเก่งๆ ในแบบนี้ มันมีเยอะเวลานี้
กำลังขึ้นนะ

นี่เราพูดตามหลักความจริง อันนี้ล่ะเป็นเครื่องสังหารศาสนา
เวลานี้ พระเถรเราอยากจะพูดว่า กุฎิไหนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ล่ะ เป็น
เครื่องสังหารพระเถรในวัดนั้นๆ จนกลายเป็นส้วมเป็นถ่านไปหมด
มันทำไมไม่คิด มันไปหาตั้งอะไร ยุ่งอะไร สิ่งทีเลวร้ายอยู่ภายในวัด
ในวา ในพระ ในเถร ทำไมไม่ดู

มหากัณฑ์ ๔ อย่างของพระในวงพุทธศาสนาของเรา คือ
หนังสือพิมพ์หนึ่ง วิทยุหนึ่ง แล้วก็เทวทัตโทรทัศน์หนึ่ง วิดีโอหนึ่ง แล้ว
โทรศัพท์มือถือหนึ่ง นี่เป็นมหากัณฑ์อย่างร้ายแรง มันมีไหมในวัดเรา
ผู้ที่ติดที่ติดกันเก่งๆ อยากให้มีชื่อเสียงโด่งดังกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุ
มันมีไหม สิ่งทีกล่าวมานี้ นี่เป็นภัยหรือเป็นคุณ เพียงเท่านั้นยังไม่ดู
ยังไม่รู้ ไปประกาศตั้ง “กระทรวงพระพุทธศาสนา” หาประโยชน์อะไร
เพียงเท่านั้นก็รักษาไม่ได้ มันไม่เอาเจ้าของบ้างหรือ

มันเลวร้ายเข้าไปทุกวันศาสนาเวลานี้ พระนั่นล่ะตัวเลวร้าย
ที่สุด ก่อนหน้านั้นเวลานี้พระกำลังเป็นตัวยุ่งนะ ในวงพุทธศาสนา
ของเรา ซึ่งก็ไม่เคยมี มาสิสมัยนี้แหละ สดๆ ร้อนๆ นี้ ก่อกวนเอาเหลือ
ประมาณ แง่นั้นแล้วแ่งนี้ มีแต่เรื่องของพระ พระเป็นความสงบนี่นะ

ธรรมดาพระของพระพุทธเจ้า มีแต่ความสงบร่มเย็น ไปไหน
น่ากราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจแก่โลกตลอดมา แล้วทำไมพระ
พวกเราปัจจุบันเวลานี้ไปไหน เป็นพินเป็นไฟ เผาไหม้ จนกระทั่ง
พวกตัวเอง พระด้วยกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ แดกกระจัดกระจาย มีแต่
ไฟพวกเปรตพวกผีไหม้ แล้วมันจะไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อมนะ
ให้พากันพิจารณานะ เรื่องเหล่านี้



หลวงตาสงเคราะห์โลก ไม่สะสมเงินทอง



* สำนักงบประมาณวัดป่าบ้านตาด

เหมือนสำนักงบประมาณนะ วัดป่าบ้านตาดเรา เรียกว่า สำนักงบประมาณวัดป่าบ้านตาด ก็ไม่น่าจะผิดไป ที่นั่นมาที่นี้มา ส่วนมากจะเป็นโรงพยาบาลมากกว่าเพื่อน โรงเรียน อันนี้มากกว่าเพื่อน ที่จรมาแบบต่างๆ ก็เยอะ นี่ถึงว่ามันไม่ทัน อย่างมานี้ก็เกี่ยวกับสัตว์กับเสือ พวกสัตว์น้ำในคลอง หมุนไม่ทัน

วันหนึ่งๆ จ่ายเงิน โถ วัดป่าบ้านตาดเป็นของเล่นเมื่อไร เราพูดได้ชัดเจนเลยว่า วัดนี้เหมือนสำนักงบประมาณย่อยๆ สำนักหนึ่งทีเดียว เพราะจ่ายเงินรอบตัวตลอดทั้งวันๆ ถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาช่วยจริงๆ ช่วยโลก เราไม่ช่วยเล่นๆ ช่วยจนหมดไม้หมดมือมาตลอด ฟังซิว่า หมดไม้หมดมือมาตลอด พอได้มาปั๊บก็เอาแล้ว ยังไม่ได้มาก็มาแล้วนี่ ขอมมาแล้ว อย่างนั้นแล้ว มันไม่ไหวจริงๆ นะ โถ หนักมากเรื่องหนัก มาทุกแง่ทุกมุมนะ เราผู้จะให้ มันก็ไม่จะมีจะให้

ไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ช่วยเหลือ หลวงตาเลยจะตาย ทางโน้นมาขอ ทางนี้มาขอ มันเหมือนสำนักงบประมาณนะวัดนี้นะ เหมือนสำนักงบประมาณดีๆ นี่ ทางโน้นมา ทางนี้มา วันนั้นก็เริ่มแล้ว จ่ายไปให้แม่ลูก ๓ เห็นเขาออกทางหนังสือพิมพ์ เราก็กส่งไปให้เลยเพื่อเป็นต้นทุนให้เขา วันนั้นก็จ่ายหลายแสนไม่ถึงล้าน เป็นค่าที่ดินบ้าง โรงพยาบาลบ้างหลายแห่ง สัตว์พิการก็ไปพร้อมกันวันนี้ คนโน้นให้มา คนนี้ให้มา รวมกันแล้วก็แยกๆ รอบด้านเลย

เพราะวัดนี้ไม่เก็บ ไม่ให้เก็บ เก็บไปทำไม บิณฑบาตเมื่อเช้านี้ก็ ๓๐ บาท กินให้ตายก็ตายนี่นะ จะเก็บไปหาอะไร พระไม่ใช่บวชมาสั่งสม บวชมาสละ พระเพศสละนะ เพศของพระเป็นเพศที่สละ ไม่ใช่เพศที่กอบโกยกวาดต้อน นี่จึงไม่ให้มี



* หลวงตาช่วยโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง

โรงพยาบาลเป็นจุดสำคัญมาก ทั่วประเทศไทยเรา กระทรวงไหนจะมีความจำเป็นยิ่งกว่ากระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงรับคนจนตรอกจนมุม กองทุกข์ทั้งหลายรวมอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี้ทั้งนั้น

ใครจะเป็นเศรษฐกิจ ภูมิพิศตภาพรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนก็ตาม เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนจนตรอกจนมุม จะต้องวิ่งเข้าหาหมอทั้งนั้น นี่จุดนี้สำคัญ เพราะฉะนั้นทางด้านงบประมาณจะมีมากมีน้อยอย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงเรื่องคนไข้ คนไข้ไม่ได้มีงบประมาณ ใครใช้ที่ไหนวิ่งเข้าหาโรงพยาบาลๆ อันนี้สำคัญมาก

วันหนึ่งๆ ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลมากกว่าเพื่อนนะ เพราะเราเป็นห่วงมาก ห่วงโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นเวลาสนทนาอะไรๆ กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่นั่นคุย ไม่ใช่อะไรนะ ๙๐% เรื่องโรงพยาบาลล้วนๆ เลย เราทูลถวายท่านด้วยเหตุด้วยผล ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านทรงสดับฝ่ายเดียว เราเป็นคนทูลเรื่องราวอะไรๆ ไล่เข้าไปเลย เหมือนหนึ่งว่าเป็นนักวิชาการใหญ่ ไม่ใช่เล่นนะ ท่านไม่รับสั่งอะไรละ ทรงยิ้มๆ เราก็ทูลท่านเป็นลำดับลำดับๆ ขึ้นตลอดเลย ดบท้ายก็บอกว่าเราทูลเสียจริงๆ กระทรวงทั่วประเทศไทย ทุกกระทรวงไม่มีกระทรวงใดที่มีความจำเป็นยิ่งกว่า กระทรวงสาธารณสุข เราบอก

กระทรวงสาธารณสุขนี้จำเป็นตั้งแต่สัตว์ขึ้นไปถึงเด็กเล็กเด็กน้อย แล้วก็คนทั่วไป จำเป็นทั่วหน้ากันหมดเลย กระทรวงเหล่านั้นไม่ใช่จำเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงต้องได้อุดหนุนให้พยายามตะเกียกตะกายช่วยเหลือตลอดมา โรงพยาบาลจึงรู้สึกว่ามีมากกว่าเพื่อนที่จะช่วยประเทศไทยเรา เราก็ออย่างนั้น ช่วยโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่ง ไร่เวลาทูลท่าน ทูลเอาจริง ๆ จัง ๆ นี้ ตามความจำเป็นของเราที่มีอยู่ในใจต่อบรรดาประชาชนทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งคือ โรงพยาบาล



* เมตตาธรรมของหลวงตา

สมบัติเงินทองข้าวของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาค
 มากน้อยนี้ ไหลเข้าสู่คลังหลวงมากน้อยเพียงไร ก็ได้ประกาศตลอดมา
 เราเอามอบหมดเลย เราไม่เคยห่วงใย ไม่เคยเสียดาย สำหรับเงินสด
 มีจำนวนเท่าไร เวลานี้ซื้อทองคำไปแล้วรวมเก้าร้อยล้านแล้ว เรา
 เป็นผู้ซื้อเอง นอกจากนั้นเป็นเงินสดช่วยสถานที่ต่างๆ เช่น สถาน
 สงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน โรงพยาบาล ที่ราชการต่างๆ ทั่วประเทศไทย
 ตามแต่ที่เราเห็นสมควร จะช่วยได้ในทางใดแง่ใด เราช่วยมาตลอด
 สำหรับเราเอง เราไม่เคย เราเปิดมือ เรียกว่าแบมือตลอด ไม่มีคำว่า
 รัวไหลแตกซึม ความบริสุทธิ์ของใจเราเต็มเหนี่ยว เราให้ด้วยความ
 เมตตาล้วนๆ

ถึงได้เขียนประวัติว่า ในการช่วยชาติคราวนี้ หลวงตานั้น
 บริสุทธิ์เต็มๆ ไม่ได้แบ่งส่วนปันส่วนจากพี่น้องทั้งหลาย แม้เม็ดหิน
 เม็ดทรายเลย เรารับทันที เพราะเราให้ด้วยความเมตตา เมตตาล้วนๆ
 หมดแล้วยังอยากให้ สุดท้ายติดหนี้เขาก็มี เช่น สร้างโรงพยาบาล
 เงินไม่มี ความจำเป็นของเขามี เราก็ต้องติดหนี้ติดสินช่วยเขาตลอดมา
 แต่ชื่อเสียงนี้โด่งดังมากทีเดียว เรียกว่าทั่วประเทศไทย มันน่าจะมี
 เงินเป็นหลายๆ ร้อย หลายๆ พัน หลายๆ หมื่นล้านนะ แล้วมัน
 เป็นตรงกันข้าม ไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบัว มีเท่าไรหมดเลย
 เพราะอำนาจแห่งความเมตตา สอนโลกสงเคราะห์โลกด้วยความ
 เพียงพอของเรา เราไม่ต้องการอะไรแล้ว

จิตดวงเดียวที่บริสุทธิ์เต็มที่ในหัวใจของเราเป็นธรรมชาติล้วนๆ
 แล้วพอ พอตลอดกาล เรียกว่า นิพพานเที่ยง เราไม่สงสัย มันเที่ยง
 ที่จิตใจ หมดเรื่องสมมติเข้าไปก่อกวน กฏ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็
 หมดไปตามๆ กัน เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆ ที่เรียกว่า นิพพานเที่ยง
 เรามีเท่านั้นเวลานี้ ยังรอดแต่ธาตุขันธ์ เมื่อธาตุขันธ์สลายเมื่อไหร่แล้ว

ดีดฝั่งเลย เวลาที่มีธาตุชั้นที่อยู่จะแนะนำสั่งสอนทำประโยชน์ให้โลก
 มากน้อยเพียงไร ก็ตะเกียกตะกาย ดั่งพี่น้องทั้งหลายเห็นอยู่เวลานี้แหละ

จึงควรจะมีแก้ไขว่า ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแม่นยำที่สุดแล้ว
 เกิดมาไม่ได้พบได้เห็น หมดวาสนา หมดชีวิตของมนุษย์ ไม่มีคุณค่า
 อะไรเลย นี่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว ให้ได้นับถือ
 ให้ประพฤติปฏิบัติตาม สาระอันสำคัญที่เลิศเลอๆ เป็นลำดับไป จะ
 เป็นสมบัติของพี่น้องทั้งหลายผู้บำเพ็ญตามคำสอนพระพุทธเจ้า โดย
 ไม่ต้องสงสัย

* หลวงตา ไม่สะสมเงินทอง ช่วยโลกเป็นหมื่นล้าน

เราเคยทำให้ใครเสียเส้นใจที่ไหน เราบอก เราไม่มี นอกจาก
 ให้เป็นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน อย่างที่เวลานี้แหละ เครื่องมือแพทย์
 บริษัทไหนก็ตามในกรุงเทพฯ นี้ พุดเป็นเสียงเดียวกันหมด เขาถึงกัน
 นี้ละ บอกว่าเขาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาว่าอย่างนั้นเลย ถ้าเป็น
 วัดป่าบ้านตาด เอาเลย เป็นอย่างนั้นละ

ตั้งแต่เขาจะลดราคา เรายังไม่เอา ฟังซินะ เขาขายเขาก็หวัง
 ผลประโยชน์ของเขา เราซื้อก็มาผลประโยชน์อย่างหนึ่ง ผลประโยชน์
 ต่อผลประโยชน์ เอ้า อย่าไปกินกัน เราบอกอย่างนี้ อย่างนั้นนะเรา
 แล้วไหนจะมาเอาของพี่น้องทั้งหลายเข้ามาในพุง อย่างที่เขาโฆษณา
 โจมตีเราอยู่โน้น มันเป็นไปได้ไหม พิจารณาซิ

มันสักก็ล้าน ไร่พันล้าน เราไม่อยากพุด ที่เราช่วยโลกนี้ ไร่
 พันล้าน เราไม่อยากพุด ถ้าว่าเป็นหมื่นล้านไปโน้น เอ้อ ว่างั้นนะ
 เพราะมันทั่วประเทศจริงๆ นี้ละ ก็เงินตกลานี้ มันไม่ไปไหน
 ออกหมดเลย ฟังซินะ เราไม่ได้เก็บไว้ อะไรๆ เพื่อผู้ใด อย่างที่เคยมี
 เคยเป็นมาว่าเป็นญาติ เป็นวงศ์ เป็นอะไรๆ นี้ ไปทะเลหนุนนมบำรุง
 โคตรวงศ์ ญาติวงศ์ตัวเอง เราไม่มี ฟังซินะ เราไม่มีญาติ มีวงศ์
 ญาติของเราทั่วแผ่นดินทั่วโลกธาตุ เราจะทำอย่างนั้นไม่ได้



ธนาการสงฆ์ ผิดพระธรรมวินัย

* ธนาการสงฆ์ ธนาการเส็ง

นี่มันจะก่ออะไรขึ้นอีก ฟังซิ ว่า “ธนาการสงฆ์ ธนาการเส็ง” มันมีมาที่ไหนเรื่องพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านะ

พระพุทธเจ้า ต่ำหนิเงินทองข้าวของมามากน้อยเพียงไร ก็เห็นอยู่ในธรรมวินัย แล้วไหนยังจะมาส่งเสริมยกขบวนเป็นสงฆ์ขึ้นมา ตั้งธนาการสงฆ์ขึ้นมา ก็เท่ากับ “เหยียบหัวพระพุทธเจ้า” ผู้ทรงบัญญัติห้ามการเงินการทองละชิ มันก็เห็นอยู่นี้ ธรรมวินัยก็เห็นอยู่นี้ มันดูเมื่อไรไฟแดง มีแต่มันจะไปทำเดี่ยวพวกนี้ เปิดเป็นไฟเขียวตลอด มันไม่มีธรรมวินัยเลย กลายเป็นหน้าด้านไปหมด กวนบ้านกวนเมือง คือพระของเราที่ไม่มีธรรมวินัยในตัวนั้นแหละ

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัย ได้รับความกระทบกระเทือนจากเปรต จากผี ผู้ก่อกวนชาติบ้านเมืองในเพศของพระนี่ละ เวลานี้กำลังมาก ก่อขึ้น ไปหาโฆษณา ไปทุกแห่งทุกหน ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาหาเด็ก อย่าวว่าแต่พระเลยนะ ฟาดไปถึงฆราวาสญาติโยม เด็ก ผู้ใหญ่ โฆษณาชวนเชื่อไปหมด ขอตั้งธนาการสงฆ์ๆ ออกไปหมดทุกทิศทุกทาง ประกาศหน้าด้านไปเลยนะ

โห มันไม่มีธรรมวินัย ธนาการสงฆ์ ตั้งแต่พระที่ต่อต้านหาญทำเกี่ยวกับการเงินการทองเวลานี้ มันก็ทนดูกันไม่ได้แล้ว ยังจะมาตั้งธนาการสงฆ์ขึ้นมาอีก ก็เท่ากับเหยียบหมดเรื่องศาสนาจะไม่ให้มีอะไรเหลือเลย ที่พระเราทำอยู่ทุกวันนี้ถูกต้องตามธรรมวินัยที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ก็ทนดูกันอยู่อย่างนั้น ก็เป็นมาอย่างนี้จะว่ายังไง เห็นกันอยู่ ธรรมวินัยก็กางอยู่ มันไม่ฟังเสียง ไม่ทำตาม เป็นอยู่นี้ ก็ทนดูเอา

คราวนี้จะมาตั้ง “ธนาการสงฆ์” ขึ้น พระจะเป็นผู้ทำหน้าที่การเงินการทอง มีอำนาจบาตรหลวงในธนาการสงฆ์ขึ้นมา พระก็เป็นเจ้าหน้าที่อันใหญ่โตรโหฐาน ป่า ๆ เกื้อน ๆ มาวางอำนาจไว้เหยียบ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ในธนาการสงฆ์นั้นแหละ นั้นฟังซินะ

มันผิดมันถูกยังไงๆ เห็นอยู่ทุกคน คัมภีร์วินัยเรียนมาทุกคน เห็นอยู่ พุดไม่ได้ยังไง ตั้งแต่ผู้มันทำแบบหน้าด้าน มันก็ยังทำได้ เราไม่ใช่หน้าด้าน เราทำไมจะพุดไม่ได้วะ ก็เราพุดตามหลักธรรม หลักวินัยนี่ อันนั้นมันมีหลักมีเกณฑ์ที่ไหน มันไม่มี มันหน้าด้าน ทำเอาเฉยๆ มันกำลังด้านมากนะ

เวลานี้พระกำลังกวณบ้านกวนเมือง กวนชาติ กวนศาสนา ให้هلكเหลวไปหมด พี่น้องทั้งหลายให้ทราบนะ โห เลวมากทีเดียว เราเทศพระด้วยกันมองหน้ากันไม่ได้ว่างั้นเลย มันไม่ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ทำ แต่แหวกไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำ

*** พระพุทธเจ้า บัญญัติไม่ให้พระสงฆ์ยุ่งเรื่องเงินเรื่องทอง**

ในพระวินัยนี้มีทั้งต้นบัญญัติ มีทั้งอนุบัญญัติ นี้ดูมาหมดแล้ว นี่นะ ต้นบัญญัติตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง ไม่ให้มายุ่งเลย ชาติสละบัน ไปเลย เป็นภัยต่อการบำเพ็ญสมณธรรมของพระ นั้นฟังซิ พระพุทธเจ้า ตัดขาดหมดเลยพุทธบัญญัติ โย ปน ภิกขุ ชาตรูปรชต์ อุกคณเหยย วา อุกคณหาเปยย วา อุปนิหิขิตต์ วา สาทียเหยย นิสสคคิย ปาจิตติย นี้เป็นต้นบัญญัติ

ภิกษุรูปได้รับเงินและทองเองก็ดี ให้เขาเก็บไว้เพื่อตนก็ดี เป็น นิสสคคิย ของนั้นต้องเสียสละออกไป เจ้าของแสดงอาบัติปาจิตติย เป็นอาบัติแล้ว นั้นบอกไว้แล้วอย่างนี้ นี่ต้นพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้พระสงฆ์เกี่ยวกับเงินกับทองเลย นี่พุทธบัญญัติสวดอยู่ในปาฏิโมกข์ ทุกอุโบสถ มีหรือไม่มีธรรมวินัย เห็นอยู่ทุกคน บรรดาพระที่บวชมา ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่เห็นอันนี้ไม่ได้ เป็นพระวินัยของพระ เห็นอยู่อย่างนี้ นี่ละบัญญัติต้น

ครั้งต่อมา บรรดาผู้มีศรัทธาเคารพเลื่อมใส ทุกชั้นทุกภูมิ ตั้งแต่มหากษัตริย์ลงมา มาขอบวชในพุทธศาสนา ชาติ ชั้น วรรณะ



มันก็ต่างกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมีหยาบมีละเอียด ที่นี้กษัตริย์ออกมาบวชจะให้ทำเหมือนประชาชนทั่วๆ ไป เหมือนตาสีตาสาดตามท้องนาอย่างนี้ มันก็ลำบาก เมณฑกเศรษฐีเป็นปู่ของนางวิสาขาไปขอความผ่อนผันจากพระพุทธเจ้า ขอให้ทรงอนุญาตผ่อนผันลงในการตัดขาดเรื่องเงินเรื่องทอง ทั้งเก็บไว้ด้วยตนเองก็ดี ทั้งคนอื่นเก็บก็ดี ห้ามเด็ดขาด ขอให้ลดหย่อนผ่อนผันลง ให้คนอื่นเก็บไว้ให้บ้าง เก็บไว้เพื่อท่านจะต้องการอะไร ก็ให้ไปเอาของจำเป็นที่ท่านต้องการนั้นมาถวายพระ

เมณฑกเศรษฐีขอผ่อนผันพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงผ่อนผันยังเห็นไว้ด้วยนะ ผ่อนผันแล้วก็ยังเห็นไว้อีกด้วย คือผ่อนผันว่าให้ผู้อื่นเก็บแทนได้ แต่ให้ยินดีในกับปียะที่ของนี้จะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเท่านั้น ไม่ให้ยินดีในเงินและทอง ถ้ายังยินดีนี้ปรับอบัติอีกโน่นฟังซิ ถึงอนุโลมผ่อนผันแล้ว ยังมีปรับไว้อีก มีข้อเห็นไว้อีก

นี่ล่ะที่มีผ่อนผัน นี่มันทำให้จุ่นจ้านอยู่ทุกวันนี้ จนไม่มีความหมายเลยพระวินัยข้อนี้ แผลกเหลวไปหมดมานมนานสักเท่าไร ฟัน้องทั้งหลายก็เห็นกัน นี่พระวินัยมีอย่างนี้จะว่ายังไง ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยมีอยู่ ท่านปฏิบัติมาตลอด เพราะฉะนั้นจึงเข้ากันไม่ได้ซิ คนหนึ่งรักษาอยู่ คนหนึ่งมาทำลาย มันเข้ากันได้ยังไง มันก็แตกกัน เป็นนิกายนั้น นิกายนี้ เข้าไปละชิ จะทำให้แตกอีกนะ ผู้หนึ่งรักษา ผู้หนึ่งทำลาย

เดี๋ยวนี้จะมาสั่งสมเงินสั่งสมทองเหยียบย่ำพุทธศาสนาเข้าไปอีก จะตั้งธนาคารสงฆ์ขึ้นมา มันก็ยิ่งไปใหญ่แล้ว พระพุทธเจ้าทรงว่าอย่างนั้นแล้ว มาตั้งธนาคารสงฆ์ขึ้นมาในแดนไทยของเรา มันฟังได้ไหม พิจารณาซิ ตั้งแต่รับไว้เพื่อบุคคลๆ นี้ ก็เป็นการอนุโลมผ่อนผันเต็มที่แล้ว ว่าให้คนอื่นรับแทนได้ ใช้ในกิจการที่จำเป็นเท่านั้น ก็มีไว้เฉพาะๆ นี่ก็ทรงผ่อนผันพอเหมาะพอดีแล้ว แล้วจะลูกกลมไป

ที่ไหนอีก ขนาดเหยียบหัวพระพุทธเจ้าให้แหลกไปหมดเลย โดยตั้ง
ธนาคารสงฆ์ขึ้น

พระก็จะเข้าไปทำงานในธนาคารสงฆ์ เป็นเจ้าอำนาจ
บาตรหลวงในเงินในทองยิ่งกว่าอรรถกวีธรรม ธรรมไม่สนใจเลย
จะสนใจแต่เงินแต่ทองเท่านั้น บวชมาเพื่อเงินเพื่อทองเท่านั้น ไม่ได้
บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม มันเข้ากันได้หรือ กับพระที่บวชมา
เพื่ออรรถเพื่อธรรม ฟังซินะ

มันมีอยู่ ขึ้นแล้วเวลานี้ ประกาศล้นทั่วไปหมด มีแต่
พระใหญ่ๆ ดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีหงอนละซิ ประกาศทั่วไปหมด
ไปที่ไหนๆ ก็ประกาศ ขอตั้งธนาคารสงฆ์ๆ โฆษณาชวนเชื่อไปหมด
ทุกหย่อมหญ้าณะเวลานี้ เอาคะแนนเสียงมาก จะเอาคะแนนเสียงมาก
มาลบความจริง ก็เท่ากับเอาธนบัตรปลอม มีก็หมิ่นก็แสนก็ล้าน ๆ ไป
ก็ตาม จะเอามาลบธนบัตรจริง ฟังซิ

ธนบัตรจริง คืออะไร พุทธบัญญัติ ที่ทรงบัญญัติไว้แล้วนี้
เป็นความจริง พระสงฆ์ผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมกราบไหว้บูชาตลอดมา
เป็นขั้วขั้วใจไม่เคยฝ่าฝืน อันนี้ฝืนเข้ามาอย่างนี้ เป็นยังงี้
ฟังซิ ขนาดรูกล้ำเข้ามาขนาดนั้นมันก็พอแล้ว เดี่ยวนี้ยังจะมาตั้ง
ธนาคารสงฆ์ขึ้นมาอีก มันดูได้ไหม ฟังซิ พี่น้องชาวไทยเรา

พวกทำลายชาติ ทำลายศาสนา

พวกนี้ พวกทำลายชาติ ทำลายศาสนา บ้านเมืองให้ล่มจม
คือพวกนี้เอง แม้ขึ้นหนึ่งสมบัติเงินทองที่จะประกาศตนออกบริจาค
ให้พี่น้องชาวไทยเราได้เห็น บาทหนึ่ง สตางค์หนึ่ง แล้วพวก
ทองคำสัก ๑ กิโลไม่เคยมีกับพวกที่โจมตีอยู่เวลานี้ มีตั้งแต่ใครทำดี
ที่ไหน เข้าหาโจมตีๆ พวกนี้ พวกทำลายชาติ บ้านเมือง ศาสนา
จะจมไปด้วยกัน กำลังเห่อเหิม ดีไม่ดียกพวกออก พระเราหัวโล้นๆ
ออกเดินขบวน ซึ่งไม่มีในธรรมวินัย



เวลานี้กำลังฟ้องร้องกัน สวนหมัดกัน คือ ออกเดินขบวน ไม่มีในหลักกรรมวินัย และตลอดถึงมหาเถรสมาคมอะไร ไม่มี ความหมาย เป็นพวกของเปรตนี้หมด ที่นี้ทางนี้ตีต้อนกลับคืนไป ไล่เบียดเข้าหา เวลานี้กำลังเอากัน มันเลวร้ายขนาดนั้นพวกนี้ ไม่มี ชันดีอะไรเลย ที่พอมองเห็นให้พอเชื่อถือได้ ไม่มี มีแต่เรื่องทำลาย ใครไปทำความดีที่ไหน เรื่องทำลายนี้จะติดตาม พวกนี้เป็นพวกทำลาย อย่างหลวงตาบัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งที่ถูกทำลายมากที่สุด แต่ หลวงตาบัวเป็นหลวงตาบัวละสิ ไม่มีอะไรกับใคร นอกจากปลง ธรรมสังเวชแห่งความโหดร้ายของเขาประจักษ์ใจเท่านั้น เพราะเรา ชัดเจนในความบริสุทธิ์ของเรา

นี่กำลังขึ้นทุกหย่อมหญ้าเวลานี้ นี่ยังเอาพระออกเดินขบวน กำลังต่อต้านกัน ชาดไทยของเราเวลานี้ พวกที่ก่อข้าศึกศัตรูนี้มี มากนะเวลานี้ เพราะไม่สมหวัง จะกลืนจะงาบอะไรมันก็ไม่สมหวัง คนอื่นก็มาครองบ้านเมืองแทนด้วยแล้ว ก็เสียอกเสียใจเคียดแค้น ดีไม่ดีผู้ใดทำดีแล้ว ผู้ใหญ่ทำร้ายบอกว่า คนนี้ต่อไปจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ผู้เขาทำดีมาก ๆ จะไม่มีแผ่นดินอยู่ ผู้ที่ทำชั่ว ๆ นี่มันจะมีแผ่นดินอยู่ หรือไม่มี ก็ไม่ได้ถามตัวเองนะ ทุเรศมากนะ

คือเราเอาธรรมจับ เราไม่ได้ตำหนิติเตียนใครโดยหาเหตุผล ไม่ได้นะ ควรดี ดี ควรชม ชม คนดีบอกว่าดี คนชั่วบอกว่าชั่วตลอด มาอย่างนี้ นี่ก็ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน เวลานี้กำลังเหมือน ตา सबประรด ออกทุกแ่งทุกมุม โจมตีคนทำดีทั้งประเทศถูกโจมตีหมด พวกนี้หมดโคตรหมดแซ่ของมัน มีตั้งแต่พวกเป็นพื้นเป็นไฟ พวก ทำลายชาติ ศาสนา ของเราให้ล่มจมด้วยกันหมด



พระเดินขบวน ผิดพระธรรมนูญ

เรื่องพระเดินขบวน ขบวน เราได้เทศน์มากพอสมควรแล้ว ถึงชั้นในหลวงเลยวันนั้น ถึงชั้นในหลวง ก็คือว่า ในหลวงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ แล้วพวกเจ้าฟ้าเจ้าคุณนี่ดินเหนียวติดหัวมัน มันเข้าใจว่าตัวมีหงอนก็เบ่งอำนาจ แล้วขึ้นไปเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะว่าเหยียบพระเศียร เราไม่อยากพูด คือให้มันรับกันกับความหยาบโหล่นี่ เหยียบหัวในหลวง ว่าอย่างนั้นะ พระองค์ทรงตั้ง แต่เราไม่สอดเข้าไปอีกเท่านั้น อันนี้รอให้เป็นจิ้งหะ จึงยังไม่ออก

คำว่าออกว่าคืออะไร ในหลวงพระราชทานยศให้ แล้วขึ้นไปเหยียบในหลวง บัดยศตีหัวมันแล้ว โยนมันลงทะเลทั้งหมด เข้าใจใหม่นี้ในหลวงท่านไม่ทรงทำอย่างนั้นนับว่าพระเมตตามาก แต่เราไม่พูดจุดนี้ละ คือวางไว้เป็นระยะๆ ถึงเวลามันจะออก มันก็ออกเองแหละ ด้านไหนที่เก็บไว้ก่อนมันก็ออก มันรู้อยู่ในตัวของมันเอง เราพูดช่องนี้เสียก่อน

พระเดินขบวนคราวนี้ แหม สร้างความเสื่อมเสียแก่ชาติไทยของเรา ซึ่งเป็นชาติสงบเสงี่ยม ด้วยเป็นลูกศิษย์พระพาให้สงบเสงี่ยมงามตาตลอดมา แล้วคราวนี้ก็กลับเป็นพินเป็นไฟเผาทั้งชาติ ทั้งศาสนาไปพร้อมกัน โดยพระไม่ใช่ตำแหน่งธรรมดา สมณศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานยศให้ แล้วเอายศนั้นไปเหยียบหัวประชาชน ย้อนเข้ามาเหยียบหัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีก มันจึงน่าสลดสังเวชเอามากที่สุดทีเดียว

เพราะเรื่องพระ แม้แต่ฆราวาสเขาผู้ไม่เคยบวช เขาก็รู้ว่าพระเป็นอย่างไร เห็นพระ จิตใจมันอ่อนลงไปทันทีนะ เพราะอำนาจแห่งธรรม ผ้าเหลือง สีผ้าเหลืองนั้นเป็นสำคัญมาก อ่อนลงไปเลย เพราะพระเป็นเพศที่งามตาใจ สงบเย็นใจ โลกเห็นแล้วเกิดความชุ่มเย็น ทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปเพื่ออรรถเพื่อธรรมทั้งนั้น



แต่พระประเภทนี้ พระพวกนี้อยู่ในเมืองไทยเรา ออกประกาศตน เหยียบย่ำจนกระทั่งถึงวงรัฐบาลเบียดเสียดเข้าไป เหมือนหนึ่งว่าจะบีบบังคับให้รัฐบาลปฏิบัติตาม ที่เราจับมือรัฐบาลเซ็นไปอย่างนั้น มันหนักเข้าไปอย่างนั้นนะ หยาบโลนเอามากทีเดียว เพราะในหลักพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงๆ ไม่มี ว่างั้นเลย ตัดขาด सबันเลยว่า ไม่มี แต่มันก็มีขึ้นมาอย่างจิ้งๆ เห็นต่อหน้าคนไทยทั้งชาตินี้แล้ว จะไม่ให้พูดได้ยังไง ผู้ทำ ทำผิดจนโลกจะพินาศ มีความสะเทือนสะท้านหัวนี้ไหวในจิตใจของชาวพุทธในเมืองไทยทุกคน มันหนักไหมโทษ

การพูดออกมาตามเรื่องโทษเรื่องกรรมของผู้ทำนั้น มันผิดไป ที่ตรงไหน การพูดอย่างนี้ไม่ได้ผิด เราพูดตามหลักความจริง แล้วผู้เหล่านี้มีแต่เรียนมาทั้งนั้น ไม่ใช่ นาย ก. ไก่ นาย ข. ไข่ นาย ค. นาย ง. นะ มีแต่พวกมหาเปรียญ จากนั้นก็ตั้งยศเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นไป แล้วก็มาทำให้เด็กอมมือเขาดู เขาดูได้ยังไง นี่ซิ มันน่าทุเรศ น่าพูด เราก็พูดเอาบ้าง เพราะเราก็อยู่ในนามมหา

วันนั้นก็ดูว่ามีมหาออกด้วยนะ เราก็เรียนเหมือนกันนี่ เป็นมหาด้วย ว่าอย่างนั้นนะ เวลาจะทำนี่ก็ต้องทำบ้าง เข้าใจไหม มาอวดกันได้หรือ มันเรียนมาด้วยกันนี่นะ ผิดตรงไหน มันรู้กันที่นี้จะแล้วมาทำหน้าที่ด้านนี้ มันดูได้หรือ เราจึงแน่ใจว่าออกแล้วละทางวิฑูก็ออกแล้ว โอ๊ย...สลดสังเวชมากทีเดียวนะคราวนี้ พระเรา

ถึงอย่างนั้นยังไต่ยินแ้วๆ มาบอกว่า ผิดพระวินัยเล็กน้อย ว่าผิดพระวินัยเล็กน้อย มันเอาพระวินัยที่ไหนมาพอให้ผิด เราก็ว่ามันเหยียบจนกระทั่งหัวพระเจ้าแผ่นดิน มันกระเทือนมากขนาดไหน แล้วพระวินัยข้อไหนๆ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงบัญญัติให้ไปเหยียบหัวพระเจ้าแผ่นดินใช้ไหม แต่พระวินัยอันนี้ มันเอามาจากไหนไปเหยียบหัวพระเจ้าแผ่นดิน มันบอกว่าผิดพระวินัยเล็กน้อย มันว่า

อย่างนั้น เล็กน้อยโคตรพ่อโคตรแม่มีง เราอยากว่าอย่างนี้เข้าใจไหม
ว่าธรรมดามันไม่ถึงใจ เข้าใจไหม มันต้องยกโคตรมาช่วยซิ เราก็คือ
มันขนาดนั้นนะ

โจมตีหลวงตาเอาเงินบริจาคเข้าฟุงตัวเองหมด

เราช่วยโลก เราช่วยจริง ๆ แล้วก็หลวงตานี้พูดจริง ๆ
ในท่ามกลางแห่งการโจมตีของพวกสัตว์ ว่าอย่างนั้นเลยละ ที่เลวร้าย
ที่สุดในเมืองไทยเรา มีสัตว์ที่เลวร้ายที่สุดแฝงอยู่ในเมืองไทย เพื่อ
ทำลายทั้งชาติและศาสนาอยู่ในนี้ ที่มาโจมตีหลวงตาว่า บรรดา
พี่น้องทั้งหลายบริจาคให้เพื่อช่วยชาติเข้ามาหาหลวงตา คนทั้ง
ประเทศ เงินบริจาคผ่านเข้ามาหาหลวงตานี้ บอกว่าหลวงตาเอา
เข้าฟุงตัวเองหมด เป็นคำอย่างนั้นนะ

ที่นี้กับเราทำเองนี่นะ คือเราอ่านเรานี้ละเอียดลอมมากทีเดียว
แล้วพวกเราซุ่มซุ่มเข้ามา มาโจมตีตั้งตั้ง โดยไม่ได้เหตุได้ผลอะไร
เลยว่ เงินที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมา หลวงตาเอาเข้าฟุงหลวงตาหมด
ว่าอย่างนั้นนะ นี่เราฟังไม่ได้เลย คือไม่มีเหตุมีผลกลไกอะไร ตั้งหน้า
ตั้งตาทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาอย่างແหลกແหลวไป โดยเจตนาล้วนๆ
เจตนาร้าย เพราะเราทำ เราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เรายกนิ้วได้เลย
ขนาดนี้นะท่านผู้ว่าฯ ยกนิ้วได้เลยว่ แม้แต่บาทหนึ่ง ฟังซินะ เรา
ไม่เคยเข้าไปแตะต้องเงินจำนวนเหล่านี้

เราเป็นผู้ควบคุมเองทั้งหมด คิดดูซิว่า เงินนี้หลวงตาบวชมา
ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเลยนะ ตัดขาดๆ ตลอด ที่นี้พอชาติบ้านเมืองมี
ความจำเป็นขึ้นมา มันก็ต้องเกี่ยวกับการเงิน ที่นี้การเงินเขาบริจาค
เข้ามานี้ เราจะให้ใครเป็นคนรับแทนเรา เราไม่ไว้ใจใคร ก็เมื่อเรา
ไว้ใจใครแล้ว เงินนี้จะต้องรั่วไหลแน่นอนไม่มากก็น้อย ตกลงก็เลยได้
เป็นเจ้าของบัญชี



คิตคูชิ คือตัดขาดขนาดนั้นละ จึงต้องเป็นเจ้าของบัญชี เพื่อรักษาความรั่วไหลแตกซิม ให้ได้สมบูรณ์แบบตามเจตนา ของพี่น้องทั้งหลายที่มุ่งหมายต่อเรา เชื่อต่อเรา แล้วมอบถวายเข้ามา แล้วให้ได้ทุกบาททุกสตางค์ออกทำประโยชน์ให้โลก เพราะฉะนั้นจึงว่า แม้บาทหนึ่ง เราไม่เคยมี ที่จะเป็นเจตนาหมองกับเงินพี่น้อง ทั้งหลายนี้ แน่ใจขนาดนั้น เพราะเราทำด้วยความเมตตาสงสารล้วน ๆ

ถึงขนาดที่ว่า ร้องโก้งเลย เราสะเทือนใจมาก ถึงเมืองไทยเรา จะล่มจมเมื่อ ๓ - ๔ ปีผ่านมานี้ ถึงขนาดเราร้องโก้งเลยเทียว เอ้า หลวงตาจะช่วยว่าอย่างนั้น นั่นละตั้งแต่บัดนั้นมา เอาจริงเอาจังตลอด เงินทุกบาททุกสตางค์เราเป็นผู้ควบคุม เป็นผู้ส่งเก็บส่งจ่ายแต่ผู้เดียว คือบัญชีเข้าในธนาคาร หลวงตาเป็นเจ้าของหมดเลย

เงินบริจาคมาเท่าไร ให้รับได้ ๆ ๆ เข้าได้ ๆ แต่เวลาถอน เราเป็นคนเซ็นถอนแต่ผู้เดียว เพราะฉะนั้นมันถึงบริสุทธิ์ แล้วจะมาว่า เราเอาเงินพี่น้องทั้งหลายมาเข้าพุงหมดนี้ มันฟังไม่ได้เลยนะ อ่าน ออกทีเดียว นี่หมดสภาพความเป็นมนุษย์ **ถ้าเป็นพระก็หมดสภาพ ความเป็นพระ ตั้งหน้าตั้งตาทำความเลวร้ายต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อ ผู้ทำดีทั้งหลายเป็นอย่างมาก อย่างเห็นได้ชัดเจนเลย ว่าอย่างนี้เลย หลวงตาเชื่อตัวเองขนาดนั้น**

จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ เวลานี้ก็คงจะพากันเชื่อกัน บ้าง ไม่เชื่อก็กี่แล้วแต่ ก็เราเชื่อเราแล้วนี่ ใครจะมาเชื่อไม่เชื่อเรา ไม่สำคัญใช้ไหม เรามุ่งทำประโยชน์ต่อชาติไทยของเราอย่างเต็มเม็ด เต็มหน่วย ถึงขนาดร้องโก้ง ร้องนี้ ไม่ใช่ร้องธรรมดานะ กระเทือน เอามากทีเดียว



เด็ดหัว ! ฟังซิแม่แต่ฆราวาสเขายังไม่กล้าพูด

พูดจริงๆ บวชมาอุทิศตัวเพื่อพระพุทธเจ้า จึงไม่ยอมลงใจ ถ้ามืดจากหลักของศาสดาองค์เอกที่สอนไว้แล้ว ไม่ลงด้วยนะ คอขาดขาดไปเลย ให้เราถอยไม่ได้เลยละ สิ่งเลวร้ายมันเห็นอยู่นี่ ผิดก็เห็นอยู่นี่จะให้ฝืนใจทำได้ยังไง เอาอำนาจมาเหยียบๆ ได้เราไม่ว่า เรื่องเกิดเรื่องตายมันอยู่กับรูปร่างอันนี้ละ เอาไปฆ่าโลกไหน เราไม่ได้ว่า แต่หัวใจเราจะฆ่าไม่ได้ ว่างั้นเลย

หัวใจนี้มอบกับศาสดาองค์เอกอย่างเต็มหัวใจแล้ว ร่างกายนี้ก็มอบกับกฎอนิจจัง มันจะตายเมื่อไหร่ก็ตาย ใครฆ่าใครไม่ฆ่ามันก็ตาย เราไม่เห็นมีกิล่ามีกิล่าอะไรกับสิ่งเหล่านี้ อย่างที่ว่านี่ละ ป่าๆ ถิ่นๆ ขนาดไหน มันก็ได้ยินมา เป็นความจริงแล้วนี่นะ เราก็พูดได้ เพราะได้ยินมาอย่างนี้ เราไม่เห็น แต่เราได้ยินที่เขาฆ่าแล้วให้ฟัง

เวลานี้พวกเปรต พวกผี พวกยักษ์ พวกมาร พวกจะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนานี้แหละ กำลังเดี๋ยวนี้หมายหัว อย่างน้อยหมายหัวแล้วเด็ดหัวทั้งนายกรัฐมนตรีด้วย ทั้งหลวงตาบ้วนนี้ด้วย จะเด็ดหัวสองตัวนี้เป็นตัวสำคัญด้านทานมัน แล้วก็มีพระองค์ใดที่ไม่เห็นด้วยแล้วจะเด็ดหัวมันให้หมด

พี่น้องทั้งหลายฟังซิ ภาษาพระนะนี่ พระมาพูด เขาได้ยินได้ฟังเขาเตือนเวลานี้ กำลังเตือนเข้าไปหาฝ่ายเถระผู้ใหญ่ หาดันตอมันเป็นยังไงพูดอย่างนี้ ทางกฎหมายก็ผิดแล้วนี่ ทำไมพระแท้ๆ มาพูดอย่างนี้ได้ ฟังซิ พิจารณาซิ มันเข้ากันได้ไหม หมามันก็ไม่ได้เห่าแบบนี้ละ มันยังรู้จักเจ้าของมันนะ หมา นี่มันไม่รู้จักเจ้าของเลยว่ไปมันกัดตะไปเลย ใครทำดี จะเด็ดหัวมันทั้งนั้น นอกจากพวกที่ทำความชั่วนี้ เสริมหัวมันขึ้น ให้มันได้ตั้งร้อยหัวพันหัวคนหนึ่ง ไปหาดูซิ มันมีกี่หัว หัวมันได้ไหมละ



มันवादแต่ฤทธิ์แต่เดชของมันด้วยทิวิมานะ ที่มาจาก ความหยาบโลนของมันต่างหากนี่นะ มันไม่ได้มุ่งอรรถมุ่งธรรม อะไร มุ่งแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเรียงนามเท่านั้น บวชมา เพื่ออันนี้ ไม่ได้บวชมาเพื่ออรรถเพื่อธรรม แล้วมันดูกันได้อย่างไร ผู้มุ่งอรรถมุ่งธรรมมีอยู่ เราได้ยินมาอย่างนี้ เราพูดตามเราได้ยินมาอย่างนี้ ผิดถูกประการใด ได้ยินมาอย่างนี้ ก็ต้องพูดอย่างนี้

เอาถ้าว่าเราพูดผิด แล้วพูดมายังไง มันออกจากใคร ไล่เข้าไปซิ อันนี้เรื่องเด็ดหัวของชาติ ของศาสนาไปหมดทั้งประเทศไทย เราไม่ใช่หรือ คำพูดเช่นนี้แหละ ก็นี่เพื่อช่วยชาติ ช่วยศาสนา นายกษ ก็เป็นผู้นำของชาติ ทั้งศาสนาก็แฝงไปด้วย เป็นผู้อุปถัมภ์อุปฐาก ดูแลรักษาความปลอดภัยของศาสนาด้วย พระก็เป็นผู้ปฏิบัติบำรุง ศาสนาโดยแท้ด้วย ทำความเสียหายหรือทำความผิดที่ไหน ทำไม่จึง ถูกมันว่าเด็ดหัวพวกนี้แหละ มันมีก็หัว มันได้หัวประเภทไหนมา มัน จึงเห็นหัวพวกนี้เป็นหัวแปลก หัวมันเป็นหัวชนิดไหนวะ

ลองถามมันดูซิ มีก็แค่หัวเปรต หัวผี หัวยักษ์ หัวมาร มี ก็ร้อยก็พันหัว ก็โคตรหัวของมัน ก็มีแต่หัวเปรต หัวผี หัวยักษ์ หัวมาร เราจะลงใจมันได้ไหม พิจารณาซิ หัวประเภทนี้แหละ หัวประเภทเด็ดหัว คนอื่น หัวของตัวมันเป็นยังไง ไม่ได้ดูหัวของตัวบ้างหรือ พิจารณาซิ นี้ละให้พิจารณาเสียนะ ถ้าไม่ได้ฟัง ฟังเสียวันนี้ เราได้ยินมาอย่างนี้ เราพูดอย่างนี้ เราไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวกับสิ่งใด สามแดนโลกธาตุนี้ เราไม่มี เราจะพูดตามหลักความจริงล้วนๆ แห่งธรรมทั้งหลายเท่านั้น นอกจากนั้นเราไม่เล่นด้วยเลย

เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าเนาะ ความเลวเวลานี้ มันจะเอาให้ฉิบหาย ไปหมดทั้งชาติ ทั้งศาสนา แหม เลวร้ายมากทีเดียว จนฟังไม่ได้เลย เราก็ตี ที่ว่าเด็ดหัวนี้ แหม แม้แต่ฆราวาสญาติโยม ใครต่อใคร ธรรมดาก็ไม่กล้าพูดออกมา เพราะมันผิดกฎหมาย นี่มันยังหน้าด้าน

พูดออกมาได้อย่างไร ฟังซิ เลวขนาดไหน ดูเอาซิ

ศาสนาจะไม่มีเหลือแล้วต่อไป ค่อยยุบยอบลงไป เพราะอำนาจเหล่านี้เหยียบเอาๆ ความชั่วมีมากมันเหยียบแหลกๆ ไปได้ละ ความดีมีน้อย คนดีมีน้อย ใครทำความดีที่ไหน จะถูกเด็ดหัวหมด จะมีเหลือแต่หัวพวกเปรต คนหนึ่งมันมีลิบหัวก็มีได้ หัวพวกเปรตนี้ แต่หัวคนดีมีไม่ได้ ถูกเด็ดหมด ก็ยังเหลือแต่หัวเปรตนั้นละ เข้าใจไหม

ของผิดจะเอาไว้ทำไม

... เวลานี้เป็นเวลาเร่งเครื่อง ไม่ใช่เวลาถอย และให้ฟัง หัวหน้าด้วยนะ อย่าอ่อนแอ อย่าขี้ดอย่าแย่ง ไม่มีเหตุมีผลจะขัดจะแย้ง... ใ่อั้ง พ.ร.บ. พ.ร.บ.บิบ นั่นมันตั้งมาหาอะไร

เอาออกเลย เอายันกันซิ ความถูกหลักธรรมวินัยกับของจอมปลอมที่จะเป็นแผนการทำลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองเวลานี้ มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ ตัวการมันสำคัญนั้นออกเป็นเผด็จการๆ มาทุกอย่างๆ ในแต่ละข้อๆ อ่านดูแล้วฟังไม่ได้เลย มันไม่ใช่ภาษาของธรรม ภาษาของมหาโจร ของมหาภัยที่จะทำลายชาติและศาสนาโดยตรง ว่างี้เลย นี่กำลังเริ่มจะหุนหอนอะไรเข้าสภาๆ เอาหุนเข้าไป ว่างี้เลยนะ บ้านเมืองมีชื่อมีแป มีเจ้าของอยู่นี่นะ โจรมันมาจากไหน มันหุนมาจากไหน...

นี่แผนการของคนจะทำลายชาติ ของพวกจะทำลายศาสนา ตั้งแต่เริ่มต้นมา แผนการมาบิบบี้ๆ เป็นอำนาจบาตรหลวงๆ ไม่มีในหลักธรรมหลักวินัยเลย ...เริ่มต้นมาก็บิบบี้มาด้วยอำนาจบาตรหลวง ทุกสิ่งทุกอย่าง เวลานี้ใครขวางมัน มันจะทำลายหมด อย่างหลวงตาบัวนี่ก็จะสังหาร หลวงตาบัวไปทำอะไรจึงต้องจะถูกสังหาร และพวกนี้มันทำอะไร มันจึงต้องมีอำนาจบาตรหลวง ป่าๆ ถิ่นๆ มาจากไหน จะมาสังหารคนผู้ต้านทาน เพื่อทำประโยชน์แก่โลก



เอาพิจารณาซิ นี่ต้นเหตุมันมาอย่างนี้... แผนการของ มหาภัยอย่างนี้ เข้าสภาไหน สภานี้เขาไม่ใช่สภาสังหารชาติ ศาสนา รัฐบาลไทยเราที่เฉพาะปัจจุบันนี้ ไม่เห็นตรงไหนที่จะทำลาย ชาติ ทำลายศาสนา ทำมาด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกอย่าง น่าชมเชย เราพูดจริงๆ

อันนี้มีแต่แผนการคอยเข้าไปทำลายๆ มันไม่ได้เรื่องได้ราว อะไร เข้าไปทำลายโดยถ่ายเดียว เด็กอมมือมันก็รู้นี่นะ ทำไมผู้ใหญ่ จะไม่รู้ เอ้าฟัง คนทั้งประเทศไทยเรา เอามาตรวจตราดูซิ เราเป็น เจ้าของของชาติ อ่อนแอได้หรือ เป็นหัวเต่าอยู่ได้หรือ...

...นี่ก็ต้องประชุมกันในวัดโคศคาราม วันที่ ๒๒ นี้ (๒๒ ม.ค. ๔๖) เพราะเหตุเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันก่อกวนกัน... มันมีแต่ภัย มหาภัยทั้งนั้น ตาใครก็มีไม่ใช่คนตาบอด มันเห็นด้วยกันทุกคน มัน มาทำอะไร มันก็คิดขวางอะไรสักหน้า มันเริ่มต้นมาตั้งแต่แผนการ อำนาจบาตรหลวง ใครมากัดขวาง ใครมาทำลาย จะฆ่าจะทำลายมัน แหกหมดเลย จะเก็บมันให้หมด ฟังซินะ

นี่หรืออุบายวิธีการที่จะทำศาสนาให้เจริญ จะเอาเข้าสภา ของชาติบ้านเมืองที่อุดหนุนชาติบ้านเมืองมาตลอด ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมา เฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลปัจจุบัน นี่เป็นผู้ที่รักษาชาติบ้านเมือง เห็นชัดๆ กันอย่างนี้ **แผนการอันนี้ มันแผนการทำลายรัฐบาลด้วย อยู่ในนั้นล่ะ**

...พี่น้องทั้งหลายฟังนะ หลวงตาบัวตายไม่ได้เสียตายอะไรล่ะ เสียตายแต่ชาติบ้านเมืองและศาสนาของเรา เราจะเอาชีวิตของเราบูชา พระพุทธศาสนา ประกอบทั้งชาติบ้านเมืองทั้งหมด เราไม่ได้สนใจ กับความผิด ที่ว่าจะไปอ่อนข้อต่อมัน ไม่อ่อน นี่บอกไม่อ่อน... ธรรมเท่านั้นที่จะปกครองชาติบ้านเมือง สัตว์โลกให้มีความร่มเย็น...

...นี่กำลังก่อเรื่องราว ตั้งอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต ใครมา ขวางหน้า ฆ่ามันให้หมด นี่เห็นไหม เขาหลงชื่อเสนอ เขาเสนออีก

ถูกตามกฎหมายเขา เราไม่ค้าน เราเป็นพระ แต่เราจะไปเอาเรื่อง
เอาราวกับคนนั้นคนนี้ มาฟ้องคนนั้นคนนี้ เราไม่ฟ้อง แต่เรื่อง
กฎหมายมันก็มี เห็นไหม จะเก็บหลวงตาบัว จะสังหารหลวงตาบัว
นี่เขาเขียนไว้ละ ก็คือหลวงตาบัวเป็นผู้คัดค้านนั่นเอง แล้วจะมาเก็บ
สังหารหลวงตาบัวให้เสร็จ นี่กฎหมายมี เขาก็ฟ้องกันละซิ ลงลายชื่อ
กันจะเสนอขับไล่เปรตผีออกจากอะไร (ลงนามถอดถอน นายบุญเลิศ
ไพรินทร์ ส.ว.จะเขิงเทรา ออกจากสมาชิกวุฒิสภา) เราอ่านแล้วลืมนเสีย
ไปอ่านเอาละ...

นี่ละแผนการมาตั้งแต่ต้นแล้ว สกปรกสุดยอด เลวร้ายสุดยอด
แล้วจะเอาไปเสนอขึ้นสภา เพื่อจะมาเหยียบย่ำ ทำลายทั้งชาติ
ทั้งศาสนาให้แหลกเหลวไปตาม... เราฟังไม่ได้เลย บวชมาในศาสนา
นี้ ๗๐ พรรษา นี่แหละ ๖๙ ปีเต็ม ๗๐ พรรษาที่ผ่านมายังไม่เต็มปี ยังไม่
เคยเห็น หลักธรรมหลักวินัยก็ไม่เคยมี... ที่จะมาเสนอนั้นเข้าสภา เสนอ
นี้เข้าสภา พระพุทธบัญญัติสมบุรณ์แบบมาแต่ไหน มันไม่ได้สนใจดู
เรื่องหลักธรรมหลักวินัย มีแต่จะทำลายเท่านั้น พวกเปรตพวกผี

ถ้ามีธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาด ทุกอย่าง
สมบุรณ์แล้ว พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ทั้งพระธรรมทั้งพระวินัย
สมบุรณ์หมด พระไตรปิฎกสมบุรณ์แบบด้วยพุทธศาสนาที่เป็นธรรม
สอนโลกเรียบร้อยแล้ว มันอวดดีบอวดดีมาจากไหน จะเอาดีเอาเด่น
มาจากไหน อำนาจบาตรหลวงมาจากไหน เหนือพระพุทธเจ้า เหยียบ
หัวพระพุทธเจ้าไปนี้มีมาที่ไหน... *ของผิดจะเอาไว้ทำไม* เอาเข้าสภาไหน
ก็แหลกสภานั้น ไม่มีดี มันไม่ได้ส่งเสริมสภา ไม่ได้ส่งเสริมชาติ
บ้านเมือง ไม่ได้ส่งเสริมศาสนา มีแต่เอาเข้าตรงไหนก็พังตรงนั้น ๆ
แหลกไปตรงนั้น...

ทุกอย่างในข้อบัญญัติป่า ๆ เกือบ ๆ นี้อ่านดูหมดแล้ว กับ
ธรรมวินัยเข้ากันไม่ได้เลย เป็นมหากภัยต่อชาติต่อศาสนาแล้ว ๆ ว่าง



เพราะฉะนั้นจึงว่าจะเข้าสภาไหนนะ สภานี้ เป็นสภาของ
ประเทศชาติ ที่มีเจ้าของรักษาอยู่ ผู้ดีมีอยู่ ผู้รักษา รักษาอยู่
มาทำลายหาอะไร

เรื่องที่จะพูดเป็นเรื่องทั้งแผ่นดินเลย... ให้ท่านทั้งหลายฟังเสียง
หัวหน้า เราจะเอาธรรมออกแสดงทั้งนั้น ไม่ว่าจะชนิดไหนออก เป็น
เรื่องของธรรมล้วน ๆ ให้คอยฟังเสียงเรา ธรรมเราจะคำจุนอุดหนุน
ตัวของเรา และส่วนรวม ตลอดถึงชาติ ศาสนา ไปพร้อม ๆ กัน ธรรม
เท่านั้นจะหนุนได้ นอกนั้นหนุนไม่ได้ มีแต่พัง ๆ

วันที่ ๒๒ นี้ พระทั้งฝ่ายปริยัติ ฝ่ายปฏิบัติ ส่วนมากฝ่ายปฏิบัติ
นั้นแหละ พร้อมหน้าพร้อมตากันมา เราไม่ได้บังคับบัญชา นอกจาก
ท่านเหล่านั้นมาปรึกษาหารือเรา ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ ต่อศาสนา
มาปรึกษาหารือต่อเรา บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายมา ไม่ใช่เรา
หาเที่ยวบังคับพระจากที่นั่นที่นี้ให้มาเข้าประชุม ไม่นะ เป็นความ
พอใจของพระ เป็นผู้จงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และพุทธศาสนา
ต่างหาก เพราะท่านเห็นอะไรที่ว่ามันเหลวแหลกแหวกแนวมา มีแต่
จะเหยียบย่ำทั้งชาติทั้งศาสนาเข้าโดยลำดับ ด้วยกลอุบายของมหาโจร
ที่ออกในแง่ต่าง ๆ เรื่อยมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้

นั่นเห็นไหม พระท่านอยู่ที่ไหน ๆ ท่านยังทราบ มาปรึกษา
หารือเรื่องการปฏิบัติอย่างนี้จะทำอย่างไร พระสงฆ์ท่านพร้อมแล้ว ๆ นะ
เราไม่ไปเที่ยวหาบังคับท่านนะ เป็นเรื่องความพอใจของพระสงฆ์
ทั่วแดนไทยเราแหละ ทั้งปริยัติ ทั้งฝ่ายปฏิบัติ

จึงว่าชาติไทยเป็นของทุกคน แม้แต่พระสงฆ์ก็ยังรับผิดชอบ ๆ
วิ่งประสานกันมา เพราะเรื่องราวไฟไฟไปเผาไหม้ศาสนา เผาไหม้
พระพุทธเจ้า เผาไหม้ธรรมวินัย และเผาไหม้พระสงฆ์ที่ตั้งหน้าตั้งตา
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้รับความกระทบกระเทือน ถึงได้วุ่นกันอยู่
เวลานี้ ก็เพราะพวกเปรตนี้เองมันก่อเรื่องให้ยุ่งนะ จะเป็นใครที่ไหนไป

เราไม่เคยเห็นก็เคยพูดแล้ว บวชมานี้ไม่เคยเห็น หลักธรรมหลักวินัย ก็มีอยู่ มันทำไมไม่ดู ศาสนาบกพร่องที่ตรงไหน สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเกินศาสนา ที่บกพร่อง จนเลยความบกพร่อง จนเป็นมหากัณฑ์คือ พวกเปรตพวกผีนี้

มันจะมาบัญญัติมันยังอะไรที่จะบีบหัวเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงด้วยอำนาจปา ๆ เกือบ ๆ ความมักใหญ่ใฝ่สูงนั่นแหละ เป็นสำคัญ อยากให้เขาร่ำลือถือหน้าตัวเองว่าดีบว่าดี ว่าเลิศว่าเลอ ทั้ง ๆ ที่ความเลวเต็มหัวมัน นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ มันถึงได้ยุ่งยาก ถึงฝ่ายพระทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นี่ท่านก็จะรวมกันประชุม พูดตรง ๆ อย่างนี้แล้ว ท่านพร้อมเพรียงกันตลอด จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่ฟืนไฟมาใหม่ชาติ ใหม่ศาสนานี้แหละ แหมทุเรศจริง ๆ นะ พวกนี้ เราเรียกว่าได้แต่คำว่า ทุเรศ

คือหลักธรรมหลักวินัยก็มีสมบูรณ์แบบ พุทธศาสนาสมบูรณ์แบบ... ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่มีเรื่องราวอะไรเลย

...อันนี้ผู้ทำดีถูกหมายหัว ถูกทำลาย มีอย่างหรือ ฟังซินะ...
...เวลานี้เขากำลังลงชื่อในทางกฎหมาย กฎหมายเขามี ผู้ที่จะมาตัดหัว ผิดหรือถูก คำพูดที่ว่าจะมาตัดหัว ผิดหรือถูก กับกฎหมาย เป็นยังไง และที่เขามาฟ้องร้องอันนี้ว่าเป็นผู้กล่าวคำผิดอย่างร้ายแรงนี้ เขาถูกหรือผิด เขากำลังเสนอรายชื่อกัน เข้าขับไล่เปรตผีเหล่านี้ ออกเพื่อปกป้องพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองต่อไป เขาทำผิดหรือ

เขาก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ห้ามเขายังไง เรื่องของเขาถูกต้องตามกฎหมาย แต่อันนี้มันมาทำ มันยังไม่เห็นคำนี้กฎหมายอะไร กฎหมายผิดหรือไม่ผิด มันพูดได้ และเขาพูดตามกฎหมาย เขาเสนอกันตามกฎหมาย รายชื่อตามกฎหมาย จะผิดที่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเขาจึงทำได้เต็มเหนี่ยวของเขา ชาติบ้านเมืองเขาเป็นผู้รักษาเอง เขาทำไมจะทำไมได้วะ



เราเป็นพระ เราไม่ได้เกี่ยวข้องนะ หลวงตาบัวพูดตรง ๆ ถึงเขาจะจูงแขนหลวงตาบัวไปมาต่อหน้าคนทั้งชาติทั้งประเทศนี้ เราก็ไม่เคยสนใจว่า เราผิดไปตรงไหน และเราจะเอาโทษเอากรรมกับผู้ใด เราไม่เคยสนใจ เราไม่มีเรื่องกับใครเลย เราเป็นเราอยู่ตลอด สอนโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วน ๆ... อันนี้พูดกันตามกฎหมาย บ้านเมือง ผิด ถูก ดี ชั่ว อะไร เขาก็ต้องจัดการไปตามระบอบ แห่งกฎหมายบ้านเมือง เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้... เรื่องของเรา เป็นเรื่องของพระ เรื่องของเขาเป็นประชาชนที่รักษาชาติบ้านเมือง ก็เป็นเรื่องของเขาเอง

เรื่องมันเป็นถึงขนาดนั้น ฟังซิ มั่นหยาบขนาดไหน ตั้งแต่ต้น มันก็หยาบแล้ว ใครมาขวางหน้าไม่ได้ จะฆ่ามันให้หมด ๆ ฟังซิ เป็นอำนาจประเภทไหนนี้ ขวางงานของเขาที่จะทำ งานนั้นคืองานอะไร ผิดหรือถูกประการใด พิจารณาซิ น่าทุเรศจริง ๆ นะ

เราพูดตรง ๆ อย่างนี้เรา ภาษาธรรม ภาษาพระ ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมา ผิด บอกผิด ถูก บอกว่าถูกเลย พระท่านก็จะได้ออกมาประชุมกันเรื่องเหล่านี้ ท่านอยู่ในป่า ท่านต้องได้ออกมาแหละ ทั้งปริยัติ และฝ่ายปฏิบัติ ส่วนมากฝ่ายปฏิบัตินั้นแหละ ฝ่ายปฏิบัตินี้ ท่านเอาจริงเอาจังมาก มาทำอย่างนี้เท่ากับมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้า นั่นเอง เพราะฉะนั้นท่านถึงยอมไม่ได้ ท่านจึงต้องออกมาทันทีเลย

น้ำใจแห่งลูกศิษย์ตถาคต ร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา

คราวนี้รู้สึกจะหนักขึ้นกว่าทุกคราว จนถึงขนาดว่าพระทั่วประเทศไทยผู้มีความจงรักภักดี กราบไหว้ต่อศาสดา พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อย่างสนิทใจนั้น ต่างองค์ก็เคลื่อนไหวนำแล้ว

วันที่ ๒๒ (๒๒ ม.ค.๕๖) ก็จะประชุมที่วัดโศการาม เรื่องราวอะไรท่านจะแสดงออกจากน้ำใจของท่าน โดยถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์

ท่านจะไม่แยกแยะ หรือเหยียบย่ำทำลายธรรมวินัยแต่ข้อใดข้อหนึ่ง ในการแสดงออกในเวลาประชุมนั้น ท่านจะแสดงนี้ออกให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายผู้จะฟังๆ นี้อาจจะออกทางวิทฺยุในเวลาไหนก็ได้นะ เวลาท่านมาอ่านนะ อาจจะทำออกทางวิทฺยุ

เพราะพระนี้จะจำนวนไม่น้อย ทั้งเรียกว่าทั่วประเทศไทย ไม่ได้นิยมถึง ธรรมยุต มหานิกาย นะ ลูกของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันหมด นั้นแหละ เวลานี้มารวมกัน ทั้งสองนิกายมารวมกัน เพราะเรื่องนี้จะถูกทำลาย อย่างที่ท่านทั้งหลายเห็นแล้วนะ อ่านมีก็ข้อ ซึ่งเป็นตัวทำลาย เป็นเพศฆราวาสๆ นี้ ก็ข้อที่เขามาอ่านที่มีคัดค้านอะไรกันมา อันนี้จะออกสนามเลยละ คราวนี้ออกเลย คอยฟังก็แล้วกัน

อันที่อ่านมาแล้ว มันมีก็ข้อของ พ.ร.บ. พ.ร.บ. พ.ร.บ.บิบ นะ มีก็ข้อ นั้นนะ เขาจะยกขึ้นสภา จะเหยียบลงไปทั้งชาติ ทั้งศาสนา ในระยะเดียวกัน เพราะทำให้เกี่ยวโยงกัน แล้วลากลงให้จมด้วยกัน ผู้ที่มารื้อฟื้นนี้ก็จับเข้ามาด้วยกัน เอาอีกเหมือนกัน ทั้งสองเข้าด้วยกัน ที่มาประชุมใหญ่ของพระคราวนี้ แสดงน้ำใจของท่านเองออกมา

เราไม่ไปเที่ยวบิบบังคับ องค์ไหนทำอะไรๆ องค์ไหนๆ มีแต่การปรารภ หรือแสดงเรื่องราวสู่กันฟัง ในความผิด ถูก ชั่ว ดี ของทั้งสองอย่าง ฝ่ายที่จะทำลาย กับ ฝ่ายที่จะต่อต้าน หรือ ส่งเสริมรักษา ออกมาพิจารณา บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ทราบเรื่องราวแล้ว ต่างองค์ก็ต่างได้เรียนหลักธรรมหลักวินัยมาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็ออกมาด้วยกัน นัดกันประชุม ออกมาแสดงความเห็นเต็มหัวใจตามหลักพุทธศาสนา เรียกว่าออกมาอย่างเต็มที่ละ คราวนี้จะออก วันที่ ๒๒ ท่านจะออกมาแสดงให้เห็น

นี่คือ กำลังของน้ำใจแห่งลูกศิษย์ตถาคตเรา มาแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ศาสดา ที่ประทานพระโอวาทไว้ให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรบกพร่องแล้ว เมื่อได้ทราบว่ามีเหตุการณ์



อะไรๆ ที่จะมาเกี่ยวข้อง ด้วยอำนาจบาตรหลวง อะไรก็แล้ว แต่เถอะ ทางนี้จะออกต้านทานกันเลย ว้างั้น พุดตรงๆ อย่างนี้ ควรจะหนัก หนัก ควรเบา เบา ควรขาดไป คอขาดไปทั้งประเทศ ก็ขาดไปเลย ทำเหยาๆ แหยะๆ ไม่ได้ ชาติไทยจะจมจริง ๆ ศาสนา จะจมจริง ๆ ถ้าต่างคน ต่างอยู่เจียบ ๆ ๆ ทางนั้นบินเข้ามา ๆ กลืนเข้ามาเรื่อย มั่นหมัดไป ๆ เจ้าของสมบัติเหล่านั้นหลับครอก ๆ ใช้ไม่ได้ว่างั้นเลย

นี่ละเหตุการณ์ที่มันจะรับกันตามนี้ กระเทือนไปทางรัฐบาล ทางไหนก็เอา พระสงฆ์เราเป็นประธานอันใหญ่หลวงทั่วประเทศไทย จะมารวมกันแสดงออก เท่านั้นละเรื่องราว ท่านทั้งหลายก็จะทราบ นี่เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของพระทั้งหลายที่มาคราวนี้ เพื่อปกป้อง พระพุทธศาสนาและชาติไทยเราในงานอันเดียวกันนี้ เพราะเรื่องอันนี้ มันเกี่ยวโยงกันหมด เกี่ยวโยงทั้งศาสนา เกี่ยวโยงทั้งชาติ ถ้าว่าจม ก็ว่าเอาให้จมทั้งสอง ด้านทาน หรือ ฟืนฟู เอาทั้งสองอีกเหมือนกัน กรุณาทราบไว้ตามนี้

เหตุผลที่ต้องปิดร่าง พ.ร.บ.สงฆ์

ฉบับมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา ทั้งสถานเดียว

ทั้งนี้ เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า พระราชกวี (เกษม สุภณโต) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ได้แจ้งให้ที่ประชุม คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ทราบว่า “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เป็นผู้ยื่นร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ให้กับรัฐบาล”

บัดนี้ ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ เสนอต่อรัฐบาล ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ มหาเถรสมาคม และมหาเถรสมาคมไม่ได้มีมติรับรองให้สมเด็จพระ

พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นผู้เสนอร่างต่อรัฐบาล อีกทั้งยังปรากฏในหนังสือพิมพ์รายเดือน “ธรรมลีลา” ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๔ พิมพ์วางจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นที่ปรึกษา หน้า ๑ และหน้า ๒๓ มีข้อความว่า “...คณะสงฆ์โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ขึ้นมาใหม่” ซึ่งต่อมาได้รวมกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่ นายวิษณุ เครืองาม เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี และ นายมีชัย ฤชุพันธ์ อดีตประธานรัฐสภา ร่วมกันร่างขึ้น...”

นอกจากนี้ ตามหนังสือของกรมการศาสนา ที่ ศธ. ๐๓๐๑/๙๘๕๒ ลว. ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ปรากฏข้อความว่า กรมการศาสนาได้รับร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ... จากกรมการมหาเถรสมาคม กล่าวคือ กรมการศาสนาได้รับร่าง พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวจากมหาเถรสมาคม แต่รับมาจากกรมการรูปหนึ่งของมหาเถรสมาคม โดยปราศจากมติมหาเถรสมาคมรับรองร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ จึงมีที่มาที่ไม่ชอบด้วยระเบียบปฏิบัติแห่งกฎหมายแล้ว **ยังมีการดำเนินการแบบรวบรัดและเร่งรัดทุกวิถีทาง** ที่จะให้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ทั้งที่ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ มีข้อกฎหมายที่เป็นอันตรายต่อสังคมชาวพุทธ และต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคือ

๑. **ส่งเสริมและสนับสนุนการลิดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์** ซึ่งรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ที่มาจากการยึดอำนาจ ก่อการเช่นนี้ไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับ ๒๕๓๕ มาตรา ๗ กล่าวคือ การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ตามร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ ยังคงสนับสนุนการบีบบังคับและจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่สามารถสถาปนาสมเด็จพระ



พระสังฆราชได้ตามพระราชอัธยาศัย ตามโบราณราชประเพณี
ของบรรพชนชาวไทย (ดังปรากฏตามร่าง..... มาตรา ๗)

๒. **ยึดพระอำนาจทั้งมวลของสมเด็จพระสังฆราชไปเป็นของ
มหาคณิสสรจนหมดสิ้นและขัดต่อจารีตประเพณีการปกครองคณะสงฆ์**
เพราะสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทย และทรงเป็นประธานมหาเถรสมาคม
ทรงปกครองและบริหารคณะสงฆ์ทั้งมวลให้ผาสุกชุ่มเย็นตลอดมา แต่
ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ เป็นการปฏิวัติยึดพระอำนาจของ
สมเด็จพระสังฆราช โดยความไม่หวังดีต่อแผ่นดินพระพุทธศาสนา
ของกลุ่มผู้ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับดังกล่าวนี้ (ดังปรากฏตามร่าง...
มาตรา ๖ มาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๗
วรรค ๑ มาตรา ๕๘(๔) ฯลฯ)

๓. **ขัดพระธรรมวินัย** อาทิเช่น ข้อบัญญัติขององค์สมเด็จพระ
บรมศาสดาบัญญัติให้พระภิกษุถืออาวุโสโดยพรหสา แต่ร่าง
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้บัญญัติให้ถืออาวุโสโดยสมณศักดิ์ (ดัง
ปรากฏตามร่าง... มาตรา ๔ วรรค ๕ มาตรา ๗ วรรค ๒ วรรค ๓
มาตรา ๑๐ วรรค ๑ วรรค ๓ มาตรา ๑๒)

๔. **ขัดพระพุทธเจตนารมณ์** พระพุทธองค์ทรงมอบให้
พุทธบริษัทสี่ทั้งมวลเป็นผู้ร่วมกันดูแลและรักษาพระพุทธศาสนา แต่
ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ ให้อำนาจการปกครอง การบริหาร
คณะสงฆ์ การครอบครอง ดูแล รักษาศาสนสมบัติกลาง และจัดการ
กองทุนพระพุทธศาสนาไว้กับกลุ่มบุคคล หรือ คณะบุคคล ที่เรียกว่า
“มหาคณิสสร” อย่างเบ็ดเสร็จ (ดังปรากฏตามร่าง... มาตรา ๒๖
มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ วรรคสุดท้าย มาตรา ๕๔
วรรคสุดท้าย มาตรา ๕๕ วรรคแรก มาตรา ๕๗ วรรคแรก มาตรา ๕๗(๔)
มาตรา ๖๒ วรรค ๓ มาตรา ๖๔ วรรค ๒ มาตรา ๗๐)

นอกจากนี้ **ยังฝ่าฝืนพระพุทธรูปเจตนารมณ์ของพระพุทธรองค์** ที่ทรงปฏิบัติพระองค์และทรงนำพระสาวกให้สังคัมพุทธ เป็นสังคัม ที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ตลอด แม้แต่พระพุทธรองค์ก็ทรงเปิดเผยให้ ตรวจสอบได้ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกำหนดให้มีการ ปวารณา เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ หากมี ข้อเคลือบแคลงสงสัยในสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไม่คำนึงถึงอายุพรรษา

แต่สำหรับร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ กำหนดว่า หากมี การตรวจสอบ หรือ ติดตามการประพฤติปฏิบัติที่ไม่น่าวางใจของ มหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคม หรือ คณะสงฆ์ ผู้รู้เห็น หรือ ผู้วิพากษ์ วิจารณ์ต้องรับโทษทางอาญา (ดังปรากฏตามร่าง... มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑)

๕. ขาดความชอบธรรม คนไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชน ไม่ว่า พระ หรือ คฤหัสถ์ รวมเรียกว่า พุทธบริษัท ทุกคนมีส่วนร่วมเป็น เจ้าของพระพุทธรศาสนา มีใช้ของบุคคลหรือคณะบุคคลใด การเสนอ ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่ เป็นการกระทำของบุคคลหรือคณะ บุคคล ที่ร่วมกันร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้ขึ้นตามอำเภอใจ โดยมีได้เปิดเผยให้กับพุทธบริษัทที่ทั้งมวลได้รับรู้ และมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น

ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เสนอต่อรัฐบาล จึงมิใช่ร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ มหาเถรสมาคม และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการ นำเสนอร่าง พ.ร.บ. เพื่อดำเนินกระบวนการตราให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ ไม่ชอบธรรมต่อชาวพุทธทั้งมวล ก่อให้เกิดความระส่ำระสายบน แผ่นดินพระพุทธรศาสนา ซึ่งดำรงอยู่ด้วยความสงบสุขตลอดมา

ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)



**เสนอต่อรัฐบาล จึงเป็นการโหมชะ ไม่สมควรที่จะพิจารณาให้
เป็นกฎหมายบังคับใช้** โดยมีต้องคำนึงถึงว่า ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์
ฉบับใหม่นี้ สนับสนุนการลิดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ยึดพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช ขัดต่อจารีตประเพณีของคณะสงฆ์
ขัดพระธรรมวินัย ฝ่าฝืนและขัดพระพุทฺธเจตนารมณ์

ขอคณะสงฆ์ไทยที่เมตตาแสดงความสามัคคีธรรม มาประชุม
กันอย่างพร้อมเพรียงในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ณ
วัดโศกการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้โปรดมีมติให้ปิด
ร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่เสนอโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว
อุปเสโน) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ทั้งสถาน
เดียว ให้หลุดพ้นไปจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยทันที เพื่อ
ความสงบร่มเย็นของแผ่นดินไทย อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา
และค้ำความชอบธรรมให้แก่พุทธบริษัทสี่ ในการดูแลรักษาพระพุทธ
ศาสนาให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต่อไป

คณะศิษยานุศิษย์ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

และชาวพุทธผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา

**ผลสรุป...มติประชุมคณะสงฆ์ไทย เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.สงฆ์
ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖ ณ วัดโศกการาม จ.สมุทรปราการ**

ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทย อันประกอบไปด้วย พระภิกษุสงฆ์
ทั้งสองนิกาย ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และ เกรงครัดในพระธรรมวินัย
จำนวนร่วมหมื่นรูป ได้ประชุมร่วมกันและมีมติเกี่ยวกับร่างพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ..... ที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น คือ ให้ปิดทั้งร่างพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.... ฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน)

วัดสระเกศ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีและกรมการศาสนา ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่โหมะ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ มีข้อบัญญัติ สืบทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มเผด็จการที่ไม่หวังดีต่อชาติและพระพุทธศาสนา ด้วยการสนับสนุนการลิดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ยึดพระราชอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช ขัดต่อจารีตประเพณีของคณะสงฆ์ ขัดพระธรรมวินัย ผ่าฝืนและขัดพระพุทธเจตนารมณ์

๒. กรณี ถ้ามีการนำร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ..... ตามข้อ ๑. เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อจะให้ มีผลบังคับใช้ โดยไม่รับฟังมติของคณะสงฆ์ไทย

ที่ประชุมมีมติคณะสงฆ์ไทยจะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมวินัย

๓. กรณีที่มีความจำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่หรือไม่ ที่ประชุมมีมติ ไม่จำเป็นต้องมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ หรือฉบับใด ๆ เพราะวิถีชีวิตของบรรพชิตมีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญของชีวิต พระธรรมวินัยต้องอยู่เหนือกว่ากฎหมายทั้งปวง

สำหรับการดำรงชีวิตสมณเพศ และพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยไว้สมบูรณ์แล้ว หากรัฐมีความประสงค์จะโอบอุ้มและดูแลคุ้มครอง รักษา พระพุทธศาสนา ก็ให้เป็นสิทธิเด็ดขาดของรัฐ คณะสงฆ์ไม่สมควรจะเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ในการตรากฎหมายของรัฐ แต่บทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐจะตราขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

๓.๑ ต้องไม่ลิดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

๓.๒ ต้องไม่ยึดพระราชอำนาจ และ/หรือ จำกัดพระราชอำนาจ ของสมเด็จพระสังฆราช

๓.๓ ต้องไม่มีข้อบัญญัติใด ๆ ที่ขัดต่อพระธรรมวินัย



๓.๔ ต้องไม่ขัดพระพุทฺธเจตนาธรรมณ์ของพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทฺธเจ้า เช่น การจัดการศาสนสมบัติ การตรวจสอบ การกระทำของพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ฯลฯ

๓.๕ ต้องไม่มีบุคคล คณะบุคคล หรือ องค์กรใด มีอำนาจ เบ็ดเสร็จในการปกครองคณะสงฆ์

๓.๖ ต้องไม่มีบทบัญญัติที่รับรองภิกษุณี

๓.๗ ต้องไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้คณะสงฆ์ ประพฤติปฏิบัติ ตามแบบอย่างการปกครองทางโลก

๔. กรณีฆราวาสผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนา ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยได้ทราบถึงเรื่อง การยื่นคำร้องต่อมหาเถรสมาคม และแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับ **พระมหาไชว ทัสสนีโย** วัดชนะสงคราม และ **นายบุญเลิศ ไพรินทร์** สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ง ร่วมกันประกาศต่อประชาชนผู้ฟังประมาณ ๔๐๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ช่วงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วัดราชาธิวาส กทม. ให้กำจัด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้ การเสนอร่าง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับที่ขัดต่อพระธรรมวินัย เข้าสู่ ค.ร.ม. และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยปราศจาก ผู้คัดค้านที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยมีมติรับทราบ

๕. ที่ประชุมคณะสงฆ์ไทยมีมติให้ นายทองก้อน วงศ์สมุทร และคณะนำมติของที่ประชุมฯ ไปดำเนินการดังต่อไปนี้

๕.๑ กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงพระกรุณาทราบ

๕.๒ นำเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๕.๓ แจ้งให้ นายวิษณุ เครืองาม ทราบและดำเนินการเรียก ร้อง นายวิษณุ เครืองาม ให้พิจารณาปฏิบัติตามมติของที่ประชุมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๖

ทำไมถึงหยาบช้าเลวทรามนักหนา

...ได้ฟังกันแล้วนะ ที่อ่านการประชุมของพระสงฆ์ไทย ที่ วัดอโศการาม เมื่อวานนี้ อ่านได้ความชัดเจนทุกคน อ่านอะไรก็อ่านไป เราก็ไม่ค่อยสะอึกใจ เหมือนคำที่ว่าจะมากำจัดเรา ฆ่าเรา อู๊ย เรา สลดสังเวชนะ คือเราพูดจริงๆ เราไม่มีอะไร เราก็เคยประกาศมาให้ ทราบแล้วว่า ความกล้า เราก็ไม่มี ความกลัว เราก็ไม่มี ความ ได้เปรียบ เสียเปรียบ ความแพ้ว ความชนะ เราไม่มี มีแต่ความเมตตา สงสารโลก สอนอรรถสอนธรรมไปตามความผิด ถูก ชั่ว ดีของผู้กระทำ เราสอนไปอย่างนั้น เราไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้ สอนด้วยความ เมตตาล้วนๆ

แต่ที่มันกระเทือนใจก็คือว่า ผู้หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตปกครอง ทั้งชาติ ทั้งศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ความหมายว่างั้นล่ะมั้ง แต่นี่ทำไม การดำเนินจึงต้องตีราบ ฆ่าราบ ฟันราบ ปราบราบไป เพื่อครองบ้าน ครองเมืองในนามของพระ เพศของพระ ดูไม่ได้เลยนะ อย่างทางโลก ทางสงสารเขา ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เขาต้องการเป็นใหญ่เป็นโต ไซ้ใหม่ละ อำนาจสกปรกของทางบ้านทางเมือง โลกทั้งหลายเขา ใครมาผ่าน ฆ่าไปเลยๆ เพื่อจะเป็นใหญ่เป็นโตตามความมุ่งหมาย อันนี้มัน เรื่องของศาสนา เรื่องของธรรม เรียกว่าห่างกันคนละโลก

เราจะดำเนินตามแผนการของเรา... ที่ว่าให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ ทำไมถึงต้องปราบไปอย่างนั้น แบบเลยโลกไป หยาบโลนที่สุด ก็คือว่าพระด้วยกันนี่ แล้วก็มากำจัด พระด้วยกัน เช่นจะมากำจัดหลวงตาบัวนี่ อู๊ย สลดสังเวชนะเรา แสดง ถึงความหยาบโลนที่สุดเลย หยาบช้าที่สุด ในเมืองไทยเราไม่เคยมี

ถ้าหากว่าจะพิจารณาแยกมาอีก หาข้อได้ข้อเสีย ว่าดีชั่ว ประการใดบ้างนี้ เราเองพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้ เราก็ยังไม่เคย



ได้ตำหนิตัวเอง ว่ามัวหมองภายในใจ ว่าไม่สุจริต แม่เมียดหิน
เมียดทราย เราก็ไม่มีเลย นำพี่น้องทั้งหลายไปด้วยความดีงาม
ครองอรรทครองธรรม เรื่อยมาอย่างนี้

ตั้งแต่ต้นที่เราปฏิบัติ อันนั้นเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะ จะมา
เกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลาย ได้นำพี่น้องทั้งหลาย ความชั่วของเราที่
ควรแก่การถูก หรือการกำจัดเราอย่างนี้ มันมีอะไรที่มันฟังไม่ได้เลย
คำนี้เป็นคำที่หยาบช้าที่สุด เลวที่สุดในเพศของพระ พุดมาอย่างนี้แล้ว
มากำจัดคนที่ว่าไม่มีโทษ โทษของเราถึงขนาดที่จะกำจัดเรานี้ก็คือ
เพื่อเดิน พ.ร.บ. ให้เป็นไปตามอำนาจของตนได้สะดวกสบาย

**เวลานี้ก็มีหลวงตาบัวเท่านั้นขวางอยู่ หรือขัดอยู่ ด้านทานอยู่
ถ้าฆ่าคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินได้สะดวก แม่ไม่มีขา ก็เดินได้
คงเป็นอย่างนั้นละมัง เราสลดสังเวชมากทีเดียวนะ โอ๊ย ! ทำไม่ถึง
หยาบช้าลามกเอาหนักหนา พระเรา**

ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่หนักเหมือนหินเหมือนผานี้แล้ว ก็เรียกว่า
หนักจนกระทั่งเมืองไทยถล่ม น้ำหนักแห่งเรื่องหนักของคำพูดประเภท
นี้นะ ฟังแล้วเราสลดสังเวช สำหรับหลวงตาบัวนี่เรียนพี่น้องทั้งหลาย
แม้เขาจะมาจับแขนหลวงตาบัวจูงไปนี่ ไปฆ่าหลวงตาบัวต่อหน้าต่อตา
คนทั้งแผ่นดินไทย หลวงตาบัวก็ไม่มีอะไรกับใคร ก็มีแต่ร่างกายที่
ถูกฆ่าถูกฟัน ตายลงไปตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เท่านั้น ส่วนใจเรา เรา
ไม่มีอะไร อย่างทุกวันนี้ เรื่องราวอะไร เราไม่มี อย่างเขาพูดอย่างนี้
ในจิตของเราก็ไม่มี แต่เรื่องของโลกมี เราจึงได้เกิดความสลดสังเวช **โก
ทำไม่ถึงหยาบช้าเลวทรามหนักหนาพระเรานี้นะ จะไปตั้ง พ.ร.บ. พ.ร.แบ**

นี้ก็พอดีค้านกันอย่างในที่อ่านนี้ ก็ค้านกันอย่างขาดสะบั้นไปเลย
ที่จะกำจัดหลวงตาบัวแล้วก็จะได้ขึ้นอย่างง่ายดาย ตกลงถูกตีขาด
สะบั้นไปหมดแล้วในทางคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ไทยที่มาประชุมข้อตกลง
เมื่อวานนี้นะ ที่อ่านให้พี่น้องทั้งหลายทราบตะกี้นี้ จะมีอะไรขึ้นมามาก

ยังจะหนักกว่านี้อีก พระสงฆ์ไทยจะไม่ถอย อะไรขึ้นมา ถ้าจะมาทำลายชาติศาสนาซึ่งพระสงฆ์ไทยเกี่ยวข้องอยู่นี้ ยังไงก็ไม่ถอย ตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้น ที่จะให้ถอยนี้ไม่มี มีแต่จะหนักเข้าไปเรื่อย คำขู่คำขู่ขู่อะไรมานี้มันไม่หวาด จะหวาดอะไร ลมปากขู่ฟ่อๆ มา

สำหรับหลวงตาบ๊วนี้ไม่มีกลัว ไม่มีกลัว อย่างที่ว่านี่จูงไปฆ่า ต่อหน้าต่อตาคนทั้งชาติไทยของเรา หลวงตาก็ไม่มีอะไร ไม่มีเลย ตายก็ตายไป ธาตุขันธ์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ใจเรานั้นเป็นยังไง เพราะใจเราไม่มีเรื่องกับอะไร เรื่องเป็นเรื่องตายจึงไม่มีในใจของเรา เราพูดตามความจริง พระสงฆ์ท่านได้รับความลำบากทีเดียว เพราะเรื่องราวเหล่านี้แผนการทำลาย

พูดได้ชัดเจนว่า แผนการทำลาย ทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ไปในกลุ่มเดียวกัน เรื่องเดียวกัน โครงการเดียวกัน แผนการเดียวกันทั้งหมด มันเกี่ยวโยงกันไปหมด พอตั้งนี้บีบ ใส่เข้าไป บีบบังคับไปทางบ้านเมือง ทางรัฐบาล ทางนั้นก็ไม่มีใครจะทำยังไง กลืนก็ไม่ได้ คายก็ไม่ออก จะกลืน มันก็ไม่หน้ากลืน จะคาย จะทำ ยังไงอีกแหละ ยุ่งไปหมด

นี่มันเกี่ยวไหม เกี่ยวกับรัฐบาลไหม เมื่อเป็นเช่นนั้นมันเกี่ยวโยงกันไหมกับความที่จะล่มจม หรือถูกทำลายด้วยกัน เพราะไอ้พ.ร.บีบเหล่านี้ เราเรียก พ.ร.บีบ เราไม่เรียกว่า พ.ร.บ. พ.ร.แแบ หาบีบนั้นบีบนี้ พูดแล้วเราสลดสังเวชนะ ที่ว่ากำจัด อย่าว่าแต่มากำจัดหลวงตาบ๊วกำจัดใครก็ตามมันไม่ควรอย่างยิ่ง แต่ที่ว่าหลวงตาบ๊วเป็นก้างขวางคอ เป็นผู้ต้านทาน การที่ต้านทานนี้เพราะอะไรถึงต้านทาน นี่ซิมันหน้าคิดนะ

ตั้งที่กล่าวมาทั้งหมด เรื่องทำลายศาสนา เหยียบหัวพระพุทธเจ้า โดยตรงๆ เอาอำนาจปาเถื่อนของสัตว์ดิรัจฉาน ของ อึ้งอ่างไปเหยียบหัวราชสีห์ คือ พระพุทธเจ้า มันเป็นไปได้หรือ ถ้าว่า



อิงอ่างกับวัวก็น้อยไป อิงอ่างไปเหยียบหัวราชสีห์ คนเคารพ
ทั้งสามแดนโลกธาตุ พระพุทธเจ้า

อันนี้เราทำไม เราใหญ่มาจากไหน ตั้งแต่เริ่มเรื่องขึ้นมา
ก่อกวนมาตลอดหาความสงบไม่ได้ เรื่องนั้นขึ้นมา เรื่องนี้ขึ้นมา สอด
เข้านั้น แทรกเข้านี้ เตะทางนี้ ถีบอันนี้ ยันทางนี้ อยู่อย่างนี้ตลอด
ตามนิสัยของพวกแผนการอันนี้นะ เราฟังด้วยความเป็นธรรม เราจึง
พูดด้วยความเป็นธรรมได้ ไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไป เพราะพูดตาม
แถวตามแนวของความเป็นไปแห่งโครงการเหล่านี้ และผู้ก่อโครงการ
ขึ้นมามันคือใคร ถ้าธรรมดาแล้ว เด็กอมมือ เขาก็ไม่ทำ เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนทั้งชาติ ทั้งศาสนาทั่วเมืองไทยเราเลย

เด็กอมมือ เขาก็ไม่กล้าทำ เมื่อรู้กันอย่างนี้ แล้วนี้ทำไมถึง
ทำได้ลงคอ ถ้าไม่ใช่เป็นมหาโจรมหาภัย จะทำลายได้หรือ ชาตินี้
เป็นชาติไทย เราก็คือคนไทย ศาสนาพุทธ ชาวไทยก็เป็นลูก ทำไม
จึงไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตน อวดยกตนขึ้นข่มไปหมด มีอำนาจบาตรหลวง
ตัวเท่าอิงอ่าง กิเลสเต็มหัวใจ พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสนะ สอนโลกด้วย
ความไม่มีกิเลส

**นี้จะตั้งข้อบัญญัติมันยังอะไรขึ้นไป เต็มไปด้วยกิเลส ความโลภ
ขึ้นเป็นต้นเลย ความมักใหญ่ใฝ่สูง อู้อี้ ! ทุเรศนะ กิเลสมันไม่ได้
เห็นบาป เห็นบุญ เห็นสูง เห็นต่ำ เหยียบลงไปหมด นี่ก็พอดีเกี่ยวกับ
เรื่องตัดอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช ทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อันนี้ก็ปิดอกหมดเหมือนกัน ปิดอกเลย มันเลวมาก**

จนพระไทยทั้งหลายทั่วประเทศทนดูอยู่ไม่ได้ จึงได้รวมกัน
ออกมา ใครจะมาบังคับบัญชาท่านเหล่านี้วะ ท่านมาด้วยความพอก
พอใจ ด้วยความรักชาติ ทั้งศาสนาด้วย ท่านมานี้ เห็นว่าไฟจะเข้า
ไหม้ชาติ ทั้งศาสนาจะให้ล่มจมลงไป ท่านก็ออกมาต้านทาน หรือ

เอาน้ำมาดับไฟ อะไรก็แล้วแต่พิจารณา จึงได้มาจากทุกแห่งทุกหน
ทุกภาค

พระเป็นพินิจ หมั่นๆ แต่ก่อนท่านอยู่ในป่าในเขา ท่านปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ สงบเย็นใจ แล้วเหตุการณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพินิจไฟนี้ ก็ไป
เผาไหม้ที่อยู่ในป่าในเขา ก็ต้องออกมา ดังที่เห็นกันนี้ เราพูดจริงๆ เรา
สลดสังเวช โท ทำไมร้ายกาจเอามาก คำพูดของพระแท้ๆ พูดอย่าง
นั้นได้ยังไง มันพิลึกกึกกือเอาเหลือประมาณ และฟังไม่ได้เลย

แผน ๓ ชั้น สร้างพุทธลัทธิใหม่

โยม : อันนี้จากหนังสือเดลินิวส์ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕
นะครับ เขาขึ้นต้นว่า แต่ที่น่าห่วงช่วงโค้งสุดท้ายปฏิรูปราชการ กลายเป็น
การที่วางแผนใช้ผ้าเหลืองเข้ามายุ่งการเมือง ล่าสุดมีคำสั่งจาก
พระระดับบิก ให้พระทั่วประเทศชุมนุมใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดกับ
หน้ารัฐสภา กดดันให้วุฒิสภาเปลี่ยนชื่อ กระทรวงศาสนาเป็น
กระทรวงพระพุทธศาสนาให้ได้ **สะกิดพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และ
วุฒิสภาย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ระวังมีคนพยายามสร้างพุทธลัทธิใหม่
หวังใช้ความศรัทธาเป็นฐานอำนาจการเมือง แผน ๓ ชั้น สำหรับ
ลัทธิที่ว่าถูกกำหนดไว้**

๑. ตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานอิสระ
ดูแลศาสนาพุทธ แทนที่กรมการศาสนา ซึ่งชงเรื่องเรียบร้อยเตรียม
เข้าประชุมวุฒิสภาชุดใหญ่

๒. กดดันตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา ด้วยการระดมพระ
แสดงพลังและ

๓. ผลักดันร่างกฎหมายสงฆ์เข้าสู่สภา ที่จะเกิดมีอบพระ
ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

ทั้งหมด ถ้าทำสำเร็จคงได้เห็นลัทธิพุทธโฉมใหม่ ที่จะมีการ



กุมภกมลโกอำนาจบริหารสงฆ์เบ็ดเสร็จ มีเม็ดเงินมหาศาลในมือ มีสื่อคอยปลุกกระดม สามารถส่งไปยังพระ วัดทั่วประเทศ ให้ ช้ายหันขวาหัน นี่แหละอันตรายใหญ่หลวง ใครอยู่หลังจากยืนยันได้ พันตำรวจโท ทักษิณ เคยได้รับข้อมูลไปแล้ว สายสัมพันธ์โยงใยถึง การเมืองชั่วใหม่ที่กำลังก่อตัว จบครับผม

หลวงตา : นี่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังแล้วไม่ใช่หรือ หนังสือพิมพ์ เขาออกมา ก็เพื่อเตือนคนไทยเรา ซึ่งมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่เวลานี้ **เวลานี้ ชั่วออกหน้าเป็นต้นมหาเหตุ ที่จะทำลายชาติไทยของเรา** ซึ่งพี่น้อง ทั้งหลายเป็นคนชาติไทย เป็นผู้รักชาติไทย ขอให้ฟังให้ถึงใจทุกคนๆ นะ

อย่าคบค้าสมาคมกับพวกนี้เป็นอันขาด ถ้าไม่ยอมให้ชาติ ไทยของเราจม ให้ต่างคนต่างเข้มข้นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่านี้ อย่า อ่อนเปียกนะ ต้องมีความเข้มแข็ง เจ้าของสมบัติต้องเข้มแข็ง มหาโจรมาเจ้าของสมบัติต้องซัดกันเลย ไม่มีอะไรมีแต่กำปั้นฟาดลงไป ถ้าท่านทั้งหลายไม่มีกำปั้นที่จะฟาด แล้วไปยืมกำปั้นมหาหลวงตาบ้วนะ ไอ้ปูกี้ ไอ้หยอง ไอ้หมี เวลานี้ยังไม่ออกจากกรง ไปหาหมัดมาฟัด กับมันได้ ฟัดอย่าถอยนะ

เวลานี้ข้าศึกสงครามเกิดจากพวกผ้าเหลือง ดังที่ว่านี้ ตะกี้นี้ เราก็คเทศน์ก็เห็นกันแล้วใช่ไหม ไม่มีในประวัติของพระพุทธเจ้าของเรา ที่จะสอนสาวกให้มาทำลายชาติบ้านเมือง อย่างนี้ไม่เคยมี ถ้ามีก็จะมี คราวนี้เองใช่ไหม ดูให้ถนัดชัดเจนนะ มาผลัดกันอะไร สมบัติอะไร เรื่องพระที่จะไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับเมือง ว่าเพียงเกี่ยวข้องกับเท่านั้นนะ ไม่ต้องว่าที่บุกเข้าไปบีบบังคับรัฐบาลให้ทำตามอำนาจปาๆ ถือนๆ ของตน เพียงเท่านั้นก็พอแล้วนะ

ให้สนใจกับทางภาคปฏิบัติ พระมีอะไรเป็นหน้าที่ของพระ นี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระ ไปเที่ยวบิณฑบาตทั้งชาติ ทั้งบ้านเมืองให้ จมไปด้วยกัน อย่างนี้ไม่ใช่พระ นี่คือนักชก นักชกมหาชกชกออกจาก พระหัวโล้นๆ นี้เอง ให้จำกันทุกคน

หลวงตาบัววชมา ๖๘ ปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็น มีแต่ส่งเสริมรักษาบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นทั่วหน้ากัน ไม่ใช่เป็นมหาโจรมาปล้นชาติปล้นศาสนา บีบบังคับเอาแบบหน้าด้านอย่างที่เป็นอย่างเวลานี้

พระหรือ ? จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า ๖ ฉลามเขียว

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเลิศมนุษย์ ระหว่างที่กำลังเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแห่งศาสนาพุทธ ได้มีพระสงฆ์องค์หนึ่งพยายามขออำนาจที่จะปกครองสงฆ์ทั้งปวงด้วยตนเอง แต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมอบอำนาจนี้ให้แก่ผู้ใด ให้พระธรรมวินัยเป็นตัวปกครอง

นับตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้ว ที่พระใช้อาวุโสเป็นขีดขั้นการปกครอง พระอรหันต์ยังกำกราบแสดงความเคารพพระสงฆ์ที่อาวุโสสูงกว่า ในเรื่องราวที่ยาวนานของศาสนาพุทธที่ผ่านมากกว่า ๒,๕๔๕ ปีนั้น มีความพยายามมากมายหลายครั้ง ที่คนหนึ่งหรือพระสงฆ์องค์หนึ่งต้องการจะมีอำนาจปกครองสงฆ์ทั้งหมด ซึ่งบ้านเราที่มีหลายยุคที่จัดการให้มีคณะปกครองสงฆ์ แต่ที่สุดก็ไปไม่รอด ต้องกลับมายึดมั่นให้พระสงฆ์ที่มีอาวุโสสูงกว่าปกครองพระสงฆ์ที่อาวุโสต่ำกว่า

พ.ร.บ.สงฆ์ใหม่ ก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่ง ที่จะให้ “มหาคณิสสร” ที่รวมของพระหนุ่ม มีอำนาจปกครองพระสงฆ์ที่มีอาวุโสสูงกว่า อ่านข่าวแล้วทำให้เกิดความสงสัยว่า เหล่านี้คือความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจริงหรือ? เพราะมีการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงการข่มขู่ ขู่เข็ญ ให้ทำตามที่ตัวเองต้องการ และถึงขั้นข่มขู่ แล้วถ้าหากยังไม่ได้ตามที่ต้องการ ก็จะอยู่กับที่หน้าทำเนียบหลาย ๆ วัน และที่ร้ายกาจสุดก็คือ ในกฎหมายใหม่นี้เขียนไว้ว่า ผู้ใดไขข่าวให้ “มหาคณิสสร” เสียหาย จะถูกดำเนินคดี มีโทษจำคุกและปรับ



พระพุทธองค์ ยังให้คนนินทาได้ แต่“มหาคณิสสร” ใครก็
 และต้องไม่ได้ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานั้น มีหน้าที่ในการ
 สืบทอดพระธรรมวินัยและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้คนละ
 ความชั่ว ซึ่งการจะละชั่วได้นั้น จะต้องไม่มีกิเลส คือไม่มีความต้องการ
 โดยเฉพาะความต้องการที่มักใหญ่ใฝ่สูง เพื่อให้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่น
 ภาพในมโนสำนึกของเราคนไทยชาวพุทธคือ พระสงฆ์นั้น
 จะต้อง ไม่ต้องการอะไรเลยในชีวิตนี้ นอกจากปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
 ละวางทุกอย่าง และนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าออก
 เผยแผ่ ประเทศไทยของเราพุทธศาสนาเข้มแข็งมาก คนไทยนับถือ
 อย่างมั่นคง และนี่เองกลายเป็นจุดให้คนละโมภฉวยโอกาสใช้ความ
 ศรัทธาของผู้คน แสวงหาประโยชน์แก่ตัวเอง รวมทั้งการขอมืออำนาจ
 ปกครองสงฆ์ ภายใต้ชื่อ “มหาคณิสสร” นี้ด้วย

**ดูเอาเถิดพี่น้องไทย แต่ยังไม่ได้นำร่าง (พ.ร.บ.สงฆ์) เข้าสภา
 ก็ขู่จะเดินขบวนแล้ว ถ้าได้เป็น “มหาคณิสสร” แล้วจะแค่นี้ ขอให้
 นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร คิดในประเด็นที่ว่า ประวัติศาสตร์ไทยบันทึก
 ไว้ว่า พ.ร.บ.สงฆ์ใหม่ ที่เปิดให้พระตำอาวุธปกครองพระที่สูงอาวุธ
 ออกโดยรัฐบาลของท่านด้วย ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผลเสียต่อ
 พุทธศาสนามากกว่าผลดี ก็อย่ากลัวมีอบพระ ลงชื่อ “ฉลามเขียว”**

หลวงตา : เข้าใจแล้วนะ ไม่มีที่สงสัย เปิดออกมาตามหลัก
 ธรรมวินัย พอแยกออกตรงไหน มีแต่ผลึกเข้าสู่ธรรมวินัย เรียนมา
 ด้วยกัน นั้น แยกออกตรงไหน คณะไหนเป็นยังไง ตั้งแต่พระพุทธเจ้า
 เทวทัตไซ้ใหม่ละ นี่ก็มีแล้วในตำรา พออ่านบ๊ีบ นี่เข้าใจทันที เป็น
 อย่างนั้นแหละ หนังสือพิมพ์เขาก็คน ทำไมเขาจะไม่รู้ว่าดีว่าชั่ว เขาก็
 ต้องออกมาตามเหตุผลกลไกนั้นซิ เราก็ต้องฟังตามเหตุผลกลไก
 เช่นเดียวกัน มันถึงถูก



พระพุทธบัญญัติสมบุรณ์แบบมาแต่ไหน มันไม่ได้สนใจดูเรื่องหลักธรรม หลักวินัย มีแต่จะทำลายเท่านั้น พวกเปรตพวกผี ถ้ามีธรรมแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอันขาดทุกอย่างสมบุรณ์แล้ว พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยสมบุรณ์หมด พระไตรปิฎกสมบุรณ์แบบด้วยพุทธศาสนาที่เป็นธรรมสอนโลกให้เรียบร้อยแล้ว มันอวดดิบอวดดีมาจากไหน จะเอาดีเด่นมาจากไหน อำนาจบาตรหลวงมาจากไหน เหนือพระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนี้ มีมาที่ไหน

ของผิด (ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์) จะเอาไว้ทำไม เอาเข้าสภาไหน ก็แหลกสภานั้นไม่มีดี มันไม่ได้ส่งเสริมสภา ไม่ได้ส่งเสริมชาติบ้านเมือง ไม่ได้ส่งเสริมศาสนา มีแต่เอาเข้าตรงไหน ก็พังตรงนั้น ๆ แหลกไปตรงนั้น เป็นผุยผงไปตรงนั้น

ทุกอย่างในข้อบัญญัติ ป่า ๆ เกือบ ๆ นี้อ่านดูหมดแล้ว กับธรรมวินัยเข้ากันไม่ได้เลย เป็นมหาภัยต่อชาติ ต่อศาสนา ล้วน ๆ วาจี้ เพราะฉะนั้นจึงว่าจะเข้าไหนนะ สภานี้เป็นสภาของประเทศชาติที่มีเจ้าของรักษาอยู่ ผู้ดีมีอยู่ ผู้รักษารักษาอยู่ มาทำลายหาอะไร

ดร. พุทธิ ม. วชิรวิไล